
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำป 2567 

วันที่  19  กันยายน 2567  เวลา 09.30  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

******************** 
 

ผูมาประชุม 

1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   รองประธานสภาเทศบาล 

3. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล   

5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล      

7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาล 

8. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล   

10. นายจตุรงค  วงศโภคิน   สมาชิกสภาเทศบาล 

11. นายสมปอง  งามเสง่ียม   เลขานุการสภาเทศบาล (เฉพาะในการประชุมคราวนี้)  

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 

1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นางสาวสาวิตรี  ตังสวานิช   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

4. นางรำพึง  แสนแกว    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี      

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวนิตยา  วงษมีศรี   ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

2. นางอำไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

3. นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท  รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 

4. นายวิทยา  นุชพุม    รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองชาง/กองการประปา 

5. นางบุษกร  เศียรเขียว    รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองคลัง 

6. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองการศึกษา 
 
 

    7. นางสาวเอมอร ... 
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7. นางสาวเอมอร  สุจริต   รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 
8. นางสาวสุกันยา  เสนหา   หัวหนาฝายปกครอง 

9. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

10. นางจิราภา  ยินดี    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

11. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

12. นางสาวทิพวรรณ  ทองเตจา   นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

13. นางสาวพรทิพย  บั้งจันอัด   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

14. นางสาวปริชาติ  สุดสมัย   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

15. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

16. นางสาวสุประภา  แซลิ้ม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

17. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 

18. นายชุติพงศ  บูรณะ    พนักงานจางท่ัวไป 

19. นายอาชาพล  สำนักวิชา   ประธานชุมชนโพธิ์ทอง 

20. นายอำนวย  เสนาะ    ประธานชมุชนในยาง 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางสาวนิตยา  วงษมีศรี  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป 
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ๒๕๖7  ดวย นางกานดา  นามสงา ปลัดเทศบาล ซึ่งเปนเลขานุการสภาเทศบาล  

ขออนุญาตลาเนื ่องจากมีภารกิจที ่ตองดำเนินการ และ นางดวงใจ  ทดแทน      
รองปลัดเทศบาล  ไมสบายหมอใหพักรักษาตัว ทำใหไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได 
ขาพเจา นางสาวนิตยา วงษมีศรี  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ขออนุญาตทำหนาที่เลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราว กอนที่จะมีการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเฉพาะในการประชุมคราวนี้  
บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง มาครบองคประชุมแลวจำนวน ๑๑ ทาน  
ขอเร ียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง จุดธ ูปเทียนบูชา         
พระรัตนตรัยและเปดประชุมตอไป 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  
 ประจำป ๒๕๖7 วันพฤหัสบดีที่ 1๙  กันยายน  ๒๕๖7 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลเมืองแกลง ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  อานประกาศเรียกประชุม 

นางสาวนิตยา วงษมีศรี  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

         ประกาศ ... 
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    ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
        เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3    

                             ประจำป  ๒๕67 
         ………………………………………. 

ดวยตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำป ๒๕67  เมื ่อวันท่ี1161พฤษภาคม1๒๕67 ไดกำหนดประชุมสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที ่ ๓ ประจำป ๒๕67  ตั ้งแตวันท่ี       
๑ ก ันยายน 2567 เป นต นไป  ม ีกำหนด ๓๐ ว ัน ตาม พ.ร.บ. เทศบาล            
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๒๔ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประช ุมสภาทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗        
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ขอ ๒๐  ประธานสภาเทศบาลตำบล 
เมืองแกลง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แหง พ.ร.บ. เทศบาล         
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14)  พ.ศ. 2562  เรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำป ๒๕67  เริ่มตั้งแตวันท่ี    
๑ กันยายน ๒๕67 เปนตนไป มีกำหนด ๓๐ วัน ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   23  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕67 
  เกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

 (นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
  - วันนี้มีผูใหเกียรติเขารวมประชุม ๒ ทาน คือ 
 ๑, นายอำนวย  เสนาะ  ประธานชมุชนในยาง 
 ๒, นายอาชาพล  สำนักวิชา ประธานชุมชนโพธิ์ทอง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ปลัดกานดา  นามสงา เลขานุการสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตลา  ทำใหการประชุมวันนี้ไมมีเลขานุการสภาเทศบาลปฏิบัติหนาท่ี    

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
นางสาวนิตยา วงษมีศรี  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ตามขอ 19 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ “ในการ

ประชุมสภาทองถิ่นครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน  หรือมีแตไมอยู หรืออยู

แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี  ใหสภาทองถ่ินเลือก 
 

         สมาชิก ... 
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สมาชิกสภาทองถ่ินหรือพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
คนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาทองถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  
โดยนำความขอ ๑๓ และขอ ๒๖ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต       
การลงคะแนนเลือกใหกระทำดวยวิธีการยกมือข้ึนพนศรีษะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            วิธีการ ... 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น    
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565 

ขอ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหนำความในขอ ๘ มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแลวใหเลขานุการ

สภาทองถ่ินชั่วคราวพนจากตำแหนง 

ขอ 8 วิธีเลือก................... ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนง
................... การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสอง
คน เวนแตสภาทองถิ่นใดมีสมาชิกสภาทองถิ่นเทาที่มีอยูนอยกวาแปดคนให
มีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมี
สิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิก
สภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกผูที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลข
ประจำตัวของผู ที ่ถ ูกเสนอชื ่อ เมื ่อตรวจนับแลวใหประธานที ่ประชุม
ประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก 
ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูที ่ไดคะแนน
สูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุด
เทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

ใหผ ู ท ี ่ถ ูกเสนอชื ่อไดร ับหมายเลขประจำตัวเพื ่อใชในการ
ลงคะแนนเลือกดวยวิธีจับสลาก โดยใหผูที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันวาจะใหคน
ใดเปนคนจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยาง
เดียวกันมีจำนวนเทากับจำนวนผูท่ีถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจำตัว
ตามลำดับใหครบตามจำนวนผูท่ีถูกเสนอชื่อ หากตกลงกันไมไดใหประธานท่ี
ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง 
 ใหประธานท่ีประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผูท่ีถูกเสนอชื่อ
ตามลำดับหมายเลข 
 ใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกผูที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียน
หมายเลขประจำตัวผูที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยาง
เดียวกัน ใสซอง แลวนำของใสลงในหีบที่จัดไวดวยตนเองตอหนาประธานท่ี
ประชุม 
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            ขอ 14 ... 

 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนำความในขอ 39 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(ขอ ๓๙ การเสนอญัตติดวยวาจานั้น ใหนำความในขอ 

๖๓ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม   

การรับรองญัตติเชนวานี้  ใหกระทำโดยวิธียกมือข้ึนพน

ศีรษะ  

ขอ ๖๓ วรรคหนึ่ง  สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดประสงคจะ

กลาวถอยคำใดตอท่ีประชุมสภาทองถิ่นใหยกมือพนศีรษะ  เม่ือ

ประธานสภาทองถิ่นอนุญาตแลวจึงกลาวได  โดยใหยืนกลาว ณ 

ท่ีของตนหรือ ณ ท่ีซ่ึงจัดไวก็ได และตองกลาวกับประธานสภา

ทองถิ่น) 

 ใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนชวย
ตรวจนับคะแนน 
 วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานที่ประชุมดำเนินการใหผู ได
คะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอน วาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง 
หากตกลงกันไมไดใหประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลาก
กอนหลัง แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตาม
จำนวนเทากับจำนวนผู ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา 
“ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั ้น เขียน
ขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 
 ขอ ๒๖ เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถิ่นมา
ครบองคประชุมแลวแตไมมีประธานสภาทองถิ ่นและรองประธานสภา
ทองถิ่น หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
สมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากท่ีสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมคราวนั้นเปนประธานท่ี
ประชุมชั ่วคราวเพื ่อดำเนินการใหสมาชิกสภาทองถิ ่นเลือกกันเองเปน
ประธานท่ีประชุมชั่วคราวนั้น โดยใหเสนอชื่อและลงคะแนนดวยวิธียกมือข้ึน
พนศร ีษะ ถ าในระหว างการเล ือกนั ้นประธานสภาทองถ ิ ่นหร ือรอง
ประธานสภาทองถิ่นแลวแตกรณีเขามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหนาที่ ก็
ใหระงับการเลือกนั้น หรือถาเลือกไดแลวก็ใหผูไดรับเลือกเปนอันพนหนาท่ี
และใหนำความในขอ ๗ และขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
         ในกรณีประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่นไมยอม
ปฏิบัติหนาที่  ใหประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่นดังกลาว
พนจากการปฏิบัติหนาที ่สำหรับการประชุมนั้น และใหดำเนินการเลือก
ประธานท่ีประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่งเพ่ือดำเนินการในการประชุมครั้งนั้น
จนเสร็จสิ้น 
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ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือ 
เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละ
หนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 

ขอ ๗๕ วรรคสาม การออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีเขียนเครื่องหมาย
บนแผนกระดาษใสซองที่เจาหนาที่จัดให โดยผูเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายถูก      
( / ) ผู ไมเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) สวนผูไมออกเสียงใหเขียน
เครื่องหมายวงกลม (O) ใหประธานท่ีประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตามลำดับ
อักษร มานำซองใสดวยตนเองลงในหีบท่ีจัดไวตอหนาประธานท่ีประชุม (กรณีเสนอ
ชื่อหลายคน) 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนเสนอชื่อผูสมควรเปนเลขานุการสภา 

ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเฉพาะในการประชุมคราวนี้ และผูที่ถูกเสนอชื่อตองมีผูรับรองไมนอยกวา 

๒ คน  สมาชิกแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียวชื่อท่ีเสนอไมจำกัดจำนวน 

    ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑

กอนที่จะมีการเสนอชื่อ ผมสงสัยเลยอยากจะปรึกษาหารือ อยากจะสอบถาม
เก่ียวกับตำแหนงนี้ ในการเลือกตั้งข้ึนมา แตท่ีผานมาตลอดระยะเวลา 2-3 ป ก็จะ
เปนทางทานปลัดเปนขาราชการ ทานก็ไมไดมีการลงคะแนนอะไร แตในครั้งนี้ดู
แลวเหมือนจะมีการเสนอชื่อสมาชิกทานใดทานหนึ่งขึ้นมา ผมอยากจะสอบถาม
เพื ่อความชัดเจนครับวา ตำแหนงตรงนี้ถาเปนสมาชิกดวยสามารถลงคะแนน       
ไดดวยหรือไม เพ่ือความชัดเจนครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวนิตยา วงษมีศรี  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ขอเวลาดูระเบียบ 5 นาที และจะมาใหคำตอบนะคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท. สมปอง  งามเสง่ียม  

ประธานสภาเทศบาล 

นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ี ส.ท.เทิดศักดิ์ ไดสอบถามก็หมายความวา ถาสมาชิกคนใดคนหนึ่งท่ีถูกเสนอ

ชื่อใหเปนเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวจะมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงไดหรือไหม ความหมายของ ส.ท.เทิดศักดิ์ เปนแบบนี้ แตตอนนี้รอ
คำตอบกอนนะครับ 

 

             นางสาวนิตยา ... 
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นางสาวนิตยา วงษมีศรี  มีสิทธิลงคะแนนเสียงไดตามปกติในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลคะ 

เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอดำเนินการประชุมตอนะครับ  

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ ส.ท. ทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี   2    . ขอเสนอ

ผูสมควรเปนผูดำรงตำแหนงเลขานุการสภาเทศบาลเฉพาะในการประชุมคราวนี้    

คือ   นายสมปอง งามเสง่ียม   . 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอผูรับรองครับ (ผูรับรองไมนอยกวา 2 คน)   
ประธานสภาเทศบาล            มีผูรับรอง   จำนวน       ๒        คน 
    ถูกตองตามระเบียบ 
  1. นายสายัณห  รุงเรือง 

    2. นายถนอม  ยินดี 

     มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ทานอื่นอีก
หรือไม (ไมมี)  หากไมมี เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีมติเลือก       
นายสมปอง งามเสงี่ยม    เปนเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงเฉพาะใน

การประชุมคราวนี้ 

มติท่ีประชุม     ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีมติเลือก    นายสมปอง งามเสงี่ยม    ..
  เปนเลขานุการสภาเทศบาลเฉพาะในการประชุมคราวนี ้

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอให   นายสมปอง งามเสง่ียม    เขาปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการสภา 

ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเฉพาะในการประชุมคราวนี้   

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  

ประธานสภาเทศบาล  - สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2567  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2567 

    - สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2567  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2567 

ขอเรียนวา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  

และทำสำเนารายงานการประชุมข้ึนอยางนอยสองฉบับ  ซ่ึงไดสงใหสมาชิกสภา

เทศบาลทุกทานไดมีโอกาสตรวจดูกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวันเปนท่ี

เรียบรอยแลว และไดเสนอใหสภาเทศบาลรับรองมีสมาชิกทานใดจะขอแกไข

ถอยคำในรายงานประชุมบางไหมครับ…............................. 

 

              ถาไมมี ... 
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ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมวาผูใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2567  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2567 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2567  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2567 

  โปรดยกมือข้ึนครับ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล   
     เห็นชอบ   จำนวน     10       คะแนนเสียง 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา  
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 

       3. นายถนอม  ยินด ี
       4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
         6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง  จำนวน     1     คน 
  1.นายจตุรงค  วงศโภคิน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  

    - สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2567  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2567 

    - สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2567  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2567 

     รับรอง  จำนวน       10       คะแนนเสียง 

     ไมรับรอง จำนวน         -        คะแนนเสียง 

     งดออกเสียง จำนวน         1       คน  

การตรวจรายงานการประชุมในวันนี ้ มอบใหคณะกรรมการตรวจรายงาน             

การประชุม ตามคำสั่งสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 1/2564 เรื ่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันท่ี     

7 มิถุนายน 2564  มีหนาท่ีในการตรวจรายงานการประชุม 

     

           นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานการจัดเก็บขอมูลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำ เพ่ือการ    
ประธานสภาเทศบาล ประกันคุณภาพ การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำป    

พ.ศ. 2567 (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานการจัดเก็บขอมูลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำ เพ่ือการประกัน 

คุณภาพ การจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำป 
พ.ศ. 2567 (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ 
เพื ่อขอรายงานการตอสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามหนังสือสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง ดวนที่สุด 
ท่ี รย 0023.6/ว494 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2567  ดวยสำนักงาน คณะกรรมการ
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ไดประสาน
รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการบันทึกขอมูลการจัดบริการ
สาธารณะ ตามตัวชี้วัดในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บนเว็ปไซตของสำนักงาน ก.ก.ถ. www.odlog.go.th  
ซ่ึงไดรับความรวมมืออยางดีเปนประจำทุกป โดยในป พ.ศ. 2567 สำนักงาน ก.ก.ถ. 
ไดกำหนดเปดระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำฯ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
บันทึกขอม ูลการจัดบร ิการสาธารณะ ระหวางว ันที ่ 4 มิถ ุนายน 2567 –              
31 กรกฎาคม 2567 และขยายระยะเวลาให องคกรปกครองส วนทองถ่ิน         
บันทึกขอมูลในระบบถึงวันที ่ 16 สิงหาคม 2567 ทั ้งนี ้ ขอมูลการจัดบริการ
สาธารณะที่สำนักงาน ก.ก.ถ. ไดรับจะนำไปใชประโยชนในการพิจารณาจัดตั้งเงิน
อุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สามารถนำผลการประเมินไปใชประโยชน ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะใหมี
ประสิทธิภาพ นั้น 

     เหตุผล 

  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดดำเนินการ
บันทึกขอมูลการจัดการบริการสาธารณะตามตัวช ี ้ว ัดในระบบประเมินผล
มาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจำป พ.ศ. 2567 ในระบบฯ แบบออนไลนทางเว็บไซตสำนักงาน (ก.ก.ถ.) 
www.odlog.go.th เสร็จเรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดขอมูลการประเมินฯ 
แนบมาพรอมญัตตินี้ 

        จึงขอรายงาน ... 
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  จึงขอรายงานผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาล
ตำบลเมืองแกลงให สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงไดรับทราบตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม รับทราบ                 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 4  รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-   
ประธานสภาเทศบาล 2570)  ฉบ ับท ี ่  2  แก ไขคร ั ้งท ี ่  4/2567 เทศบาลตำบลเม ืองแกลง            

(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)      

ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 4/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง               
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 แกไข
ครั้งที่ 4/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อรายงานผลตอสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผู บริหารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ หนวยงานท่ี
เก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

     เหตุผล 

  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่และสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป  พรอมท้ังมีการประสานงานและ 
 
            บูรณาการ ... 
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บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน และการทำงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย
ของคณะผู บริหารที ่ไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตำบล      
เมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 4/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

  ดังนั้น เพื่อใหการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 4/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5     
การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอรายงานผลมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลงไดทราบ ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม รับทราบ                  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5  รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-   
ประธานสภาเทศบาล 2570) ฉบับที ่  2 เพิ ่มเติมครั ้ งที ่  6/2567, และแผนพัฒนาทองถ่ิน          

(พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 5/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)   ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ฉบ ับท ี ่  2  เพ ิ ่ ม เต ิ มคร ั ้ งท ี ่  6/2567,  และแผนพัฒนาทองถ่ิน            
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 แกไขครั้งที่ 5/2567 เทศบาลตำบล
เมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 6/2567 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 แกไข
ครั้งที่ 5/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อรายงานผลตอสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

            หลักการ ... 
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     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผู บริหารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนา  ท่ีอนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวัน 
นับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

     เหตุผล 

  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่และสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ใหหมดไป พรอมทั้งมีการประสานงานและ
บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน และการทำงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย
ของคณะผู บริหารที ่ไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตำบล     
เมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2567 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 5/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

  ดังนั้น เพื่อใหการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบ ับท ี ่  2 เพ ิ ่มเต ิมคร ั ้ งท ี ่  6/2567 และแผนพ ัฒนาท องถ่ิน              
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 แกไขครั้งที่ 5/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ ขอ 24 จึงขอรายงานผลมาเพื ่อให        
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงไดทราบ ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม รับทราบ                  

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 6  รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-   
ประธานสภาเทศบาล 2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 6/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง               

(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 6/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 แกไข
ครั้งที่ 6/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อรายงานผลตอสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผู บริหารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนา ท่ีอนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวัน 
นับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

     เหตุผล 

  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
ใหสอดคลอง ตอความตองการของประชาชนในพื้นที่และสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ใหหมดไป พรอมทั้งมีการประสานงานและ
บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน และการทำงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย
ของคณะผู บริหารที ่ไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตำบล     
เมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 6/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 

         ดังนั้น ... 
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  ดังนั้น เพื่อใหการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 6/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5    
การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอรายงานผลมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลงไดทราบ ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม รับทราบ         

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี ๗  รายงานการยืมเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง จำนวน 14 เครื่อง   
ประธานสภาเทศบาล จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานการยืมเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง จำนวน 14 เครื่อง จากสำนักงาน 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพื่อขอรายงานตอ
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีหลักและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 
2561 ไดวินิจฉัยขอหารือของกระทรวงมหาดไทยกรณีการรับมอบพัสดุท่ีมีผูอุทิศ
ใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือ
มอบใหเปนผูดูแลพัสดุ นั้น มีความเห็นวา กรณีที่มีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแล
พัสดุนั ้น ถาการกระทำดังกลาวมีเงื ่อนไขหรือมีภาระติดพัน องคกรปกครอง    
สวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั ้นๆ ไดตอเมื ่อไดรับความเห็นชอบจาก    
สภาทองถ่ิน 

 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดวาจางหางหุนสวนจำกัด ป.ศิริภณัฑ 
จันทบุรี ทำงานกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที ่ชุมชนเมืองแกลง อำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ตามสัญญาเลขที่ 98/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
และรายการอุปกรณครุภัณฑเครื ่องสูบน้ำ จำนวน 14 เครื ่อง ประกอบกับ
สถานการณอุทกภัยในพื้นที่มีความรุนแรงและเพื่อเปนมาตรการในการปองกัน
และบรรเทาผลกระทบตอพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงไดจัดทำหนังสือ      
ที่ รย 52101/1713 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 เรื่องขอความอนุเคราะห
ยืมเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง จำนวน 14 เครื่องพรอมทอสงน้ำ จากสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยอง ไดอนุเคราะหใหเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยืมเครื ่องสูบน้ำ จำนวน        
14 เครื่อง เพื่อแกไขปญหาอุทกภัยดังกลาว ตามหนังสือที่ รย 0022/1505   
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2565 และปจจุบันมีการนำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 
ไปติดตั้งเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมขังภายในพื้นที่เปนการชั่วคราว จำนวน 2 จุด 
ไดแก จุดที่ 1 เครื่องสูบน้ำเบอร 7 ติดตั้งบริเวณขางรานทองไท ชุมชนสารนาถ 
และจุดท่ี 2 เครื่องสูบน้ำเบอร 8 ติดตั้งขางสนามกีฬา ชุมชนโพธิ์เงิน 

  ทั้งนี้ เครื่องสูบน้ำแบบลากจูง จำนวน 14 เครื่อง ยังมิไดสงมอบใหแก
เทศบาลตำบลเมืองแกลงเปนผูดูแล ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/       
ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได เนื่องจากการกอสรางโครงการพัฒนา
พื้นที่ชุมชนเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ยังดำเนินการกอสรางไมแลว
เสร็จ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลงไดรับทราบตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากในระเบียบวาระนี้เปนเรื่องของรายงานการยืมเครื่องสูบน้ำ แบบลากจูง 

ซึ่งทานนายกฯ ไดเสนอญัตติในเรื่องของการรายงานใหทางสมาชิกสภาเทศบาล 
ไดรับทราบนะครับ กระผมมีเรื่องจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ กับทางคณะผูบริหาร
ไมทราบวาผมสามารถที่จะซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ กับทางคณะผูบริหารไดหรือไม 
เพราะเรื ่องนี้เปนการรายงานใหสภาทราบ ผมเรียนสอบถามทานประธานสภา   
ผานไปยังทานเลขานุการสภา วาผมสามารถที ่จะซักถาม ทางทานนายกฯ ได
หรือไม  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีทาน ส.ท.สุทธิ ตังสวานิช ไดถามถึงเก่ียวกับระเบียบในการใชเครื่องดันน้ำ   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ตัวนี้นะครับ ถาถามถึงทานผูบริหารสามารถสอบถามไดอยูแลวครับ 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งท่ี ๑

ในระเบียบวาระตรงนี้ในเรื่องของรายงานการยืมเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง จำนวน 
14 เครื่อง จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จากปจจุบันที่มีการกอสรางพนัง
กั้นน้ำบริเวณจากดานหลังสนามกีฬาไปจนถึงชุมชนดอนมะกอก ก็มีความคืบหนา
ไปพอสมควรแลว และเมื่ออาทิตยที่ผานมามีเพื่อนสมาชิกไดลงไปดูพื้นท่ีในชุมชน
โพธิ์เงินก็เกิดมีน้ำทวมขังขึ ้น และเราก็ประสานกับทางคณะผู บริหารและทาง
เจาหนาที่เพื่อที่จะนำเครื่องลงไปติดตั้งบริเวณริมคลองชุมชนโพธิ์เงิน เพื่อที่จะเรง
ระบายน้ำขังที่อยูในชุมชนโพธิ์เงินอยางซอยตาเที่ยงตรงนั้น และอีกเครื่องหนึ่งก็
นำมาติดตั้งบริเวณขางรานกอบชัย ซ่ึงพญานาคเครื่องเดิมไดชำรุด และไดนำเครื่อง
ตัวนี้ที ่ไดยืมมาอีก 1 เครื่อง เอาไปติดตั้งทดแทน ทีนี ้พอมาในปนี้สถานการณ
อุทกภัยของประเทศเราเอง หรือของจังหวัดของเราเอง ซึ่งสาหัสสากันอยูนะครับ
จากท่ีเราไดทราบจากขาวมา ซ่ึงผมอยากจะสอบถามทางคณะผูบริหารวาในตัวของ
เฟสที่ 2 ของการกอสรางพนังกั้นน้ำ เพราะวาเฟสที่ 2 จะเริ่มจากบริเวณจุดไหน
และผมไดทราบมาวาทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองไดลงมาสำรวจพื้นที่แลว
และโอกาสที่ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ีพี่นองประชาชนจะไดรับประโยชน
จากเฟสที่ 2 โอกาสที่เราจะไดมีไหม เพราะผมเกรงวาในเรื ่องของอุทกภัยทาง
ภาคเหนือและอีสานคอนขางรุนแรง เกรงวากรมโยธาธิการและผังเมืองจะโยกงบ
จากเฟสที่ 2 ของเรา ไปลงในพื ้นที ่ของภาคเหนือและภาคอีสานกอนนะครับ
ขอบคุณครับ  

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ที่ทานสมาชิกไดสอบถามสภาฯ เพราะวาญัตตินี้เปนญัตติท่ีคณะผูบริหาร ไดแจง

สภาเพื่อทราบ คราวนี้ทานสมาชิกไดสอบถามประธานสภาและเลขานุการสภา   
ในเรื่องของการยินยอมใหสมาชิกไดสอบถามคณะผูบริหารที่มีการนำเสนอในเรื่อง
ของการที่มีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 14 เครื่อง ที่ทางโยธาธิการไดมอบมาในเดือน
กันยายน 2565 เมื ่อป 2565 นั ้นน้ำไดทวมมากในพื้นที ่ของเทศบาลตำบล   
เมืองแกลงมีการเอาเครื่องมาเพื่อที่จะชวยบรรเทาภาวะน้ำทวมในป 2565 ที่น้ำ
ทวมสูงเปนประวัติการณจากการที่ผมไดเกิดมาทั้งชีวิตในพื้นที่บานเราในเรื่องของ
การทำใหถูกตอง ในเรื่องของเครื่องสูบน้ำจริง ๆ แลว เพื่อที่จะดำเนินการในเรื่อง
ตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การดูแลซอมบำรุง ที่สำคัญที่สุด คือ ในเรื่องของการเบิก
น้ำมันเชื้อเพลิง ที่เรามีปญหาในเรื่องของการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะฉะนั้นใน
เรื่องการทำงานในเรื่องของระบบระเบียบของวิธีการในการปฏิบัติงานก็จะตองมี
ระบบระเบียบที่มากมายในการแกปญหาไมวาจะเปนเฉพาะหนาหรือแกปญหา
ระยะยาว ฉะนั้นที่ทานสมาชิกเปนหวง คือ ในเรื่องของงบประมาณโครงการแรกท่ี
ทำสัญญาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2563 และเขามา 2564 จริง ๆ แลว ในสัญญา
ในระบบตอนนั้นก็แกสามป จริง ๆ แลว จะตองมีการตอสัญญาขึ้นมา งบประมาณ
ที่กรมโยธาธิการตั้งไวก็ สี่รอยหาสิบลานบาท มีการประมูลไปสี่รอยสี่สิบหาลาน
บาท ในสวนนี้การทำงานก็เริ่มจะคืบหนาเม่ือปนี้กลับปลายปท่ีแลว ท่ีผานมาท่ีทาน
สมาชิกอาจจะสอบถามวาทำไมถึงทำงานลาชา บางคนเคยสอบถามผม วาทำไมถึง
ลาชาและผมจะบอกในที่นี้เลยวา จริง ๆ แลว ในการเซ็นสัญญาและในเรื่องของ
การออกแบบท่ีตองพูดตรง ๆ วาการออกแบบมันไมโดนใจในทองถ่ินกับในเรื่องของ
การที่เราจะทำใหมันยั่งยืน เพราะวาออกแบบมาทั้งหมดตั้ง 4 แบบ ผมก็เขาไปท่ี
กรมโยธาธิการ ถาผมจำไมผิด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 กอนท่ีผมจะหมด
วาระแค 3 วัน เพื่อไปขอใหมีการเปลี่ยนแปลงแบบ เพื่อที่จะใหเหมือนคลองภักดี
รำไพ หรือในการกอสรางทุกวันนี้ ในเรื่องของการตอกเข็มก็ใชแผนซีเมนตเสียบ
และแถมมีเข็มยึดหลังเพื่อกันทั้งลมและหงาย เพื่อเราจะดำเนินการตอไปเมื่อแลว
เสร็จของโครงการ เพื่อท่ีจะใหเมื่อทำแลวจะทำใหเปนที่ออกกำลังกายและเปนท่ี
พักผอนหยอนใจของพี่นองชาวเทศบาลหรือใกลเคียงในสวนนี้ และทานสมาชิกได
สอบถามในเรื่องวามีเฟส 2 อีก มีการบอกคราว ๆ มาในเรื่องของแบบ งบประมาณ
ประมาณ สองรอยสี่สิบลานบาท ก็มีการออกแบบและผมไดทราบมาคราว ๆ วา
อยากจะใหมีการเปลี่ยนแบบ เพราะวามีสวนหนึ่งที่จะตองไปทำใหจนครบจนถึง
สะพานดอนมะกอกสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งก็คือ ที ่ศาลาตนโพธิ์ท่ีสอบถาม  
คราว ๆ รูสึกวาจะเปนพนังอยางเดียว ผมก็บอกวาจะตองขอไปแกแบบเพ่ือท่ีจะให
มีทาน้ำดวยในสวนนั้น เพ่ือใหครบจบบริบูรณในสวนนี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการ 
 
            ดูแล ... 
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ดูแลงบประมาณสองรอยสี่สิบลานบาท ในสวนตัวผมก็มีความม่ันใจวางงบประมาณ
จะไมไปไหน เพราะวาผมเชื ่อใจกรมโยธาธิการจากการที ่เราไดงบประมาณ          
สี่รอยหาสิบลานบาท หรือ สี่รอยสี่สิบหาลานบาท และเสร็จแลวมีภาวะโรคระบาด 
ของโควิดงบประมาณนี้ก็ยังคงอยู เพราะฉะนั้นเมื่อยังคงอยู ก็คิดวาในภาวะท่ีโลก
หรือประเทศชาติ ไมไดสะดุดหรือมีปญหาในเรื่องของการเงินมากมายนัก ก็เชื่อวา
เงินสองรอยสี่สิบลานบาทนี้ ก็นาจะยังอยู แตในเรื่องของการออกแบบเพื่อที่จะให 
เหมาะสมกับพื ้นที ่ของเรา อันนี ้ก็ตองดูอีกเพื ่อ ผมยังไมทราบวาตอนนี ้เงิน        
สองรอยสี่สิบลานบาท ไมรูวาจะไดผูรับเหมาหรือยังในการดำเนินงานในสวนนั้น  
ถาไดผู รับเหมาแลวโครงการนี ้ก็จะยังคงอยู  แตก็อาจจะมีการดูแบบอีกทีหนึ่ง     
และตองขอชี้แจงสภาดวยวา เพื่อใหสมาชิกไดทราบ คือ เมื่อประมาณอาทิตยท่ี
แลว วันจันทรผมพึ่งเซ็นหนังสือไป และในเรื่องของการขอยกเลิกแบบของเกา
เพราะวาประชาชนไมใหความรวมมือ ผมใชคำวาไมใหความรวมมือกับจุดสองจุด 
อันนี้ก็มีประธานโพธิ์ทองมา ประธานในยางมา ก็มีผลกระทบก็คือสามจุดท่ีเทศบาล
จะตองทำหนังสือแจงไปวาขอยกเลิก จุดหนึ่งก็คือถนนที่ตอนนี้ อบจ.ทำอยูขาง   
โรงผลิตประปาขึ้นไปที่สระน้ำหนองน้ำขาว ตรงนี้ก็ตองขอยกเลิก เพราะวาอบจ.
ไดมาทำแลว สองก็คือตรงหัวสะพานบานนาที่ทุกวันนี้เปนที่ลางรถตรงนั้น ก็อีกจุด
หนึ่งที่จะตองขอยกเลิก เพราะวาเจาของที่ไมใหความรวมมือในการทำ ในสวนตัว
ผมแลว จริง ๆ แลว ใชในเรื่องของกฎหมายก็นาท่ีจะพอสูได แตวาขาราชการกับ
ผูรับเหมาก็ไมอยากจะเขาไปยุง มีปญหาในเรื่องของการที่ดำเนินงานแลว ไมไดจุด
ไมไดเต็มที่ตรงนั้น จุดท่ีสามก็คือบอกุง ผมไมทราบวาอยูในพื้นที่ของดอนมะกอก 
หรือวาของโพธิ์ทอง บอกุงตรงที่เคยบอกประกาศขายที่ตรงนั้น ตรงนั้นก็ยาวดวย  
ก็อยากจะใหทางประธานสภาที่อยูในที่ประชุมไดทราบดวย บอกุงตรงนั้นถาผมจำ
ไมผิดชื่อตะวันหรอือะไร หรือชื่อซอยเขาก็ไมรู ตรงนั้นพื้นที่มากดวยครับ และยาว
รูสึกวาจะถึง 300 เมตร ท่ีผูรับเหมาไมสามารถทำได อันนี้ขออนุญาตแจงท่ีประชุม
สภาเพ่ือใหสมาชิกสภาทราบดวยวาการดำเนินงาน มันก็มีอุปสรรคในเรื่องของพวก
นี ้ เดี ๋ยวบางทานจะบอกวาทำไมตรงนี ้ถึงไมทำ และถึงมีปญหา เพราะบางที
บางอยางการทำงานก็มีอุปสรรค แตผมก็ยังงงอยูวาทำไมถึงเจาของท่ีไมใหทำ ท้ัง ๆ
ที่โครงการนี้เปนโครงการที่ชวยเจาของท่ี ท่ีอยูริมคลองไดมากมายนัก เพราะวาคา
กอสรางเมตรหนึ่งแสนกวาบาท ระยะยาวแสนกวาบาท แตทำไมถึงไมใหทำ ก็ยังงง
อยูทุกวันนี้ ก็ขอชี้แจงทางทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ใหไดรับทราบ 
โดยท่ัวกัน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีทานใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับทราบนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล ตอไป 

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี ๘  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
(กองชาง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน     
2 รายการ เปนเงิน 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
(กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ หมวดคาครุภ ัณฑ ประเภทครุภ ัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ และประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน         
1 รายการ รวมเปนเงิน 27,500 บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน-)     
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายเพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 2 รายการ 
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) และเกาอี้สำนักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ดังนั้น จึงมีความจำเปนจะตองจัดหาครุภัณฑ จำนวน 2 รายการ     
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานจัดทำเอกสารราชการตาง ๆ 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจาก แผนงานเคหะ
และชุมชน งานสวนสาธารณะ เปนเงิน 27,500 บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันหารอย
บาทถวน-) 

         โอนเพ่ิม ... 
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     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     รายการท่ี 1 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานสวนสาธารณะ   
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 24,000 บาท  

  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) 
และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาิกาไดใน
กรณ ีท ี ่ต องใช ความสามารถในการประมวลผลส ู ง (Turbo Boost หรือ            
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จำนวน           
1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจำ 
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

3) ม ีหน วยประมวลผลเพื ่อแสดงภาพที ่ม ีความสามารถในการใช
หนวยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 
8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน 1 
หนวย 

-  ม ี ช  อ ง เ ช ื ่ อ มต  อ ร ะบ บ เ ค ร ื อ ข  า ย  (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีช องเชื ่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา        
3 ชอง 

 
          - มีแปนพิมพ ... 
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     - มีแปนพิมพและเมาส 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 

(เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

 

รายการท่ี 2 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

 - จัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน ขนาดกวาง 605 มิลลิเมตร x ลึก 670 มิลลิเมตร 
x สูง 975 – 1,050 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว เปนเงิน 3,500 บาท  

- เกาอ้ีสำนักงาน ขนาดกวางไมนอยกวา 605 มิลลิเมตร x ลึกไมนอยกวา 
670 มิลลิเมตร x สูงไมนอยกวา 975 – 1,050 มิลลิเมตร 

     - เบาะนั่งและพนักพิงตองหุมดวยหนัง PU 
     - เทาแขนทำดวยพลาสติกชนิด PP (โพล-ีโพรพิลีน) 

- มีชุดขาปรับระดับสูง - ต่ำ ดวยโชคแกส (Gas lift) 
- มีก อนโยกดวยระบบสปริงปรับเอนไดอิสระมีระบบ Safety Lock 

ปรับลอคสูง - ต่ำได 
- ขาเกาอี้ตองมีไมนอยกวา 5 แฉก และทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม และ   

ลูกลอทำมาจาก PU 
( เป นการจ ัดซ ื ้ อตามราคาท องตลาดโดยประหย ัด ตามหน ั งสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง 
การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  

 

        รวมโอนเพ่ิม  27,500  บาท 
 
     โอนลด 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานสวนสาธารณะ 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภทวัสดุการเกษตร 

 งบประมาณตั้งไว 600,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 361,890 บาท     
จึงขอโอนลด 27,500 บาท เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ 
จำนวน 2 รายการ ดังมีรายการดังตอไปนี้ 
                1.หมวด ... 
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1. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 24,000 บาท  

2. หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน รายการจัดซื ้อเกาอ้ี
สำนักงาน ขนาดกวาง 605 มิลลิเมตร x ลึก 670 มิลลิเมตร x สูง 975 – 
1,050 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว เปนเงิน 3,500 บาท  

      รวมโอนลด  27,500  บาท 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  
ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 2 รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 
ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๑๑   คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด คาครุภัณฑ 

จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
(กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 
 
           - มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ       จำนวน      -     คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ          
พ.ศ.2567 เพื ่อตั ้งจ ายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภ ัณฑ จำนวน             
2 รายการ เปนเงิน 27,500 บาท (สองหมื ่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)      
(กองชาง)       

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี ๙  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 82,300 บาท (-แปดหมื่นสองพัน   
สามรอยบาทถวน-) (กองชาง)   ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ญัตตินี้ผมขออนุญาตใหทานรองอิสรีย  ปานงาม เปนผูอานครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาต ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

 

           นางสาวอิสรีย ... 
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นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 82,300 บาท  (-แปดหมื่นสองพันสามรอย
บาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติม    
หรือดัดแปลงอาคารหรือสิ ่งปลูกสรางตาง ๆ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน   
82,300 บาท (-แปดหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น 

     เหตุผล 

  ดวยกองชาง เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดทำโครงการติดตั้งราวระเบียง
และราวบันไดสแตนเลสเกรด 304 บริเวณศาลาที ่ทำการชุมชนดอนมะกอก 
(หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก) จำนวน 82,300 บาท (-แปดหมื่นสองพัน    
สามรอยบาทถวน-) เพื่อใหประชาชนที่มาใชบริการศาลาที่ทำการชุมชนดอน
มะกอก (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก) ไดรับความสะดวกสบายและปลอดภัย 
และศาลาชุมชน มีราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลสที่ไดมาตรฐาน ซึ่งศาลา
ชุมชนดอนมะกอกเดิมไมมีราวระเบียง และราวบันไดสแตนเลส ประชาชนท่ีมาใช
บริการมีท้ังผูสูงอายุ เด็ก และเยาวชน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายเพ่ือไปต้ังจาย
เปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง หมวดคาท่ี
ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ  

 

               โครงการ ... 
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โครงการติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลสเกรด 304 บริเวณศาลาท่ี    
ทำการชุมชนดอนมะกอก (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก) จำนวน 82,300 บาท 
(-แปดหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน-) โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทคาบำรุงรักษา             
และซอมแซม คาซอมแซมบำรุงร ักษาทรัพยส ิน เปนเง ิน 82,300 บาท              
(-แปดหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน-) 

     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตาง ๆ 

  โครงการติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลสเกรด 304 บริเวณ
ศาลาที่ทำการชุมชนดอนมะกอก (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก) จำนวน 
82,300 บาท (-แปดหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน-) 

- เพ่ือจายเปนคาติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลสเกรด 304  
บริเวณศาลาท่ีทำการชุมชนดอนมะกอก  ดังนี้ 

1. ราวระเบียงสแตนเลสเกรด 304 แผงดานขางระเบียงศาลา ความยาว 
1.60 เมตร จำนวน 1 แผง 

2. ราวระเบียงสแตนเลสเกรด 304 แผงดานหนาระเบียงศาลา ความยาว 
3.70 เมตร จำนวน 1 แผง 

3. ราวระเบียงสแตนเลสเกรด 304 แผงดานหนาศาลา ความยาว    
3.70 เมตร จำนวน 3 แผง 

4. ราวระเบียงสแตนเลสเกรด 304 แผงประตูทางเขา + ดานลาง    
ความยาว 1.70 เมตร จำนวน 2 แผง 

5. ราวบันไดสแตนเลสเกรด 304 ทางข้ึนดานหนาระเบียง ความยาว 
1.10 เมตร จำนวน 1 แผง 

     - เปนไปตาม 
 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
เทศบาล 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
              3.แผนพัฒนา ... 
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3. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที่ 2 แกไขครั้งท่ี 
6/2567 หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 1 

     4. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 43/2567 
       

      รวมโอนเพ่ิม  82,300  บาท 
     โอนลด 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานสวนสาธารณะ 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

  ประเภทคาบำรุงรักษาและซอมแซม 
คาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน งบประมาณตั้งไว 250,000 บาท 

ปจจุบันคงเหลือ 223,349 บาท จึงขอโอนลด 82,300 บาท เพื่อไปเพิ่มใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ รายการโครงการ
ติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลสเกรด 304 บริเวณศาลาที่ทำการชุมชน
ดอนมะกอก (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก)  จำนวน 82,300 บาท 

 

         รวมโอนลด  82,300  บาท  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม  
ในหมวดค าท ี ่ ด ิ นและส ิ ่ งก  อสร  า ง  จำนวน 1 รายการ ตามระเบ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๑๐   คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 
 

            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สาธิต  หิรัญรักษ ครับ        
ประธานสภาเทศบาล 
นายสาธิต  หิรัญรักษ เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้ผมอยากใหทานประธานสภาใหเลขานุการสภา ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิก 

วาอยูในท่ีประชุมจำนวนก่ีทานครับ 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  ตรวจสอบจำนวนสมาชิก มีสมาชิกอยู จำนวน 10 ทาน ครบองคประชุมครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
เฉพาะในการประชุมคราวนี้  
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 82,300 บาท  (-แปดหมื่นสองพัน
สามรอยบาทถวน-) (กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑0         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   
       ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       ๙. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
               ๑๐. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง    จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     1     คน 

      1. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ          
พ.ศ.2567 เพื ่อตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง 
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 82,300 บาท(แปดหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน) 
(กองชาง)      

       อนุมัติ  จำนวน       10     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   
ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         1     คน 

         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.ศุภกร  แสงพงษพิทยา ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายศุภกร  แสงพงษพิทยา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ถึงแมญัตตินี้จะผานการลงมติไปแลวนะครับ ผมอยากใหทานประธานขานคะแนน 

การลงมติใหถูกตองดวยนะครับ วาผู ลงคะแนนอนุมัติ ทั ้งหมดกี่ทาน ไมอนุมัติ      
ก่ีทาน งดออกเสียงก่ีทาน และไมอยูในท่ีประชุมก่ีทาน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี ๑๐  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2567 
ประธานสภาเทศบาล เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ จำนวน 6 รายการ เปนเงิน 

452,500 บาท (ส่ีแสนหาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) (กองการประปา) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2567 เพ่ือไปตั้งจาย 

เป นรายการใหม   หมวดค  าคร ุภ ัณฑ  จำนวน 6 รายการ เป น เ งิน        
452,500 บาท (สี่แสนหาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน)  
(กองการประปา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
เพื ่อขออนุม ัต ิจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื ่อพิจารณาขอโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำป 2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ จำนวน 6 รายการ          
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 
นั้น 

     เหตุผล 

  ดวยงานกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีหนาที ่ส งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนดานการใหบริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 51 (1) ใหมีน้ำสะอาดหรือการ
ประปา โดยปจจุบันเครื่องสูบจายสารละลายตางๆ ที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพ
น้ำดิบท้ังสองแหง คือ โรงสูบน้ำหนองแหวน และท่ีประปาแหงท่ี 2 ถนนสุนทรภู  

 

           เสื่อมสภาพ ... 
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เสื่อมสภาพลง ประกอบกับจำนวนผูใชน้ำที่มีปริมาณมากขึ้นทำใหอุปกรณและ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานซอมตางๆ ในงานกิจการประปามีไมเพียงพอ จึงมี
ความจำเปนตองจัดซื้อเครื่องสูบจายสารละลายตางๆ เครื่องกำเนิดไฟฟา และ
เครื่องสำรองไฟฟา เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของกองการประปา 

  คณะผู บริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปนตองขออนุมัติจาก          
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2567 
เพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา     
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑการเกษตร จำนวน 4 รายการ, 
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ และประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 452,500 บาท 
(สี่แสนหาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพ่ิม (เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม) 
     รายการท่ี 1 
     แผนงานการพาณิชย 

  งานกิจการประปา 
   งบลงทุน    

หมวดครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑการเกษตร     

  จ ัดซ ื ้อเคร ื ่องส ูบจ ายสารละลายสารส มและปูนขาว ที ่ โรงส ูบน้ำ         
หนองแหวน ขนาด 315 ลิตร ตอชั่วโมง แรงดันไมนอยกวา 5 บาร เพื่อสูบจาย
สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด  ราคา 79,000 บาท 

     - เปนไปตาม  
 1. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/   
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง ตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ
และรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 5/2567 
หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 1 

     รายการท่ี 2 
     ประเภท ครุภัณฑการเกษตร  

  จัดซื้อเครื่องสูบจายสารละลายคลอรีน ที่โรงสูบน้ำหนองแหวน ขนาด     
9 ลิตรตอชั่วโมง แรงดันไมนอยกวา 12 บาร เพื่อสูบจายสารเคมีในการปรับปรุง
คุณภาพน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด ราคา 48,800 บาท 
 
          - เปนไปตาม ... 
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     - เปนไปตาม  
 1. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/   
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง ตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ
และรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 5/2567 
หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 2 

   รายการท่ี 3 
     ประเภท ครุภัณฑการเกษตร  

 จัดซื้อเครื่องสูบจายสารละลายสารสม ที่ประปาแหงที่ 2 ถนนสุนทรภู 
ขนาด 85 ลิตร ตอชั่วโมง แรงดันไมนอยกวา 7 บาร เพื่อสูบจายสารเคมีในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด ราคา 77,300 บาท                                                                                                               

     - เปนไปตาม  
 1. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/   
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง ตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ
และรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 5/2567 
หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 3 

   รายการท่ี 4 
     ประเภท ครุภัณฑการเกษตร   

  จัดซื้อเครื่องสูบจายสารละลายคลอรีน ที่ประปาแหงที่ 2 ถนนสุนทรภู 
ขนาด 18 ลิตร ตอชั่วโมง แรงดันไมนอยกวา 16 บาร เพ่ือสูบจายสารเคมีในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด ราคา 44,900 บาท 

   - เปนไปตาม  
1. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคา

ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/   
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง ตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ
และรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 
หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 4 

 
 
         โอนเพ่ิม ... 
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     โอนเพ่ิม (เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม) 
รายการท่ี 5 

     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบลงทุน 
     หมวดครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาด 10 กิโลวัตต จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
174,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

     - ขนาด 5 กิโลวัตตข้ึนไป เปนเครื่องยนตดีเซล 
     - ทุกขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดกิโลวัตตข้ันต่ำ 
     - รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟาแตละชุดมีดังนี้ 
         1) แผงสวิตซ  1 อัน 
         2) โวลตมิเตอร  1 อัน 
         3) แอมมิเตอร 1 อัน 

         4) หลอดไฟแสงสวางพรอมข้ัว 1 ชุด 
         5) สวิตชปด - เปดหลอดไฟ 1 อัน 
         6) คัตเอาต 1 อัน 
         7) ท่ีเสียบปลั๊ก 2 จุด 

  8) ฟรีเควนซีมิเตอร 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต ข้ึนไป) 
- คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป 
1) ไฟ AC 220 โวลต ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ สำหรับเครื่องกำเนิด

ไฟฟาขนาดนอยกวา 10 กิโลวัตต 
2) ไฟ AC 380/220 โวลต ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต ชนิด 3 ยก 3 สาย 

50 เฮิรตซ  สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 10 กิโลวัตต 
3) ม ี เคร ื ่องควบค ุมแรงด ันไฟฟ าอ ัตโนม ัต ิ  (Automatic Voltage 

Regulation Control) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้  
        - ไมเกิน +5, -5% สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟาขนาดนอยกวา 5 กิโลวัตต  

       - ไมเกิน +2.5, -2.5% สำหรับเครื ่องกำเนิดไฟฟาขนาดไมนอยกวา        
5 กิโลวัตต 

4) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟาที่มีขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต สามารถ
ใชไดกับอุปกรณไฟฟาท่ีมีคา Power Factor ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

   5) เครื่องกำเนิดไฟฟาทุกขนาดสงกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling) 
     - ราคาไมรวมคาติดตั้ง 
 
              -เปนไปตาม ... 
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- เปนไปตาม 
     1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2566 

  2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2567 
หนาท่ี 10 ลำดับท่ี 1 

   โอนเพ่ิม (เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม) 
รายการท่ี 6 

     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบลงทุน 
     หมวดครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

 จ ัดซ ื ้อเคร ื ่องเคร ื ่องสำรองไฟฟ า ขนาด 1 kVA ราคาเคร ื ่องละ          
5,700 บาท จำนวน 5 เครื่อง เปนเงิน 28,500 บาท เพื่อใชงานสำหรับกลอง
วงจรปดที่โรงสูบน้ำหนองแหวน จำนวน 3 เครื่อง และใชในงานจัดเก็บรายได 
จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

     - มีกำลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
     - สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

- เปนไปตาม 
1. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2566  
2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2567 

หนาท่ี 11 ลำดับท่ี 1 

รวมโอนเพ่ิม 452,500 บาท (ส่ีแสนหาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 

   โอนลด 
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

- โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปาบริเวณถนนแหลมยางฝงทิศ
ตะวันตก (ชุมชนแหลมยางและในยาง) ตั ้งไว 917,500 บาท ปจจุบันคงเหลือ 
277,723 บาท จึงขอโอนลด จำนวน 250,000 บาท เพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ      
ประเภทครุภัณฑเกษตร จำนวน  4  รายการ ดังมีรายการดังตอไปนี้ 

 

            1. หมวด ... 
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1. หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑการเกษตร รายการจัดซื้อเครื่อง
สูบจายสารละลายสารสมและปูนขาว ท่ีโรงสูบน้ำหนองแหวน ขนาด 315 ลิตรตอ
ชั่วโมง แรงดันไมนอยกวา 5 บาร  จำนวน 1 ชุด ราคา 79,000 บาท 

2. หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑการเกษตร รายการจัดซื้อเครื่อง
สูบจายสารละลายคลอรีน ท่ีโรงสูบน้ำหนองแหวน ขนาด 9 ลิตร ตอชั่วโมง แรงดัน
ไมนอยกวา12 บาร จำนวน 1 ชดุ ราคา 48,800 บาท 

3. หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑการเกษตร รายการจัดซื้อเครื่อง
สูบจายสารละลายสารสม ท่ีประปาแหงท่ี 2 ถนนสุนทรภู ขนาด 85 ลิตรตอชั่วโมง 
แรงดันไมนอยกวา 7 บาร จำนวน 1 ชุด ราคา 77,300 บาท 

  4. หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑการเกษตร รายการจัดซื้อเครื่อง
สูบจายสารละลายคลอรีน ที่ประปาแหงที่ 2 ถนนสุนทรภู ขนาด 18 ลิตรตอ
ชั่วโมง แรงดันไมนอยกวา 16 บาร จำนวน 1 ชุด ราคา 44,900 บาท 

  - โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปาบริเวณ ซอยสุนทรภู 5 ฝงทิศใต
(ชุมชนพลงชางเผือก) ตั้งไว 796,700บาท ปจจุบันคงเหลือ 202,500 บาท  
จึงขอโอนลด จำนวน 202,500 บาท เพื ่อนำไปตั ้งจายเปนรายการใหม          
ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท    
คร ุภ ัณฑไฟฟาและวิทย ุ จำนวน 174,000 บาท และประเภทครุภ ัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  จำนวน 28,500 บาท  
        รวมโอนลด 452,500 บาท  (ส่ีแสนหาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เพื ่อพิจารณาอนุมัติ ใหโอนเงินงบประมาณ เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม         
ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 6 รายการ ตามระเบียบ ขอ 27 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๑๑   คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 
 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำป 2567 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ จำนวน     

6 รายการ เปนเงิน 452,500 บาท (สี่แสนหาหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 
(กองการประปา)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2567 เพื ่อไป       
ต ั ้ งจ ายเป นรายการใหม   หมวดค าคร ุภ ัณฑ  จำนวน 6 รายการ เป นเ งิน     
452,500 บาท (ส่ีแสนหาหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) (กองการประปา)      

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 

     งดออกเสียง จำนวน         -      คน     

 

 

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 1๑  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2567   
ประธานสภาเทศบาล เพื ่อไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งก อสราง ประเภท            

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 815,800 บาท 
(แปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) (กองการประปา) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2567 เพ่ือไปตั้งจาย 

เปนรายการใหม หมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภท คากอสราง       
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 815,800 บาท (แปดแสน
หนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) (กองการประปา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอ
ญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพิจารณาขอโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำป 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท          
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

 ดวยงานกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีหนาท่ีสงเสริมคุณภาพ
ชีว ิตของประชาชนดานการให บร ิการน้ำสะอาดเพื ่อการอุปโภค บร ิโภค            
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 51 (1) ใหมีน้ำสะอาดหรือการ
ประปา จึงมีความจำเปนตองจัดทำโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มบริเวณตลาด
สดเทศบาล 3  (ชุมชนแกลงแกลวกลา) และโครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปา
บริเวณถนนพลงชางเผือก ซอย 1  ฝ งทิศเหนือ (ชุมชนพลงชางเผือก) เพื ่อให
ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคไดอยางท่ัวถึง นั้น  

  คณะผู บริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปนจะตองขออนุมัติจาก     
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2567 
เพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา     
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค             
จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 815,800 บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอย
บาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

         โอนเพ่ิม ... 
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     โอนเพ่ิม (เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม) 
     รายการท่ี 1 
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง  
     ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  

  - โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มบริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ชุมชน   
แกลงแกลวกลา) จำนวน 130,000 บาท 
 เพื ่อเปนคาใชจายโครงการติดตั ้งเครื ่องกรองน้ำดื ่มบริเวณตลาดสด
เทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) โดยติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มพรอมระบบและ
โครงสราง                                                                                           

- เครื่องกรองน้ำสามชั้น แบบไมใชไฟฟา 
- ถังกรองน้ำไฟเบอรกลาส ขนาด 10 x 54 นิ้ว พรอมสารกรอง 
- ถังพักน้ำสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร 
- โครงเหล็ก ขนาด 1.2 x 2.2 x 2.0 เมตร   
- กรงเหล็กครอบบริเวณเครื่องกรองน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาล 3  

     - เปนไปตาม  
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ.2562 มาตรา 51 (1) ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา  
2. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที ่ 2 เพิ ่มเติมครั ้งท่ี 

5/2567 หนาท่ี 11 ลำดับท่ี 4 
  3. เปนไปตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ป.6/2567 

รายการท่ี 2 
     ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  

 - โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปา บริเวณถนนพลงชางเผือก    
ซอย 1 ฝงทิศเหนือ (ชุมชนพลงชางเผือก) จำนวน 685,800 บาท 

 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  ขออนุญาตทานประธานสภาครับ ผมคิดวาโครงการนี้นาจะเปนของ  
นายกเทศมนตรี (ชุมชนแหลมทาตะเคียน) ไมนาจะเปน ชุมชนพลงชางเผือก ขออนุญาตแจงไวกอน

นะครับ เพราะอาจจะผิดในเรื่องของชุมชนครับ เพราะพลงชางเผือก ซอย 1 อยูใน
ชุมชนของเขต แหลมทาตะเคียน  ขออนุญาตอานตอครับ 

เพื่อเปนคาใชจายโครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปา บริเวณถนน
พลงชางเผือก ซอย 1 ฝงทิศเหนือ (ชุมชนพลงชางเผือก) โดยวางทอ HDPE ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร PN6 CLASS 100 ความยาวไมนอยกวา 
1,098 เมตร พรอมอุปกรณ 

               - เปนไปตาม ... 
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      - เปนไปตาม  
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ.2562 มาตรา 51 (1) ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา  
2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 แกไขครั้งที่ 5/2567 

หนาท่ี 1 ลำดับท่ี 1 
     3. เปนไปตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ป.5/2567 

  รวมโอนเพิ่ม 815,800 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันแปดรอย
บาทถวน) 

     โอนลด 
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  

- โครงการขยายเขตทอเมนจายน ้ำประปาบร ิเวณถนนแหลมยาง            
ฝงทิศตะวันตก (ชุมชนแหลมยางและในยาง) ตั้งไว 917,500บาท ปจจุบันคงเหลือ 
407,723 บาท จึงขอโอนลด จำนวน 130,000 บาท เพื่อนำไปตั้งจายเปน
รายการใหม ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาที่ดิน            
และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
ดื่มบริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) จำนวน 130,000 บาท 

     ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
  - โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปาบริเวณซอยสุนทรภู  5          

ฝ  งทิศใต (ช ุมชนพลงชางเผ ือก) ตั ้งไว  796,700บาท ปจจุบ ันคงเหลือ 
347,700 บาท จึงขอโอนลด จำนวน 145,200 บาท เพื่อนำไปตั้งจายเปน
รายการใหม ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตทอเมน
จายน้ำประปา บร ิเวณถนนพลงช างเผ ือก ซอย 1 ฝ  งท ิศเหนือ (ช ุมชน             
พลงชางเผือก) จำนวน 145,200 บาท 

     โอนลด 
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาสาธารณูปโภค 
 
                 ประเภท ... 
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  ประเภท ค าไฟฟา ต ั ้ งไว   5,800,000 บาท ป จจ ุบ ันคงเหลือ 
793,210.17 บาท เหลือเพียงพอแกการเบิกจาย จึงขอโอนลด จำนวน 
42,600 บาท เพื ่อนำไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานการพาณิชย        
งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสราง 
ส ิ ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตทอเมนจ ายน ้ำประปา บร ิ เวณถนน             
พลงชางเผือก ซอย 1 ฝงทิศเหนือ (ชุมชนพลงชางเผือก) จำนวน 42,600 บาท 

     โอนลด 
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 
     ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว 200,000 บาท แตไดทำการ
โอนเพ่ิม จำนวน 498,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 653,280 บาท เหลือเพียงพอ
แกการเบิกจาย จึงขอโอนลด จำนวน 498,000 บาท เพื ่อนำไปตั ้งจายเปน
รายการใหม ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตทอเมนจาย
น้ำประปา บริเวณถนนพลงชางเผือก ซอย 1 ฝงทิศเหนือ (ชุมชนพลงชางเผือก) 
จำนวน 498,000 รายการ 

รวมโอนลด 815,800  บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันแปดรอย
บาทถวน) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เพื ่อพิจารณาอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม          
ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน     
2 รายการ ตามระเบียบขอ 27 ตอไป 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

 
 
          นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ผมมีขอสงสัยเกี่ยวกับตัวญัตตินี้ใน หนาที่ 3 ประเภทโอนลด แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย เปนคาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก คือ ปกติเดิมแลว ตั้งไว 200,000 บาท แตไดทำการโอนเพ่ิม
จำนวน 498,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 653,280 บาท เหลือเพียงพอแก    
การเบิกจาย จึงขอโอนลดจำนวน 498,000 บาท ซึ ่งการโอนเพิ ่มเขามาใน   
คาจางเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 498,000 บาท คือ มาจากแหลงใดครับ และ
ทำไมถึงเปนการโอนเขาไปในคาจางเหมาบุคคลภายนอกกอน และถึงคอยมา    
โอนลดเพ่ือไปตั้งจายเปนโครงการขยายทอเมนจายน้ำประปาครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เดี๋ยวจะใหทางเจาหนาท่ีไดชี้แจงตรงนี้ เพราะวาในสวนตัวผมอานก็งง ๆ เหมือนกัน

ตองขออภัยดวย เพราะจริง ๆ แลว ในเรื่องของงบประมาณที่เราโอนมาในญัตติท่ี 
11 กับ 12 คือสวนมากจะเปนเงินเหลือจากโครงการของประปาที ่ฟนราคา     
ทานสมาชิกไดดูตามเอกสารแลว จะพอรู ว าทำไมถึงบางทียอดเงินเหลือมาก 
ยกตัวอยางเชน ถนนสุนทรภู ซอย 5 และที่แหลมยาง และอีกจุดหนึ่งแมกระท่ัง 
จุดท่ีเราไดโครงการมาจากกรมสงเสริม ก็ประมาณลานเจ็ด และผูประมูลประมูลไป
แคลานหนึ่งกับสามหม่ืน ก็เหลือเงินตั้งหกแสนกวาบาท อันนั้นก็ใชไมทัน ก็ตองโอน
คืนใหกับกรมฯ ไปเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั ้นเงินที่มีการโอนยอดเยอะๆ 
สวนมากก็จะเปนการฟนราคาของประปานะครับ ที่อยูสามสี่แหง เปนยอดเงินท่ี
เหลือมากพอสมควร และในเรื่องท่ีทานสมาชิกเคยไดสอบถาม ในเรื่องของโครงการ
เคร ื ่ องกรองน ้ ำ  เพ ื ่ อ ใช  อ ุป โภคหร ือบร ิ โภค อ ันน ี ้ ก ็ เป นหน ั งส ือจาก
กระทรวงมหาดไทยมีมานานแลวนะครับ ในเรื่องของการที่ใหทองถิ่น ไดหาจุดน้ำ
อุปโภคบริโภค ท่ีทานสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาแผน ที่ไดเขารวมประชุมในการ
พิจารณาแผน ในสวนนั้นก็จะเปนที่ตลาดเชา หรือตลาดเทศบาล 3 และตลาดเย็น
ทานสมาชิกก็ถามวา และเมื่อไหรจะทำ ก็คงเปนป 2568 เขาไปอยูในแผนป 
2568 ขอใหทางเจาหนาที ่ไดชี ้แจงนะครับ ในสวนที ่ทานสมาชิกไดสอบถาม       
ในญัตติท่ี 12 ครับ  

 
 
          นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ         
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิทยา  นุชพุม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รก.ผอ.กองชาง/กองการประปา สำหรับเรื่องท่ีโอนลดงบประมาณ ผมขออนุญาตเรียนเชิญกองยุทธศาสตรชวย

อธิบายครับ 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ         
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาววัลยา  ปตยุรักษ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ในสวนของตรงนี้ที ่โอนลดจาก คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เดิมตั ้งไว 

200,000 บาท และทีนี ้ทางเทศบาลจะจางออกแบบในสวนของอาคาร กับ
ระบบผลิตประปา ก็เลยมีการโอนงบประมาณเขาไป 498,000 บาท ซึ่งเปน
อำนาจของทานนายกฯ ในการโอนงบประมาณ เพราะเปนคาใชสอยไมไดเปน  
คาที่ดินและสิ่งกอสราง และตรงนี้เขาไปแลวไมสามารถสรางดำเนินการจาง
ออกแบบไดนะคะ ซึ่งติดกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ก็เลยเห็นวามีโครงการท่ี
จำเปนตองดำเนินการ ก็เลยโอนงบประมาณออกไปเพื่อ ดำเนินโครงการที่เปน
อำนาจของทางสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในการอนุมัติเพราะเปนคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ก็ขอนำเรียนในท่ีประชุมคะ ขอบคุณคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตทานประธานสภา เม่ือสักครูผมเอยผิดไปครับ เปนญัตติท่ี 11 ครับ 
 ขอบคุณครับ 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๐  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
ประธานสภาเทศบาล ประจำป 2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ประเภท ค าก อสร างส ิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ เป นเงิน 
815,800 บาท (แปดแสนหน ึ ่ งหม ื ่นห  าพ ันแปดร อยบาทถ  วน )              
(กองการประปา)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 
           - มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑0         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
               ๑๐. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 2567  เพื ่อไป       
ตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาที่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสราง      
สิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 815,800 บาท (แปดแสน    
หนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) (กองการประปา)     

       อนุมัติ  จำนวน       10     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   
ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         1     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 1๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7 เพื ่อไปตั ้งจายรายการใหม ในหมวดคาที ่ดินและ

สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนน และลานจอดรถ  
บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยู เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ ์เงิน) 
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 5,670,000 บาท (หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืน       
บาทถวน) (กองการศึกษา)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ญัตตินี้ผมขออนุญาตใหทานรองอิสรีย  ปานงาม เปนผูอานครับ 

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาต ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖7  เพื่อไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง    
ค าก อสร างสิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนน และลานจอดรถ        
บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน 5,670,000 บาท (หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืน
บาทถวน) (กองการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง   มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจาก  สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  โอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจาย
รายการใหม ในหมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง คากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ 
โครงการก อสร างถนนและลานจอดรถ บร ิ เวณรอบอาคารอเนกประสงค                       
โรงเร ียนอยู  เม ืองแกลงวิทยา (ช ุมชนโพธิ ์ เง ิน) จำนวน 1 รายการ  เป นเงิน 
5,670,000 บาท (หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีมีภารกิจหนาท่ี ในการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนโดยท่ัวไปมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ในทุกดาน อีกทั้งเปนการปูพื้นฐานโครงสรางพื้นฐานทั่วไป พรอมทั้งยังเปนการ

สงเสริมทั้งดานการศึกษา ดานสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีการจัดตั้ง

โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  เพื่อเปนโรงเรียนที่ใหความรูในเรื ่องภูมิปญญา

ทองถิ่น  อีกทั้งเปนการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กทั้งในเขตและนอกเขต

เทศบาล  และไดดำเนินการเปดการเรียนการสอนตั ้งแตระดับชั้นอนุบาล ๑  

จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ นั ้น รวมทั ้งไดดำเนินการกอสรางอาคาร

อเนกประสงคขนาดเล็กมีชั้นลอย โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา เพ่ือใชสำหรับ 
 

        กิจกรรม ... 
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กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อใหอาคาร
อเนกประสงคมีความพรอมในการใชสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียน  เพื่อใหนักเรียนมีอาคารอเนกประสงคเปนที่พักผอนหยอนใจ    
มีความรมรื่น มีสถานที่จอดรถอำนวยความสะดวกใหกับผูมาใชอาคารอเนกประสงค  
เพ ื ่อให อาคารสถานที ่ม ีความมั ่นคงและปลอดภัย ม ีสภาพแวดลอมสะอาด               
ถูกสุขลักษณะ  เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงขอจัดทำโครงการกอสรางถนนและลาน
จอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน 5,670,000 บาท (หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืน       
บาทถวน) 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง  คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยู
เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน 5,670,000 บาท 
(หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน   
     หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
     ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

 โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 5,670,000 บาท (หาลานหก
แสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)   

เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบ
อาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน)  ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. ถมดินลูกรังระดับความสูงประมาณ 1.00 เมตร รอบตัวอาคาร จำนวน 

3,092 ลูกบาศกเมตร 

2. เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 3,092 ตารางเมตร 

3. งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบตัวอาคาร ยาว 182 เมตร 

4. งานปูกระเบื้องปรับระดับทางเดินรอบอาคาร พ้ืนท่ี 200 ตารางเมตร 

5. งานระบบไฟฟา, ประปา รอบอาคาร 

6. งานโครงหลังคาท่ีจอดรถ 20 คัน 

7. งานระบบอำนวยความปลอดภัยรอบอาคาร 

              ตามแบบ ...  
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ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขท่ี ช. 42/2567 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ ่มเติมถึง   

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 49 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ และผูพิการ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2)      
พ.ศ. 2549  มาตรา 16  (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 6/2567  หนา 2 รายการท่ี 2) 

                                   รวมโอนเพ่ิม   5,670,000  บาท 
   โอนลด  

1. แผนงานการศึกษา 
งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบบุคลากร 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

 งบประมาณตั้งไว  3,434,100 บาท ปจจุบันคงเหลือ 644,280 บาท  
จึงขอโอนลด  350,000 บาท เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  
โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียน      
อยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 350,000 บาท (สามแสนหาหม่ืน
บาทถวน) 

   2. แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

 งบประมาณตั้งไว 1,251,300 บาท ปจจุบันคงเหลือ 826,290 บาท  
จึงขอโอนลด  700,000 บาท เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  
โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียน      
อยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 700,000 บาท  (เจ็ดแสนบาทถวน) 

 

            3.แผนงาน ... 
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   3. แผนงานการศึกษา 
งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบบุคลากร 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินวิทยฐานะ 

 งบประมาณตั้งไว  394,800 บาท  ปจจุบันคงเหลือ 165,200 บาท  
จึงขอโอนลด  130,00 บาท เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  
โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียน     
อยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืน
บาทถวน) 

   4. แผนงานการศึกษา 
งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบบุคลากร 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเพ่ิมตางๆของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

 งบประมาณตั้งไว 268,800 บาท ปจจุบันคงเหลือ 207,200 บาท  
จึงขอโอนลด  200,000 บาท เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  
โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียน      
อยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

   5. แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 
 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 

โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือ
นักเรียนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณตั ้งไว 300,000 บาท  
ปจจุบันคงเหลือ 88,000 บาท  จึงขอโอนลด  88,000 บาท เพื่อไปเพิ ่มใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  
บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 
88,000 บาท  (แปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

 

               6.แผนงาน ... 
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   6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาสาธารณูปโภค 
     ประเภท คาไฟฟา 

งบประมาณตั้งไว 1,232,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 295,406.36.- 
บาท จึงขอโอนลด 95,000 บาท เพื ่อไปเพิ ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ      
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง         
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 95,000  บาท 
(เกาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

   7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

 งบประมาณตั้งไว 700,000 บาท โอนเพ่ิม 3,008,000 บาท  ปจจุบัน
คงเหลือ  3,011,510 บาท  จึงขอโอนลด จำนวน  2,500,000 บาท   เพ่ือไปเพ่ิม
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนน และลานจอดรถ  
บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงนิ) เปนเงิน 
2,500,000 บาท  (สองลานหาแสนบาทถวน) 

   8. แผนงานการเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภท วัสดุการเกษตร 

งบประมาณตั้งไว  600,000 บาท  ปจจุบันคงเหลือ 361,890 บาท  
จึงขอโอนลด  จำนวน  300,000 บาท  เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสร าง หมวดคาที ่ด ิน และส ิ ่งก อสร าง ประเภทคาก อสร าง                
ส ิ ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 300,000 บาท  
(สามแสนบาทถวน) 

 

                9.แผนงาน ... 
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9. แผนงานการเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภท วัสดุกอสราง 

งบประมาณตั้งไว  50,000 บาท  ปจจุบันคงเหลือ 50,000 บาท        
จึงขอโอนลด จำนวน  40,000 บาท  เพื ่อไปเพิ ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ      
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสร าง                 
สิ ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)   เปนเงิน 40,000 บาท  
(สี่หม่ืนบาทถวน) 

   10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง 
งบบุคลากร 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเพ่ิมตางๆของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

งบประมาณตั ้งไว  42,600 บาท ปจจุบันคงเหลือ 42,600 บาท           
จึงขอโอนลด จำนวน  40,000  บาท   เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ    
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสร าง          
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 40,000 บาท  
(สี่หม่ืนบาทถวน) 

11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบบุคลากร 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเพ่ิมตางๆของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

งบประมาณตั้งไว  109,800 บาท ปจจุบันคงเหลือ  92,525 บาท      
จึงขอโอนลด จำนวน  80,000  บาท  เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ     
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง          
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 80,000 บาท  
(แปดหม่ืนบาทถวน) 

 

        12.แผนงาน ... 
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12. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบบุคลากร 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินประจำตำแหนง 

งบประมาณตั ้งไว  85,200 บาท ปจจุบันคงเหลือ  85,200 บาท        
จึงขอโอนลด จำนวน  80,000  บาท   เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ    
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง         
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 80,000 บาท  
(แปดหม่ืนบาทถวน) 

   13. แผนงานสาธารณสุข 
งานศูนยบริการสาธารณสุข 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 
 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 

โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพแกนนำส ุขภาพ งบประมาณต ั ้ ง ไ ว        
305,000 บาท ปจจุบ ันคงเหลือ  305,000 บาท  จึงขอโอนลด จำนวน  
300,000  บาท  เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางถนน และลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลง
วิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน  300,000 บาท  (สามแสนบาทถวน) 

14. แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

งบประมาณตั ้งไว 932,300 บาท ปจจุบันคงเหลือ 99,440 บาท        
จึงขอโอนลด จำนวน  80,000  บาท  เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ     
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง          
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 80,000 บาท  
(แปดหม่ืนบาทถวน) 

              15.แผนงาน ... 
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15. แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบบุคลากร 

     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภท วัสดุกอสราง 

งบประมาณตั้งไว  150,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ  89,600 บาท      
จึงขอโอนลด จำนวน  89,000  บาท   เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ    
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง         
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 89,000 บาท  
(แปดหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

16. แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบบุคลากร 

     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

งบประมาณตั้งไว  132,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ  20,300 บาท      
จึงขอโอนลด จำนวน  20,000  บาท   เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ    
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง          
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 20,000 บาท  
(สองหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

17. แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบบุคลากร 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

งบประมาณตั้งไว  1,008,600 บาท ปจจุบันคงเหลือ  46,600 บาท  
จึงขอโอนลด จำนวน  46,000  บาท   เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ    
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง         
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 46,000 บาท  
(สี่หม่ืนหกพันบาทถวน) 

 

             18.แผนงาน ... 
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18. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
งบบุคลากร 

     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

งบประมาณตั้งไว 355,400 บาท ปจจุบันคงเหลือ 143,658.06 บาท  
จึงขอโอนลด จำนวน  100,000  บาท   เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสร าง           
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 100,000 บาท  
(หนึ่งแสนบาทถวน) 

19. แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร 

งบประมาณตั้งไว  100,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ  82,154.70 บาท  
จึงขอโอนลด จำนวน  82,000  บาท   เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ    
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง         
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 82,000 บาท  
(แปดหม่ืนสองพันบาทถวน) 

   20. แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 
     ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทำเพื่อใหไดมาซึ่งปายประชาสัมพันธ 
หรือปายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสราง งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท 
ปจจุบันคงเหลือ  50,000 บาท  จึงขอโอนลด จำนวน  50,000  บาท   เพ่ือไปเพ่ิม
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ บริเวณ
รอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 
50,000 บาท  (หาหม่ืนบาทถวน) 

              21.แผนงาน ... 
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21. แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 
     ประเภท รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 

คาใชจายในการประชุมราชการ งบประมาณตั้งไว  32,000 บาท 
ปจจุบันคงเหลือ 23,030 บาท  จึงขอโอนลด จำนวน  21,000  บาท เพื่อไปเพ่ิม
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนน และลานจอดรถ  
บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยู เมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ ์เง ิน)        
เปนเงิน 21,000  บาท  (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

22. แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 
     ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม 

งบประมาณตั้งไว 100,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ  91,789 บาท       
จึงขอโอนลด จำนวน  40,000  บาท   เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ    
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง         
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 40,000 บาท 
(สี่หม่ืนบาทถวน) 

23. แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภท วัสดุสำนักงาน 

งบประมาณตั้งไว 200,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 142,222.01 บาท  
จึงขอโอนลด จำนวน  38,800  บาท เพื ่อไปเพิ ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ      
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ิน และสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสราง         
ส ิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 38,800 บาท   
(สามหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

               24.แผนงาน ... 
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24. แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

งบประมาณตั้งไว  25,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ  25,000 บาท  จึงขอ
โอนลด จำนวน  10,000  บาท   เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียน        
อยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

25. แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

งบประมาณตั้งไว  10,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ  10,000 บาท  จึงขอ
โอนลด จำนวน  10,000  บาท   เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียน        
อยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

26. แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 
 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม งบประมาณตั้งไว  70,000 บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 39,300 บาท จึงขอโอนลด จำนวน  39,000  บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนน และลานจอดรถ บริเวณรอบ
อาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยู เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ ์เงิน) เปนเงิน 
39,000 บาท  (สามหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

 

             27.แผนงาน ... 
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27. แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 
 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว งบประมาณตั้งไว  25,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ  
17,360 บาท  จึงขอโอนลด จำนวน 17,000  บาท เพื ่อไปเพิ ่มในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ บริเวณรอบ
อาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยู เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ ์เงิน) เปนเงิน 
17,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

28. แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาตอบแทน 
     ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

งบประมาณตั้งไว  50,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ  30,000 บาท  จึงขอ
โอนลด จำนวน 16,000  บาท เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียน
อยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 16,000 บาท  (หนึ่งหมื่นหกพัน
บาทถวน) 

29. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาตอบแทน 
     ประเภท คาเชาบาน 

งบประมาณตั้งไว  49,200 บาท ปจจุบันคงเหลือ  19,200 บาท  จึงขอ
โอนลด จำนวน 8,200 บาท  เพื่อไปเพิ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียน
อยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 8,200 บาท (แปดพันสองรอย
บาทถวน) 

              30.แผนงาน ... 
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30. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาวัสด ุ
     ประเภท วัสดุกอสราง 

งบประมาณตั้งไว  70,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ  59,127.73 บาท  
จึงขอโอนลด จำนวน  50,000  บาท เพื ่อไปเพิ ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและ      
การโยธา งานกอสราง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสร าง           
สิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงค โรงเร ียนอย ู  เม ืองแกลงว ิทยา (ช ุมชนโพธ ิ ์ เง ิน) เป นเ งิน         
50,000 บาท  (หาหม่ืนบาทถวน) 

31. แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืนๆ 

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม งบประมาณตั้งไว  90,000 บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 27,990 บาท  จึงขอโอนลด จำนวน  20,000  บาท เพื ่อไปเพิ ่มใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนน และลานจอดรถ  
บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน)  
เปนเงิน 20,000 บาท  (สองหม่ืนบาทถวน) 

32. แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดำเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 
ประเภท คาบำรุงรักษาและซอมแซม 
งบประมาณตั้งไว  50,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ  41,670 บาท  จึงขอ

โอนลด จำนวน 30,000 บาท เพื ่อไปเพิ ่มในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียน  
อยูเมืองแกลงวิทยา  (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 30,000 บาท  (สามหม่ืนบาทถวน) 

รวมโอนลด   5,670,000 บาท 
 

             จึงเรียนมา ... 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียน                
อย ู  เม ืองแกลงว ิทยา (ช ุมชนโพธ ิ ์ เง ิน) จำนวน 1 รายการ รวมเป นเงิน    
5,670,000 บาท (หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.ถนอม  ยินดี 
นายถนอม  ยินดี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม ถนอม ยินดี สมาชิกสภาเทศบาล ญัตตินี้ผมก็ยินดีดวยนะครับ เพราะเปน

โครงการของโรงเร ียนมีสถานที ่ ท่ีม ีการปลูกสรางที ่ด ี ที ่ว ามีลานจอดรถมี

สาธารณูปโภคครบครันดี แตวันนั้นเมื่อประมาณสามอาทิตยที่แลว ผมไดเขาไป

เยี่ยมโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ ผมเลยไดเขาไปลงพ้ืนท่ีเยี่ยมชมสถานท่ี แตปรากฏ

วา ผมไปดูแลวผมไปเห็นว ามีอาคารอเนกประสงค อยากจะสอบถามทาน

ประธานสภาผานไปยังผูบริหาร ทำไมอาคารอเนกประสงคที่สรางติดกับลานจอด

รถ ผมไปดูแลวเห็นเด็กเลนกีฬากันแลวไมมีไฟ ไมมีน้ำใชอะไรอยางนี้ ผมอยากจะ

ทราบวาโครงการนั้น อาคารอเนกประสงคท่ีสรางงบประมาณผานมาเมื่อป 2563 

แตกอสรางเสร็จแลว แตทำไมไปสิ้นสุดโครงการ ป 2568 และตอนนี้น้ำก็ไมมี    

ไฟก็ไมมี ผมก็อยากจะทราบวาในญัตติที่เสนอมา มีสาธารณูปโภคพวกนี้ไหมครับ 

เชน น้ำประปาหรือไฟฟา พอดีเห็นเด็กเลนกีฬากัน และไมมีไฟใช แสงสวางก็ไมมี 

ผมก็เลยอยากจะเรียนสอบถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหาร สักนิดนงึครับ

วาโครงการไฟจะไดเม่ือไหร แตตรงลานจอดรถมีไฟพรอมหมด ขอบคุณครับ 

 
 
           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ที่ทานสมาชิกไดสอบถาม ในเรื่องของวาทำไมถึงตองทำมาถึงป 2568 คือ จริง ๆ

แลวโครงการอาคารอเนกประสงคไดทำมาหลายป เพิ่งจะเสร็จไปเมื่อประมาณสัก

เกือบปนะครับในสวนนี้ จริง ๆ แลวโครงการงบประมาณในครั้งแรก ท่ีเราไดทำ คือ 

เราสรางเปนอาคารอยางเดียว  ในเรื ่องของสิ่งอำนวยความสะดวก ไมมีความ

เพียงพอ ในเรื่องของน้ำ ในเรื่องของไฟ ในสวนนี้แมกระทั่ง วัสดุอุปกรณ ในเรื่อง

ของสิ่งท่ีอำนวยความสะดวกตาง ๆ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการท่ีเม่ือเราสรางเสร็จ

แลว ในเรื่องของการใช ในเรื่องของตาง ๆ พวกนี้ก็คือ เราจะตองมาสรางเพิ่มเติม

ในสวนนี้ และคราวนี้ก็จะรวมถึงในที่จอดรถดวย เพราะปจจุบันนี้ ถาเราไปทำ

กิจกรรมอะไรเขาไปมาก ที่จอดรถก็ไมมี และก็เปนพื้นที่ต่ำ ในเรื่องของภูมิศาสตร

ของในพื้นที่นั้น ก็เมื่อทำไปแลว ก็จะตองทำตอไป ในสวนตัวผมก็ยังเปนหวงอยู 

เปนหวงในเรื่องของที่เด็กเลน ในเรื่องของความปลอดภัย ในเรื่องของระดับน้ำ      

ที่เราจะตองไปเทคอนกรีต ผมก็ไดกำชับไปวาใหเจาหนาที่ชวยดูดวย ไมใชอาคาร

เสร็จแลวเดี๋ยวเราไปทำในโครงการนี้ ในการเทพื้นที่เพื่อเปนลานจอดรถ เฉพาะ

ลานจอดรถผมก็จำไมได เห็นนายชางบอกวาตั้งกี ่ไรนะ ที่จอดรถก็หลายไรอยู 

เก ี ่ยวก ับการเทพื ้นที ่  เพราะฉะนั ้นก ็กำช ับว าอย าให น ้ำเข าไปในอาคาร 

อเนกประสงคในสวนนี้ และคราวนี้ในเรื่องของการบริการในตัวอาคารและรอบ

อาคาร ในเรื่องของอุปกรณตาง ๆ ที่จะตองอำนวยความสะดวกจะตองมี แตผมก็

เปนหวงอยู อีกวาทางเขาที ่จะตองวิ ่งเขา มันก็ถูกบีบดวยอาคารอนุบาลกับ           

โรงอาหาร ท่ีจะตองผานในจุดนั้นเขาไปอีก อันนี้ก็ตองระวัง เพราะวาเม่ือทำที่จอด

รถแลว ผมคิดวารถของคุณครูก็จะตองเขาไปจอดอยูดานใน คงจะไมจอดที่ดาน

นอกนี้ เสร็จแลวในเรื่องของการวิ่งเขาไป เพราะวาเวลาโรงเรียนทำการสอนจริง ๆ 

แลว ประตูเราปด เราไมไดใหรถเขา คราวนี้จะตองมีระเบียบวินัย ในเรื่องของการ

จอดรถเข าไปจอดขางในและเวลาออกมา ที ่จะต องมีป ญหาในสวนน ี ้ อีก 

เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสเลย ท่ีเห็น รก.ผอ.ของโรงเรียนอยูเมืองแกลง มาก็จะตองมี

การวางแผนตอไปในภายภาคหนา ในเรื่องของรถที่วิ่งเขาวิ่งออก เพราะวาปจจุบัน

ถาเราทำการสอน เราจะปดประตูไมใหรถวิ่งเขาวิ่งออก แตเสร็จแลวเวลามีอาคาร

อเนกประสงค มันจะมีบริการในเรื่องของพื้นที่ ที่จะตองมาจอดรถในบริเวณนั้น 

เพราะฉะนั้นในสวนนี้ก็จะตองระวัง เพราะวาโรงเรียนเราเปนโรงเรียนเด็กเล็กใน

สวนนี้ ก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่ีทานสมาชิกไดสอบถามครับ ขอบคุณครับ 

 
            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กอนที่โครงการนี้จะเขามาอยูในสภาแหงนี้ ผมกับเพื่อนสมาชิกจำนวนหลายทาน

ก็ไดลงพื้นที่กัน และไดคอมเมนกับทางเจาหนาที่ในการลงสำรวจพื้นที่พรอมกัน

นะครับ แตสิ่งหนึ่งที่ผมจำไดในคราวที่สมาชิกไดลงพื้นที่และไดเสนอไป ในเรื่อง

ของไฟแสงสวางบริเวณโดยรอบอาคารนะครับ ในแบบยังไมมีระบุลงไปขางใน  

ผมขอเพิ่มในที่ประชุมเลยนะครับ วาในโครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ

บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา ขอใหเพิ่มไฟ LED 

บริเวณโดยรอบอาคาร ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต จำนวนไมนอยกวา 10 โคม

เพื่อสองสวางบริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงคแหงนี้นะครับ และขอกำชับไป

ยังเจาหนาท่ีนะครับ กอนการจัดซ้ือจัดจาง ขอใหเพ่ิมรายการท่ีทางสภาไดเพ่ิมไป 

ณ วันนี้ดวยนะครับ และไมทราบวาเพื่อนสมาชิกทานอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

หลังจากวันนั้นที่เราเสนอไปกับทางเจาหนาที่แลว ไมไดเพิ่มไปในตัวแบบแปลน 

คราวนี้นะครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักดิ์ อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1             

ในระเบียบวาระนี ้ผมมองในภาพรวมกอน เห็นดวยนะครับ เพราะเปนการพัฒนา

ตอยอดจากโครงสรางที ่เรามีอยู แลว ทีนี้เดี ๋ยวขอตอเติมจากทาน ส.ท.สุทธิ       

ตังสวานิช ขออนุญาตเอยนาม คือ เรื่องท่ีรอบที่แลวเรามีการหารือกัน จะมีเรื่อง

การที่เราลงพื้นที่กันไป เราพบวาเปนจุดระบายน้ำจากเฉลียง ตัวนั้นทานก็เปน

กังวล แตก็ไดมีการคุยกับ รก.ผอ.กองชางแลว เดี๋ยวจะมีการปรับปรุงการระบาย

น้ำที่ดีขึ้น จะไมมีการปลอยลงมาในลักษณะที่เราเห็นกัน คือ จะมีรูปที่เราไดทำ

การสงสวนตัวใหกันแลว อยากจะใหกำชับตรงนั้นนิดนึงแลวกัน ระบุหรือไมระบุ

ไมวากันครับ แตไมอยากใหมีปญหาอยางที่เราไปดูกัน ในตัวระเบียบตัวนี้ผมขอ

อนุญาตยอนสักนิดนึงครับ ในสวนของโอนลด ในหัวขอที่ 27 และ 28 ผมมี

ความสงสัยวาในหัวขอที่ 27 คือ เปนการโอนลดคาใชจายเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ผมมองวาตัวเลข

มันแปลก ๆ ปหนึ่งเราโอนลด 25,000 บาท สุดทายแลวเรายังคงเหลืออยู  

 

        17,000 บาท ... 
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17,000 บาท การเดินทางไปราชการ แตผมก็เห็นวาทุกคนทำงานอยูนะครับ 

แตเรามีการไปติดตอสื่อสารกับท่ีอ่ืนบางหรือเปลา ทำไมใชงบตรงนี้นอยเหลือเกิน

ยังไงเปนไปไดตั้งงบประมาณอะไรพวกนี้ กำหนดใหตอบโจทยกับความเปนจริง

นิดนึง จะไปดูงานดูอะไรผมวาไปดูท่ีอ่ืนบางก็ดีนะครับ เพราะบางทีเราอยูแตบาน

เราเราก็เห็นแตคนบานเรา ไปดูท่ีอ่ืนจะไดไปดูและจำจุดแข็งเขามา และมาพัฒนา

จุดออนของเรา อันนี้คือตั้งขอสังเกตในขอท่ี 27 นะครับ สวนหัวขอท่ี 28 ในการ

โอนลดงบประมาณ คือ จะเปนสวนของคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ตั้งไว 50,000 บาท ปจจุบันเหลือ 30,000 บาท เลขกลม ๆ คือใชไป 

20,000 บาท วงเงิน 12 เดือน ตกประมาณเดือนละ 2,000 บาท ผมมองวา

ขาราชการเจาหนาท่ีเราทำงานเกินเงินเดือนนะครับ ผมวา 2,000 บาทตอเดือน

ผมวาประหยัดไปหรือเปลาเปนไปไดตั้งใหสูงกวานี้ก็ดีครับ และตอบแทนคนท่ีเขา

ทำงานจริง ๆ ครับ เพราะหลาย ๆ ทาน หลาย ๆ กอง ที่ผมเห็นทำงานนอกเวลา

ราชการเยอะครับ ผมเห็นใจครับ บางทีก็ไปสื่อสารสวนตัวครับ วาทำแบบนี้

คาตอบแทนนาจะดีนะครับ นอกเวลาราชการแต feedback ที่ไดกลับมาก็คือ   

ไมมี ดวยสมาชิกหลาย ๆ ทาน ผมเชื่อวาของเรา 11 ทาน ก็มีน้ำใจครับ เจอเราก็

ชวยกันดูแลพื้นท่ีกันไป แตใชใหคุมคา อันนี้ตั้งมา 50,000 บาท ปจจุบันเหลือ 

30,000 บาท ผมมองวาตัวเลขมันนอยไป เปนไปไดอยากใหเพิ ่มนะครับ       

ฝากทางทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีดวยแลวกัน ตั้งมา

เถอะไมตองกลัวหรอกวาผมจะฟอกอะไรขนาดนั้น ถามันทำแลวตอบโจทยกับ

พื้นที่และขาราชการผูปฏิบัติงาน สงสารครับ อยางเหตุการณที่ผานมา อยางวัน

อาทิตยที่เรามีการตักบาตรขาวสารอาหารแหง ผมเห็นเจาหนาที่มาเยอะนะครับ

แตเขาไดรับคาตอบแทนหรือเปลา หรือวาเราจะเปลี่ยนเปนวาเทศบาลบวกดวย

มูลนิธิเขาไป จะทำงานแบบมูลนิธิไมไดนะครับ ไมยั่งยืนนะครับ มูลนิธิไมมีรายได

นะครับ เขาก็ทำมาหากินกันยังไง ฝากผานทานประธานสภา ไปยังคณะผูบรหิาร

และทางเจาหนาท่ี ฉะนั้นเรื่องนี้เปนหวงจริง ๆ ครับ เพราะวาเรื่องปากทองเปน

เรื่องสำคัญ ขอบคุณครับ 

 
 
        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.ถนอม  ยินดี        
ประธานสภาเทศบาล  
นายถนอม  ยินดี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสริมอีกนิดนึง ท่ีเพ่ือนสมาชิกไดกลาววา จะขอเพ่ิมไปในญัตตินี้ เรื่องไฟรอบ

อาคาร แตจริง ๆ แลว ผมอยากจะแนะนำในอาคารมากกวา อยากจะเสนอใหทำใน 

อาคารดวยครับ เพราะเด็กเลนกีฬากันผมเจอกับตัวเองเลย เด็กมาขอวาเม่ือไหรหนู

จะไดไฟ ครูก็มาคุยดวย  ไมใชเฉพาะเด็ก เด็กเขาก็เลนแบตกัน อากาศเมื่อมืดหรือ

ฝนครึ้ม มันจะมืดหมดเลย ผมอยูตรงนั้นดวยครับ ครูก็พูดและเด็กก็เลนบาสกับ 

เลนแบต ไมมีแสงสวางเลย สวนหองน้ำเขาเขาขางปาอยูไดตอนนี้ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ในตัวอาคารมีโคม มีหลอด มีสวิตชเรียบรอยแลวครับ ขาดแตจั้มไฟเขาอยางเดียว 

เพราะวาผมยังงงกับเพื่อนสมาชิกครับวา การกอสรางอาคาร ไมรวมถึงการจั้มไฟ 

ระบบไฟฟา ระบบน้ำประปาเขาอาคาร กอสรางอาคารอยางเดียวเลย อาคาร

เสร็จปุบใชงานไมไดครับ อยางเชนที่ผานมามีครับหองน้ำที่สนามกีฬาบริเวณ  

ตรงสระศาลาเกาเหลี่ยม ตรงนั้นก็เหมือนกันครับ กอสรางหองน้ำเสร็จ ไมจั้มไฟ

ไมจั้มน้ำ ประชาชนจะใชงานยังไงครับ คือ ผมก็งงกับการเขียนแบบแปลน การทำ

โครงการขึ้นมาเหมือนกันวา ทำอาคารก็มีแตราคาอยางเดียว มีแตรากฐานอยาง

เดียว เมื ่อสักครูทางเพื ่อนสมาชิกไดพูดถึง รายการโอนลด ผมก็สงสัยอยู

เหมือนกัน ในหนาที่ 4 ขอที่ 7 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ คือ ในการโอนเพ่ิม

จำนวน 3,008,000 บาท ผมเขาใจวานาจะเปนโคมไฟ LED ที่เจาหนาที่ทำไม

ทันจนตองโอนลดลงไป ไปใชจายอยางอื่น แตผมสงสัยวามันมีญัตติอยูญัตติหนึ่ง 

ของกองการประปา ในระเบียบวาระที่ 20 ญัตติตัวนี้สามารถที่จะกันเงินได     

แตทำไมในตัวซื ้อวัสดุครุภัณฑ อยางโคมไฟ LED ไมสามารถที ่จะกันเงินได      

เง ินต องตกไป และโอนไปใช จ ายอยางอื ่น อ ันน ี ้ผมขออนุญาตทางทาน

ประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร ขอใหเจาหนาที่ชี้แจงกับทางเพื่อนสมาชิก

ดวยนะครับ 

 
         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อสักครู ทาน ส.ท.สุทธิ ตังสวานิช ขออนุญาตเอยนาม พอทานไดลุกขึ้นชี้แจง   

ผมมีความกังวลอยางมากเลย กังวลอะไร กังวลลักษณะการทำงาน มีความเปนหวง

อยางสูงเลย เม่ือสักครูไมเครียดตอนนี้เริ่มเครียดแลว หนึ่ง คือ ออกแบบโครงสราง

มาก็อยางที่วามีโครงสรางแตไมมีไฟมา มันเหมือนเปนสวนควบ ผมขอใชคำวา   

สวนควบแลวกัน จะมีแตโครงสรางแลวมาไมมีสาธารณูปโภคเขามา ผมวาทำงาน

แลวมันไมจบ ตั้งเม่ือสักครูคิดเลน ๆ วา เอะเรามีโครงการท่ีจะทำรถ ซอมรถ ซ้ือรถ 

เขาจะแถมลอรถใหผมดวยไหม แถมลอและเติมลมใหผมดวยไหม ถาไมไดระบุคือ

จะไมทำกันเลยใชไหม หรือยังไง อันนี้ผมตั้งเปนขอสังเกตนะครับ เพราะปุถุชนคน

ธรรมดาก็ตองรับทราบนะครับ เรื ่องหองน้ำ โอเคผมลืมไปแลวขออนุญาต คือ       

ท่ีทาน ส.ท.สุทธิแจงครับ อันนี้ก็ไดรับการรองเรียนมาจริง ๆ คือ มีโครงสรางไมมีน้ำ 

แตวาโอเคทางเทศบาลก็ดีครับ ไดดำเนินการแกไขอยางรวดเร็ว ทำใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีท่ีใชบริการไดใชบริการอยางเต็มท่ี อยางท่ีควรจะเปน ดังนั้นฝากผานทางทาน

ประธานสภาไปยังคณะผูบริหาร และทางเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน และเจาหนาที่ท่ี

ตรวจรับงานชวยเปนหูเปนตากันครับ เพราะเงินทุกบาททุกสตางคมาจากภาษี

ประชาชนนะครับ บางทีเราดูอะไรไมควร ติติงกันไดครับ ติเพื่อกอครับ ไมใชติเพ่ือ

ทำลาย ผมหวังวาในอนาคตโครงสรางลักษณะแบบนี้โครงการหรืออะไรตาง ๆ ท่ีมา

ขอใหคำนึงใหรอบดานครับ อยามองแควาตัวเปน text เปนตัวอักษรอยางเดียว 

เพราะไมอยางนั้นพวกผมจะทำงานใหหนักกวานี้ครับ ผมจะเอาทุกเม็ดเลย รถเติม

ลมเทาไหร จะเอาแบบนั้นเหรอ ไมเอานะครับทำงานก็ขอใหทำกันเต็มที่ ใหคุมคา

กับภาษีประชาชนท่ีเขาเสียมาครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ที่ทานสมาชิกไดพูดกลาวมาก็ ผมในฐานะผูบริหาร ขอรับผิดชอบในสวนนี้ เพราะ

บางทีเหมือนกันนะครับ สมาชิกกับผูบริหารเหมือนกัน ยกตัวอยางเชน หองน้ำท่ี 

สรางใหมตรงดานทิศเหนือของศาลาเกาเหลี่ยมก็เหมือนกัน เวลาไปดูแลวเราก็แค

เปนหวงในเรื่องของสุขภัณฑ แตเสร็จแลวก็ไปเห็นสายไฟบางอะไรบาง หนสุดทาย 
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ทำเสร็จแลวทางเขาก็ตองใหงานโยธาไปทำ น้ำก็ตองไปจั้มให ผมบอกตรง ๆ วาบาง

ทีก็ไมมีเวลา ไปเห็นแลวก็งงเหมือนกัน เมื่อสักครูทานสมาชิกพูดในเรื่องของไฟท่ี

อาคารอเนกประสงคก็เหมือนกัน ผมตองยอมรับวาไมรู ไมรูจริง ๆ ถาเปนอยางนั้น

ผมก็เสียใจเหมือนกันวา สรุปแลวทำเอาเฉพาะแคที่ในนั้นหรือไง มาสรางเสร็จแลว

ก็ไมสามารถดำเนินการได ตองสรางตอหรือตองไปตอขึ้นไปอีก ก็เสียใจ เพราะ   

จริง ๆ แลว ถาเรื่องไฟที่โรงเรียนก็ไมนามีปญหา เพราะวาชางไฟก็ไปหลบ ๆ งาน

ไปนอนอยูตรงนั้นนานเหมือนกัน แลวก็บอกวาไปเฝาที่สรางสระวายน้ำ ไปดูงาน 

อันนี้ก็ตองขอยอมรับผิดนะครับ และจะดูใหละเอียดยิ่งข้ึน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นางสาวอิสรีย  ปานงาม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองนายกเทศมนตรี ฝากไปยังทานสมาชิกทุกทานนะคะ กอนอื่นตองขอขอบคุณเปนอยางสูงนะคะ     

ที ่ไดชวยกันดูแลในสวนที ่ยังขาดเหลือ เพราะวาแตละชิ ้นที ่ออกมาเราทำเพ่ือ 

ประชาชนเพื่อเด็กนักเรียน ถายอนกลับไปนิดนึงนะคะ อาจจะไมนิดบางทาน

อาจจะทราบ เพราะจะเขาสภามาใหม แตคนที่เปนสมาชิกเมื่อสมัยที่แลวจะทราบ

วาเรื ่องของอาคารเอนกประสงคคอนขางมีปญหามาก ตกไปจากมติสองครั้ง     

สามครั้ง ในเรื่องของเปลี่ยนแบบแปลน หลังคา ในชวงของการแปรญัตติ เรื่องของ

การตัดงบประมาณหลาย ๆ อยาง ก็ไดมาเมื่อไมนานนี้คะ ปรากฏวาในเรื่องของ

การเปดประมูลก็แทบจะไมมีคนมาประมูล เพราะเนื่องจากวาเปนงบที่คอนขางท่ี

จะจำกัดพอสมควร ประการนั้นเราไมพูดถึงแลวนะคะ เพราะวาผานมาจนสำเร็จ 

ประการที ่สองในเร ื ่องของสถานที ่ ถามว าท ุกฝ ายก็น าจะชวยกันด ูนะคะ           

เรื่องสถานท่ี เพราะวาพื้นที่ของโรงเรียนอยูเมืองแกลง มีพื้นที่มากจริงในสวนของ

โรงเรียน แตเนื ่องจากวาสภาพของความเหมาะสม ในเรื ่องของตัวอาคารเรียน    

ตัวอาคารอนุบาลคอนขางท่ึจะวางไวไดเหมาะสมอยูแลว และในเรื่องของอาคาร

อเนกประสงคเปนสวนหนึ่งที่เราทำเขาสภาเพื่อจะรองรับการใชของนักเรียนเปน

สวนใหญ เพราะอาคารอเนกประสงคในสนามกีฬาคอนขางดีอยูแลว คือ อาคาร

ใหญ และถาเปนกรณีของงานใหญ ๆ ก็คงไมเขามาขอใชในโรงเรียน หรือวาถา

โรงเรียนจะพิจารณาอนุญาตใหใชก็ตองดูเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนดวย ทีนี้

เรื ่องของไฟและเรื ่องของสถานที่ต าง ๆ เรายังไมไดดำเนินการในหลายสวน         

แตเนื่องจากวาไมพรอมจริง ๆ เพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวอาคารที่พานักเรียนเขา

ไปใชเปนเพียงชวงระยะเวลาเม่ือไมนานมานี้เอง ท่ีใหนักเรียนเขาไปใช เพราะวาเรา 

 

         เกรงวา ... 
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เกรงวาถาไมเขาไปใชเลยก็อาจจะท้ิงไวนานนะคะ แตตัวอาคารเพ่ิงเสร็จเม่ือไมนาน

เทาไหร ถายังไง ทาน รก.ผอ. ของโรงเรียนอยูเมืองแกลงก็ยังอยู นักเรียนสวนใหญ

ของเราเมื่ออยูใกลกับสนามกีฬาขนาดใหญในชวงที่ฝนไมตกหรืออะไร ที่พอจะทำ

ไดก็จะออกสนามใหญกัน ในสวนเรื่องของการจัดการเรียนการสอน แตถามวาพอ

เรามีอาคารอเนกประสงคแลว เราก็พยายามที่จะปรับปรุงใหใชได แตเนื่องจากวา

สภาพพื้นที่ตรงนั้นคอนขางจะเปนพื้นที่ต่ำ ในสวนของงบประมาณที่ทำอาคาร  

รูสึกวาถมดินก็ไมทราบวาทาน รก.ผอ.กองชาง ทานก็ไดดูแลในสวนนี้อยู คือ นำดิน

เขามาถมเพื่อสรางตัวอาคาร แตเนื่องจากวางบประมาณในสวนนั้นคงจะมีไมมาก 

เลยทำใหถมไดเฉพาะตัวอาคาร ถาเราจะเปดใชเราตองคำนึงถึงความปลอดภัย กับ

ความไมเหมาะสมอีกหลาย ๆ อยางก็เลยชะลอไวกอน จนมาชวงระยะหลังนีเ้ราก็ง

ไดมีการเขาไปพิจารณาโดยใหทางหลาย ๆ ฝายเขาไปชวยกันดู และถาเกิดสมมติ

เราเรียบรอยจากงบประมาณตรงนี้ไปแลว ในสวนของเรื่องระบบการจราจรระบบ

ของการใช ก็คงจะตองคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเปนสวนใหญ หลาย ๆ

โรงเรียนที่เขามีอาคารเหลานี้อยู ระบบของการจราจรเขาก็ตองคำนึงถึงความ

ปลอดภัยของเด็กวา ในชวงของท่ีมีใครเขามาขอใชหรือมีการประชุมผูปกครองท่ีมี

รถเขามา ควรจะเขาทางไหน คือ อาจไมผานตัวอาคารใหญ แตวาอาจจะผาน

อาคารของอนุบาล ก็ตองมีการระมัดระวัง แตนักเรียนสวนใหญของอนุบาลจะไมวิ่ง

ออกมาเพนพาน เพราะวามีหองน้ำก็อยูในตัวอาคารอยูแลว เรื่องของหองน้ำใน

อาคารอเนกประสงค ถามวาจำเปนท่ีจะตองใชไหม ก็ไมจำเปนเทาไหร เนื่องจากวา

มีโรงอาหารก็ใกลเคียงและอาคารอนุบาลก็มีอยูแถวนั้น เรื่องของโรงรถอยางท่ีทาน

นายกฯ ไดนำเรียน ทานนายกฯ ก็เปนหวงในหลาย ๆ เรื่อง ในเรื่องของรถครูท่ีจอด

อยูขางนอกเปนประจำ เมื่อคราวท่ีแลวที่ประชุมในการพิจารณาแผน ก็มีบางทาน

เปนหวงในเรื ่อง ถาเกิดวาเอารถไปจอดไวขางหลังเดี๋ยวจะไมปลอดภัยในเรื ่อง

ทรัพยสิน ความจริงแลวเรื่องความปลอดภัย ถาอยูในโรงเรียนจะปลอดภัยมากกวา

อยูขางนอก และมาตรการในเรื่องของการระมัดระวังเด็ก เรามีอยูแลวนะคะ ก็ตอง

ขอขอบคุณดวยท่ีหลาย ๆ สวนไดชวยกัน เราพรอมท่ีจะปรับปรุง พอเราพรอมท่ีจะ

ปรับปรุงแลว เราดูสภาพพรอมที่จะใชการได เราก็ใหเด็กเขาไป บางชวงที่ทาน

สมาชิกเขาไปชม อาจจะเปนชวงที่คุณครูเขาอยากจะใหไปเกิดความคุนเคยกับใน

อาคารอเนกประสงคบาง แตถามวาความจำเปนในการใช เราพรอมสมบูรณแบบ

เมื่อไหร เราก็คงใหใชเปนทางการ ฉะนั้นในชวงนั้นก็ไดคุยกับทางทาน รก.ผอ.    

ลองเขาไปดูบาง วันนี้ใชบางบางเวลา เหมาะสมในชวงไหนก็เขาไป ในสวนไหนท่ียัง 

 

        ไมพรอม ... 
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ไมพรอมเราก็ไดใหครูไดดูและระมัดระวังเด็กอยู ก็ขอขอบพระคุณในสวนของ

สมาชิกท่ีใหความสอดสองดูแล สรางความเปนหวงเปนใย ก็มีการไปติดตามในเรื่อง

ของโรงเรียนอยูเมืองแกลง ก็ขออนุญาตนำเรียนทานประธานผานไปยังสมาชิก           

ผูทรงเกียรติแคนี้กอนนะคะ ขอบคุณมากคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๑  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7  เพื ่อไปตั ้งจายรายการใหม ในหมวด      

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนน และ
ลานจอดรถบริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเร ียนอยู เมืองแกลงวิทยา     
(ช ุมชนโพธ ิ ์ เง ิน) จำนวน 1 รายการ  เป น เง ิน  5,670,000 บาท                 
(หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) (กองการศึกษา)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๐         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๑๐. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     ๑     คน 
      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
 
          มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖7  เพื ่อไปตั ้งจายรายการใหม ในหมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง            
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนน และลานจอดรถ  บริเวณรอบ
อาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยู เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ ์เง ิน) จำนวน              
1 รายการ  เปนเงิน 5,670,000 บาท (หาลานหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 
(กองการศึกษา) 

       อนุมัติ  จำนวน       1๐     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 

     งดออกเสียง จำนวน         ๑      คน     

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป จะขอพักรับประทานอาหารกลางวันกอน และขอใหเขาประชุมตอในเวลา        
ประธานสภาเทศบาล 14.30 น. 

 

 

พักการประชุม 

            
 
 
 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคประชุมแลว ขอกราบเรียนเชิญทาน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ประธานสภาดำเนินการประชุมตอครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 1๓  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
575,000 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ญัตตินี้ผมขออนุญาตใหทานรองอิสรีย  ปานงาม เปนผูอานครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาต ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

                       นางสาวอิสรีย ... 
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นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 575,000 บาท 
(หาแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภ ัณฑยานพาหนะและขนสง จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
575,000 บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติ ของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

  ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานรักษาความสะอาด มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการเก็บขน รวบรวมและกำจัดขยะอินทรีย หรือเศษผัก เศษอาหาร
ตามตลาดสด และรานอาหารในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบล-เมืองแกลง ซ่ึงในปจจุบัน
จำนวนรานอาหารที่เขารวมในการคัดแยกเศษอาหารออกจากขยะทั่วไปมีจำนวน
เพิ่มขึ้นแตดวยสภาพรถบรรทุกสำหรับเก็บขยะอินทรียมีสภาพเกาและใชงานมา
เปนระยะเวลาหลายป ทำใหมีการซอมแซมบอยครั้ง จึงมีความจำเปนตองจัดซ้ือ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 
2 ,400 ซ ีซ ี  หร ือกำล ั ง เคร ื ่ องยนต ส ู งส ุ ดไม ต ่ ำกว  า  110 ก ิ โลว ัตต                            
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสามารถเปนไปไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปน จึงขออนุมัติตอสภา
เทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพื ่อโอนไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง จำนวน 1 รายการ รวมเปนเง ิน 575,000 บาท          
(หาแสนเจ็ดหม่ืนหาพัน-บาทถวน) ดังนี้ 

 

         โอนเพ่ิม ... 
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   โอนเพ่ิม (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 
110 กิโลวัตต จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   แบบธรรมดา 

         (1) มีน้ำหนักบรรทุกไมต่ำกวา 1 ตัน 

         (2) เปนรถชวงยาว 

         (3) เปนกระบะสำเร็จรูป 

         (4) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 6 หนา 7 ลำดับท่ี 1) 

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566 และ
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566) 

  รวมโอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) จำนวน 575,000 บาท (หาแสน
เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 

   โอนลดจาก 
       1.แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 

ประเภทเง ินประจำตำแหน ง งบประมาณตั ้ งไว   60,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 60,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี ้ เปนเงิน 60,000 บาท 
เพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ              
และขนสง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต ่ำกว า 2,400 ซีซ ี หรือกำลังเครื ่องยนตส ูงสุดไมต ่ำกวา         
110 กิโลวัตต จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท 

 

                2.แผนงาน ... 
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     2.แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบดำเนินงาน 

หมวดคาวัสด ุ

ประเภทวัสดุสำนักงาน งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 30,719 บาท   ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 30,000 บาท เพื่อนำไป    
ตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                  
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต 
จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท 

3.แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบดำเนินงาน 

หมวดคาวัสด ุ

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี ้ เปนเงิน 50,000 บาท เพื่อนำไป      
ตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต 
จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท 

4.แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

งบดำเนินงาน 

หมวดคาตอบแทน 

ประเภทคาเชาบาน งบประมาณตั ้งไว 60,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 60,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี ้ เปนเงิน 60,000 บาท เพื่อนำไป      
ตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต 
จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท 

                5.แผนงาน ... 
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5.แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

งบดำเนินงาน 

หมวดคาใชสอย 

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื ่น ๆ รายการคาลงทะเบียนในการฝกอบรม งบประมาณตั ้งไว 
15,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 15,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี ้ เปนเงิน 
15,000 บาท เพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน                
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน       
2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด     
ไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท 

6.แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

งบดำเนินงาน 

หมวดคาวัสด ุ

ประเภทว ัสด ุไฟฟาและว ิทย ุ  งบประมาณตั ้ งไว   80,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 58,920 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 58,000 บาท 
เพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะ     
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ               
และขนสง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต ่ำกว า 2,400 ซีซ ี หรือกำลังเครื ่องยนตส ูงสุดไมต ่ำกวา         
110 กิโลวัตต จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท 

7.แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

งบดำเนินงาน 

หมวดคาใชสอย 

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ งบประมาณตั้งไว 
50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 38,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี ้ เปนเงิน 
38,000 บาท เพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน                 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน      
2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด     
ไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท 

 

                8.แผนงาน ... 
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8.แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

งบดำเนินงาน 

หมวดคาวัสด ุ

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว งบประมาณตั ้งไว 150,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 56,190 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 52,000 บาท 
เพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะ    
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ             
และขนสง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต ่ำกว า 2,400 ซีซ ี หรือกำลังเครื ่องยนตส ูงสุดไมต ่ำกวา        
110 กิโลวัตต จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท 

9.แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

งบดำเนินงาน 

หมวดคาวัสด ุ

ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณตั้งไว 200,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 94,051.87 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 94,000 บาท เพื่อนำไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ และขนสง เพ่ือ
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ     
ไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต 
จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท 

10.แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

งบดำเนินงาน 

หมวดคาวัสด ุ

ประเภทวัสด ุเคร ื ่องแตงกาย งบประมาณตั ้งไว  175,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 118,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 118,000 บาท 
เพื่อนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะ และชุมชน งานกำจัดขยะ    
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ              
และขนสง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต ่ำกว า 2,400 ซีซ ี หรือกำลังเครื ่องยนตส ูงสุดไมต ่ำกวา         
110 กิโลวัตต จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท 

รวมโอนลดจำนวน 575,000 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 

           จึงเรียนมา ... 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระนี้ดูขอมูลมาพอสมควรแลวนะครับ ทีนี้ผมอยากจะใหเพ่ิมเติมนิดนึง คือ รถ

ตัวนี้จะเอาไปใชประโยชนในการขนยายขยะสิ่งปฏิกูลตาง ๆ อาจจะมีการจอดพัก
บอย จะเปนหวงเรื่องความปลอดภัยของผูสัญจร ถาเปนไปไดอยากจะใหเพิ่มตรง
เรื่องแถบสะทอนแสงหรืออะไรอยางนี้ครับ ดานหลังใหมีปริมาณที่เยอะ ๆ นิดนึง 
คือบางทีการจะจอดหรือการจะสัญจร ก็จะไดเห็นชัดครับ ตรงนี้ก็อยากจะให
เพิ่มเติมไปนิดนึงวา ถายังพอเพิ่มเติมในเนื้องานได ก็อยากจะใหมีการเพิ่มแถบ
สะทอนแสงเขาไป ทั้งดานหนาดานหลังและดานขางดวยก็ดี เพราะจะไดเปนจุด
สนใจท่ีวา ทำใหลดอุบัติเหตุไดครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
นายสันติชัย  ตังสวานช ิ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขอเสริมในเรื ่องของโครงนี้ครับ เมื่อประมาณสักครึ่งเดือนนี้ได คือทางผูวา

ราชการจังหวัดไดเรียกประชุมทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัดระยอง ในเรื่องที่ทางอบจ. 
ถูกรองเรียนในเรื่องของขยะมีกลิ่น และทางอบจ.ก็ไดชี้แจงในที่ประชุม และทาง
อบจ.ก็พูดวาถาแบบนี้ก็ไมไหว ก็จะปดหลุมขยะที่อบจ. และทานผูวาก็บอกวาปด
ไมได ที่ผมตองเอยตรงนี้ก็เพราะวา คราวนี้ในเรื่องของชวงนี้เปนชวงหนาฝนและป
นี้ฝนยาว ในเรื่องของขยะอินทรียหรือขยะเปยกก็มากขึ้น ฉะนั้นในเรื่องของการท่ี
ถูกรองเรียนก็มากขึ้น ที่เราจะซื ้อรถคันนี ้อีก 1 คันในสวนตัวผมแลว เผลอ ๆ       
ถากองสาธารณสุขฯ ขยายในเรื่องของการเก็บขยะเศษอาหาร ถาเก็บมากขึ้นเรา
อาจจะใชถึง 2 คัน พรอมกับมีเจาหนาท่ี เพ่ือท่ีจะจัดการเก็บขยะอินทรียใหมากข้ึน 
ทั้งในปจจุบันสวนมากหลักใหญของเทศบาล จะเก็บที่รานอาหารเปนสวนใหญ    
แตทุกวันนี้ผมก็ยังไมทราบเหมือนกันวาในตลาดสดมีการเก็บหรือไม ก็เคยใหไปเก็บ 
 
        ท่ีตลาด ... 
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ที่ตลาดสด ไมรูวามีการเก็บหรือไม แตที่ผมรูมาก็คือในเรื่องของเวลาจัดงาน แลว
เลี้ยงเปนบุฟเฟตหรืออะไรอยางนี้ ขยะอินทรียหรือขยะเศษอาหารจะเหลือเยอะ 
มากและคนไมจัดการขยะในสวนนี้ ยกตัวอยางเชน วัด โรงเรียน และสถานท่ี
ราชการ และจัดงานบุฟเฟต จะทำใหเปนเศษอาหารเยอะมาก และในเรื่องของการ
ที ่จะตองประชาสัมพันธ ในเรื ่องขยะเมื ่อมีกลิ ่นแลว จะตองแกปญหายังไง 
ยกตัวอยางเชน ทุกครัวเรือนไมควรที ่จะทิ ้งขยะเศษอาหารใหจนเหม็นกอน 
ยกตัวอยางเชน ของทะเล ถามันเหม็นอยูท่ีบานและนำออกมาท้ิง ก็จะทำใหขยะใน
ถังมันมีกลิ่นเหม็น เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะซื้อรถ และเราจะตองขยาย
พื้นที่เก็บใหมากขึ้น เพื่อใหขยะอินทรียนอยลง กอนไปถึงหลุมขยะของเรา เพราะ
ปญหาทุกวันนี้ ทุกทานก็รูอยูที่มีปญหาในเรื่องของมรสุมลมแรงหรือฝนตก ก็เกิด
จากภาวะโลกรอน ก็ขอชีแ้จงเพ่ิมเติม ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จำนวน  ๑๑   คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปงบประมาณ 2567 เพื ่อไปตั ้งจายเปนรายการใหม ในหมวด        

คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จำนวน  1 รายการ  
รวมเป นเง ิน 575,000  บาท (ห าแสนเจ ็ดหม ื ่นห าพ ันบาทถ วน)            
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
                 -มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพื ่อไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม  ในหมวดคาครุภ ัณฑ ประเภทครุภ ัณฑ
ยานพาหนะและขนสง จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 575,000 บาท      
(หาแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)       

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 

     งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 1๔  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการตอเติมศาลาชุมชน (ชุมชนในยาง) 

เปนเงิน 1,300,000 บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-) (กองชาง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

ส ิ ่งก อสร าง โครงการตอเต ิมศาลาช ุมชน (ช ุมชนในยาง) เป นเงิน 
1,300,000 บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จำเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ จำนวน 1 รายการ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 61 ในกรณีที่มีรายจาย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง     
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป  นั้น 

 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามที ่เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดตรา    
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองแกลง เร ื ่อง งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2567 ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือ
ด ัดแปลงอาคารหร ือส ิ ่ งปล ูกสร างต าง ๆ โครงการต อเต ิมศาลาช ุมชน            
(ชุมชนในยาง)  เปนเงิน 1,300,000 บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-)      
ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากขณะนี้ใกล
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงทำใหงบประมาณดังกลาว ไมสามารถกอหนี้
ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงมีความจำเปนตองขอกันเงิน
ออกไปอีก 1 ป เพื่อใหสามารถดำเนินการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 
1 ป ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือ
สิ ่งปลูกสรางตาง ๆ โครงการตอเติมศาลาชุมชน (ช ุมชนในยาง) เปนเงิน 
1,300,000 บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-) 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตาง ๆ 

  โครงการตอเติมศาลาชุมชน (ชุมชนในยาง) จำนวน 1,300,000 บาท 
(-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-) 

- เพื่อจายเปนคาตอเติมอาคาร ตามโครงการตอเติมศาลาชุมชน (ชุมชน  
ในยาง) โดยดำเนินการตอเติม  ดังนี้ 

- ขยายพื้นที่อาคาร เพิ่มฐานราก (เสาเข็มเสาตอมอ, คานพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก และผนัง) ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 3 x 28 เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา 
84 ตารางเมตร 

- งานยกระดับหลังคา ขนาดไมนอยกวา 16 x 9 เมตร โดยยกใหเทากับ
ตัวอาคารเดิม 

- จัดทำหองเก็บของพรอมทางเดิน โดยกอสรางเปนอาคารคอนกรีต   
เสริมเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 3 x 3 เมตร  

     - เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 1/2567 
 
                 -เปนไปตาม ... 
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  - เปนไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
เทศบาล 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  

3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - 
รายจาย งบประมาณประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 แกไข
ครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 7 ลำดับท่ี 7 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด  
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ โครงการตอเติมศาลาชุมชน (ชุมชนในยาง) เปนเงิน 1,300,000 บาท                     
(-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-) ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ   
พ.ศ. 2567 ออกไปอีก 1 ป เพื่อนำไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๑   คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 

          นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาที ่ด ินและสิ ่งกอสราง โครงการตอเติมศาลาชุมชน     

(ชุมชนในยาง) เปนเงิน 1,300,000 บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-)  
(กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน ในหมวดคาที ่ดิน       
และสิ ่งก อสร าง โครงการตอเต ิมศาลาชุมชน (ชุมชนในยาง) เป นเงิน      
1,300,000 บาท (-หนึ่งลานสามแสนบาทถวน-) (กองชาง)       

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 

     งดออกเสียง จำนวน         -      คน     

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 1๕  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง โครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอย     

แบบอัดทาย ชนิด 6 ล อ ขนาดความจุไม น อยกวา 10 ลูกบาศกเมตร 
เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ทะเบียน 82-7814 ระยอง (เบอร 14) 
หมายเลขครุภัณฑ 001-56-0016 เปนรถเทรลเลอรกระบะพื้นเรียบ เปนเงิน 
450,000 บาท (-ส่ีแสนหาหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ญัตตินี้ผมขออนุญาตใหทานรองอิสรีย  ปานงาม เปนผูอานครับ 
 

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาต ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ่งกอสราง โครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด    
6 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 
4 จังหวะ ทะเบียน 82-7814 ระยอง (เบอร 14) หมายเลขครุภัณฑ 
001-56-0016  เป นรถเทรลเลอร กระบะพ ื ้น เร ียบ เป น เ งิน      
450,000 บาท (-สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จำเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
ในกรณีย ังม ิได ก อหนี ้ผ ูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาคร ุภ ัณฑ ประเภท               
คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บ-รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 61 ในกรณีที่มีรายจาย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง     
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป  นั้น 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายรายการใหม ในหมวด     
คาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ โครงการดัดแปลง
รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา        
10 ลูกบาศกเมตร เครื ่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ทะเบียน 82-7814 
ระยอง (เบอร 14) หมายเลขครุภัณฑ 001-56-0016 เปนรถเทรลเลอรกระบะ
พื้นเรียบ เปนเงิน 450,000 บาท (-สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน-) ของงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากขณะนี้ ใกลสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จึงทำใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงมีความจำเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพ่ือให
สามารถดำเนินการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

 

           คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 
1 ป ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ โครงการ
ดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา 
10 ลูกบาศกเมตร เครื ่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ทะเบียน 82-7814 
ระยอง (เบอร 14) หมายเลขครุภัณฑ 001-56-0016 เปนรถเทรลเลอรกระบะ
พ้ืนเรียบ เปนเงิน 450,000 บาท  (-สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน-) 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

  โครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ 
ขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 
ทะเบียน 82-7814 ระยอง (เบอร 14) หมายเลขครุภัณฑ 001-56-0016 
เปนรถเทรลเลอรกระบะพ้ืนเรียบ จำนวน 450,000 บาท 

- โดยดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาด 
ความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ทะเบียน 
82-7814 ระยอง (เบอร 14) หมายเลขครุภัณฑ 001-56-0016 ตามรายการ 
ดังนี้ 

     ตัวรถและสวนประกอบ 
     1. ซอมปะผุเซสซีรถพรอมพนสีกันสนิม 
     2. ปรับปรงุบังโคลนคูหลัง 

 3. ยกตัวถังรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ออก ตอ
ดัดแปลงเปนรถเทรลเลอรกระบะพ้ืนเรียบ 

     4. ปูพ้ืนดวยไมและเหล็ก 
     5. ปรับปรงุทางข้ึนทายรถเทรลเลอร 
     6. ติดตั้งระบบไฟสองสวางทายรถ 
     7. ทาสีกันสนิมกระบะและดานทายรถเทรลเลอร 

  - เปนไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
เทศบาล 

                    2.หนังสือ ... 
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2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที ่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - 
รายจาย งบประมาณประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที ่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 23 ลำดับท่ี 1 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณา ขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด  
คาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ โครงการดัดแปลง
รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา         
10 ลูกบาศกเมตร เครื ่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ทะเบียน 82-7814 
ระยอง (เบอร 14) หมายเลขครุภัณฑ 001-56-0016 เปนรถเทรลเลอรกระบะ
พื้นเรียบ เปนเงิน 450,000 บาท (-สี่แสนหาหมื่นบาทถวน-) ของงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ออกไปอีก 1 ป เพื่อนำไปเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จำนวน  ๑๑   คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยะ    

มูลฝอยแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร 
เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ทะเบียน 82-7814 ระยอง (เบอร 14) 
หมายเลขครุภัณฑ 001-56-0016 เปนรถเทรลเลอรกระบะพื้นเรียบ     
เปนเงิน 450,000 บาท (-ส่ีแสนหาหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
 
           -มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ 
ขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 
ทะเบียน 82-7814 ระยอง (เบอร 14) หมายเลขครุภัณฑ 001-56-0016 
เปนรถเทรลเลอรกระบะพื้นเรียบ เปนเงิน 450,000 บาท (-สี่แสนหาหม่ืน
บาทถวน-) (กองชาง)      

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 1๖  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงรถขุดสีสมพรอมหัวเจาะ 

และอุปกรณ ทะเบียน ตค 883 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ 018-53-0003 
เปนเงิน 198,300 บาท (-หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันสามรอยบาทถวน-) 
(กองชาง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ ่งกอสราง โครงการปรับปรุงรถขุดสีสมพรอมหัวเจาะ และอุปกรณ 
ทะเบียน ตค 883 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ 018-53-0003 เปนเงิน 
198,300 บาท (-หนึ ่งแสนเกาหมื ่นแปดพันสามรอยบาทถวน-)        
(กองชาง) 
          เรียน ... 
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เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จำเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
ในกรณีย ังม ิได ก อหนี ้ผ ูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาคร ุภ ัณฑ ประเภท              
คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ โดยมีหลักการ และ
เหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 61 ในกรณีที่มีรายจาย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง     
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป  นั้น 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายรายการใหม ในหมวด     
คาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษา และปรับปรงุครุภัณฑ โครงการปรับปรุงรถขุด
สีสมพรอมหัวเจาะ และอุปกรณ ทะเบียน ตค 883 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ 
018-53-0003 เปนเง ิน 198,300 บาท (-หนึ ่งแสนเกาหมื ่นแปดพัน                     
สามรอยบาทถวน-) ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เนื่องจากขณะนี้ ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงทำใหงบประมาณดังกลาว
ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงมีความ
จำเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพื ่อใหสามารถดำเนินการเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 
1 ป ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ โครงการ
ปรับปรุงรถขุดสีสมพรอมหัวเจาะ และอุปกรณ ทะเบียน ตค 883 ระยอง 
หมายเลขครุภัณฑ 018-53-0003 เปนเงิน 198,300 บาท (-หนึ่งแสน       
เกาหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน-) 

 

               รายการ ... 
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     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

 โครงการปรับปรุงรถขุดสีสมพรอมหัวเจาะ และอุปกรณ ทะเบียน     
ตค 883 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ 018-53-0003 จำนวน 198,300 บาท 

  - โดยปรับปรุงรถขุดสีสมพรอมหัวเจาะ และอุปกรณ ทะเบียน ตค 883 
ระยอง  หมายเลขครุภัณฑ 018-53-0003  ดังนี้ 

     1. โซคูโบตา kx 91-3/41 ขอ จำนวน 2 เสน       
     2. โรลเลอรคูโบตา 3 ตัน จำนวน 6 ลูก    
     3. แคเรีย จำนวน 2 ลูก    
     4. ลอนำ จำนวน 2 ชดุ     
     5. แกนเรงแทรค จำนวน 2 ชุด       
     6. ซีลเรงแทรค จำนวน 2 ชุด     
     7. ริมปอกเก็ต จำนวน 2 ชุด     
     8. น็อตริมปอกเก็ต จำนวน 18 ตัว    
     9. การด จำนวน 4 ชิ้น     
     10. น็อตการด จำนวน 12 ตัว       
     11. สลัก 40x205 จำนวน 2 ตัว 
     12. สลัก 40x220 จำนวน 2 ตัว 
     13. บูท 40 จำนวน 9 ตัว 
     14. แผนชิม 40 จำนวน 20 แผน 
     15. โอริงหูบุงก๋ี จำนวน 4 ชิ้น 
     16. ซีลกันจาระบี 40x50x4 จำนวน 12 ชิ้น 
     17. หัวอัดจาระบี จำนวน 4 หัว 
     18. แขนตะเกียบโตงเตงพรอมน็อต จำนวน 2 ชุด 
     19. กรองเครื่อง จำนวน 1 ลูก 
     20. กรองโซลา จำนวน 1 ลูก 
     21. กรองไฮดรอลิค จำนวน 1 ลูก 
     22. กรองอากาศ นอก + ใน จำนวน 1 ลูก 
     23. กรองสแตนเนอร - ดูด จำนวน 1 ลูก 
     24. กรองไพลอท จำนวน 1 ลูก 
     25. กรองหายใจระบายไอ จำนวน 1 ลูก 
 
                26.น้ำมัน ... 
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     26. น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ถัง 
     27. น้ำมันไฮดรอลิก 18 ลิตร จำนวน 2 ถัง 
     28. ชุดซีลคอนโทรลวาลว จำนวน 1 ชุด 

29. บุงก๋ี 4 ฟน กวาง 55 เซนติเมตร จำนวน 1 ลูก 
     30. ซีลกระบอกไฮดรอลิค จำนวน 5 ชุด 
     31. หนาจอกลองควบคุม จำนวน 1 ชุด 
     32. คาแรงซอมเปลี่ยนชุดโซชวงลาง จำนวน 1 งาน 
     33. คาแรงซอมเปลี่ยนบูช จำนวน 1 งาน 
     34. คาแรงซอมผานดันหนา จำนวน 1 งาน      
     35. คาแรงเปลี่ยนซีลกระบอก 5 ชุด จำนวน 1 งาน         
     36. คาแรงเปลี่ยนถายของเหลว จำนวน 1 งาน 
     37. คาแรงเปลี่ยนซีลคอนโทรลวาลว จำนวน 1 งาน 

  - เปนไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
เทศบาล  

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - 
รายจาย งบประมาณประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที ่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 หนาท่ี 24 - 25 ลำดับท่ี 2 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณา ขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด 
คาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ โครงการปรับปรุงรถขุด
สีสมพรอมหัวเจาะ และอุปกรณ ทะเบียน ตค 883 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ       
018-53-0003 เปนเงิน 198,300 บาท (-หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันสามรอย
บาทถวน-)  ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ออกไป
อีก 1 ป เพ่ือนำไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

 

         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๑  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาที ่ด ินและสิ ่งก อสราง โครงการปรับปรุงรถขุดสีสม     

พรอมหัวเจาะ และอุปกรณ ทะเบียน ตค 883 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ 
018-53-0003 เปนเงิน 198,300 บาท (-หนึ่งแสนเกาหมื ่นแปดพัน   
สามรอยบาทถวน-) (กองชาง)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงรถขุดสีสมพรอมหัวเจาะ และอุปกรณ ทะเบียน 
ตค 883 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ 018-53-0003 เปนเงิน 198,300 บาท 
(-หนึ่งแสนเกาหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน-) (กองชาง)       

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

              นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 1๗  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด   
ประธานสภาเทศบาล คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน 

(ชุมชนโพธิ ์เงิน) เปนเงิน 1,150,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหม่ืน     
บาทถวน-) (กองชาง)   ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ญัตตินี้ผมขออนุญาตใหทานรองอิสรีย  ปานงาม เปนผูอานครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาต ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ ่งกอสราง โครงการปรับปรุงพื ้นที ่บริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน   
(ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 1,150,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหม่ืน
บาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จำเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จำนวน 1 รายการ โดยมีหลักการ และเหตุผล
ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 61 ในกรณีที่มีรายจาย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง     
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป  นั้น 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายรายการใหม ในหมวด     
คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงที ่ดินและสิ ่งกอสราง โครงการ
ปรับปรุงพื ้นที ่บร ิเวณรอบสระน้ำร ูปเด ็กคลาน (ช ุมชนโพธิ ์ เง ิน) เปนเงิน 
1,150,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน-) ของงบประมาณ 

 

        รายจาย ... 
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รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จึงทำใหงบประมาณดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงมีความจำเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพ่ือให
สามารถดำเนินการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 
1 ป ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 
1,150,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน-) 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  โครงการปรับปรุงพื ้นที ่บริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน (ชุมชน      
โพธิ์เงิน) จำนวน  1,150,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน (ชุมชน  
โพธิ์เงิน) โดยการปรับปรุงพ้ืนท่ีดวยการลงลูกรังบดอัดแนน หนา 0.10 เมตร และ
หินคลุกบดอัดแนน หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวม 6,600 ตารางเมตร 

     - เปนไปตาม 
 1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองส วน-ทองถิ ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที ่  2)            
พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (13) การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 
1/2566 หนาท่ี 8 ลำดับท่ี 11 

  3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 30/2567 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณา ขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด 
คาที่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงที ่ดิน และสิ่งกอสราง โครงการ
ปรับปรุงพื ้นที ่บร ิเวณรอบสระน้ำร ูปเด ็กคลาน (ช ุมชนโพธิ ์ เง ิน) เปนเงิน     
1,150,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื ่นบาทถวน-) ของงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ออกไปอีก 1 ป เพื่อนำไปเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

 

            ขอแสดงความนับถือ ... 
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               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จำนวน  ๑๑   คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้  
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง โครงการปรับปรุงพื ้นที ่บริเวณ     

รอบสระน้ำรูปเด็กคลาน (ชุมชนโพธิ ์เง ิน) เปนเงิน 1,150,000 บาท         
(-หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๐         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๑๐. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     ๑     คน 
    1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
 
           มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน ในหมวดคาที ่ดิน       
และสิ ่งกอสราง โครงการปรับปรุงพื ้นที ่บร ิเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน     
(ชุมชนโพธิ ์เงิน) เปนเงิน 1,150,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหม่ืน    
บาทถวน-) (กองชาง)       

       อนุมัติ  จำนวน       1๐     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         ๑      คน   

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 1๘  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด  
ประธานสภาเทศบาล คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอม    

ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณบริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร)      
เปนเงิน 2,320,000 บาท (-สองลานสามแสนสองหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ่งกอสราง โครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคม
ไฟฟาและอุปกรณบริเวณถนนสุนทรโวหาร(ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนเงิน 
2,320,000 บาท (-สองลานสามแสนสองหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จำเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 61 ในกรณีที่มีรายจาย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง     
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั ้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป  นั้น 

 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายรายการใหม ในหมวด     
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดต้ัง   
เสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟาและอุปกรณบริเวณถนน    
สุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนเงิน 2,320,000 บาท (-สองลาน        
สามแสนสองหมื ่นบาทถวน-) ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ    
พ.ศ. 2567 เนื ่องจากขณะนี ้ใกลสิ ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงทำให
งบประมาณดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผ ูกพันไดทันภายในปงบประมาณ         
พ.ศ. 2567 จึงมีความจำเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพื่อใหสามารถ
ดำเนินการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 
1 ป ในหมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟา และอุปกรณ
บริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนเงิน 2,320,000 บาท          
(-สองลานสามแสนสองหม่ืนบาทถวน-) 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟาและ
อ ุปกรณบร ิ เวณถนน-สุนทรโวหาร (ช ุมชนส ุนทรโวหาร) เป นจำนวน 
2,320,000 บาท (-สองลานสามแสนสองหม่ืนบาทถวน-) 

เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟา
และอุปกรณบริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) 

- เสาไฟลวดลายประติมากรรม สูง 9 เมตร พรอมดวงโคมชนิดหลอด LED 
ขนาดไมนอยกวา 120 วัตต จำนวน 24 ตน ราคาตนละ 39,000 บาท 

- เสาไฟลวดลายประติมากรรม สูง 7 เมตร พรอมดวงโคมชนิดหลอด LED 
ขนาดไมนอยกวา 120 วัตต จำนวน 16 ตน ราคาตนละ 37,000 บาท  

- พรอมติดตั้ง 
     - เปนไปตาม 
 
                 1.พระราชบัญญัติ ... 
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 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (7) ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที่ 2 แกไขครั้งท่ี 
1/2566 หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 4 

  3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 28/2567 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณา ขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด  
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้ง    
เสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟาและอุปกรณ บริเวณถนน   
สุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนเงิน 2,320,000 บาท (-สองลาน        
สามแสนสองหมื ่นบาทถวน-) ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ    
พ.ศ. 2567 ออกไปอีก 1 ป เพื่อนำไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๐  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง โครงการติดตั ้งเสาไฟลวดลาย

ประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟาและอุปกรณบริเวณถนนสุนทรโวหาร
(ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนเงิน 2,320,000 บาท (-สองลานสามแสน      
สองหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
   
      4.นางทัศนีย ... 
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  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
          ๕. นายสายัณห  รุงเรือง 
       ๖.นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   

  ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน      ๑     คน 
  ๑.นายจตุรงค  วงศโภคิน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     1     คน 

      1. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด      
คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอม 
ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณบริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร)     
เปนเงิน 2,320,000 บาท (-สองลานสามแสนสองหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง)       

       อนุมัติ  จำนวน       ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         ๑      คน   
ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         1     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 19 ผมขอเชิญทานรองประธานสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล   ปฏิบัติหนาท่ีแทน ครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ระเบียบวาระท่ี 1๙  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด   
รองประธานสภาเทศบาล คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลส   
ปฏิบัติหนาท่ีแทน เกรด 304 บริเวณศาลาท่ีทำการชุมชนดอนมะกอก (หลังนอก) (ชุมชน        
ประธานสภาเทศบาล ดอนมะกอก) เปนเงิน 82,300 บาท (-แปดหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน-) 

(กองชาง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ญัตตินี้ผมขออนุญาตใหทานรองอิสรีย  ปานงาม เปนผูอานครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  อนุญาต ครับ   
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานสภาเทศบาล 

 

           นางสาวอิสรีย ... 
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นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง     ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ  

สิ่งกอสราง โครงการติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลสเกรด 304 
บริเวณศาลาท่ีทำการชุมชนดอนมะกอก (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก) 
เปนเงิน 82,300 บาท (-แปดหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จำเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ จำนวน 1 รายการ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บ-รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 61 ในกรณีที่มีรายจาย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง     
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป  นั้น 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายรายการใหม ในหมวด     
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ โครงการติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลสเกรด 304 บริเวณ
ศาลาท่ีทำการชุมชนดอนมะกอก (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก) ของงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จึงทำใหงบประมาณดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงมีความจำเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพ่ือให
สามารถดำเนินการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

 

           คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 
1 ป ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือ
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ โครงการติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลสเกรด 304 
บริเวณศาลาที ่ทำการชุมชนดอนมะกอก (หลังนอก) (ช ุมชนดอนมะกอก)                 
เปนเงิน 82,300 บาท (-แปดหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน-) 

     รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตาง ๆ 
โครงการติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลสเกรด 304 บริเวณ

ศาลาที ่ทำการชุมชนดอนมะกอก (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก) จำนวน 
82,300 บาท (-แปดหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน-)  

- เพ่ือจายเปนคาติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลสเกรด 304  
บริเวณศาลาท่ีทำการชุมชนดอนมะกอก  ดังนี้ 

1. ราวระเบียงสแตนเลสเกรด 304 แผงดานขางระเบียงศาลา ความยาว 
1.60 เมตร จำนวน 1 แผง 

2. ราวระเบียงสแตนเลสเกรด 304 แผงดานหนาระเบียงศาลา ความยาว 
3.70 เมตร จำนวน 1 แผง 

3. ราวระเบียงสแตนเลสเกรด 304 แผงดานหนาศาลา ความยาว 3.70 
เมตร จำนวน 3 แผง 

4. ราวระเบียงสแตนเลสเกรด 304 แผงประตูทางเขา + ดานลาง    
ความยาว 1.70 เมตร จำนวน 2 แผง 

5. ราวบันไดสแตนเลสเกรด 304 ทางข้ึนดานหนาระเบียง ความยาว 
1.10 เมตร จำนวน 1 แผง 

     - เปนไปตาม 
 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
เทศบาล 

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
มาตรา 16 (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
               3.แผนพัฒนา ... 
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3. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับที่ 2 แกไขครั้งท่ี 
6/2567 หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 1 

  4. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 43/2567 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด  
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ โครงการติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลส เกรด 304 บริเวณ
ศาลาที ่ทำการชุมชนดอนมะกอก (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก) เปนเงิน 
82,300 บาท (-แปดหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน-) ของงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ออกไปอีก 1 ป เพื ่อนำไปเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
รองประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จำนวน  ๑๐  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิได 
รองประธานสภาเทศบาล กอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการติดตั้งราวระเบียงและ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ราวบันไดสแตนเลส เกรด 304 บริเวณศาลาท่ีทำการชุมชนดอนมะกอก  
ประธานสภาเทศบาล (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก) เปนเงิน 82,300 บาท (-แปดหมื่นสองพัน

สามรอยบาทถวน-) (กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑0         คะแนนเสียง 
  ๑. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๒. นายถนอม  ยินด ี
  ๓. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๔. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๕. นายสายัณห  รุงเรือง 
           6.นายเทิดศักดิ์ ... 
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  ๖. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       ๙. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
               ๑๐. นายศุภกร แสงพงษพิทยา      

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     1     คน 

      1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการติดตั้งราวระเบียงและราวบันไดสแตนเลส เกรด 304 
บริเวณศาลาที ่ทำการชุมชนดอนมะกอก (หลังนอก) (ชุมชนดอนมะกอก)    
เปนเงิน 82,300 บาท (-แปดหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน-) (กองชาง)      

       อนุมัติ  จำนวน       10     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   
ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         1     คน 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ระเบียบวาระท่ี ๒๐  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ในหมวด   
รองประธานสภาเทศบาล คาครุภัณฑ จำนวน 6 รายการ  เปนเงิน 452,500 บาท (ส่ีแสนหาหม่ืนสองพัน       
ปฏิบัติหนาท่ีแทน หารอยบาทถวน) (กองการประปา)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 

6 รายการ  เปนเงิน 452,500 บาท (สี่แสนหาหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 
(กองการประปา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลวเห็นวามีความ
จำเปนตองขออนุมัติ จากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกัน
เงิน กรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพันออกไปอีก 1 ป ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน          
6 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

                  หลักการ ... 
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     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2566 ขอ 61 ในกรณีที่มี รายจายคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง     
ยังมิไดกอหนี ้ผูกพันแตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 

     เหตุผล 

  ตามที่สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ 2567  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 
จำนวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 452,500 บาท ของงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นป งบประมาณ 2567 
จึงทำใหงบประมาณดังกลาว ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ 
2567 จึงมีความจำเปน จะตองขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ออกไปอีก 1 ป เพ่ือใหสามารถดำเนินการเบิกจายในปงบประมาณ 2568 ตอไป 

คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน    
ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑการเกษตร, จำนวน 4 รายการ, ประเภท ครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ และประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
จำนวน  1 รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 452,500 บาท (สี่แสนหาหมื่นสองพันหารอย
บาทถวน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     รายการท่ีเสนอขอกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
     รายการท่ี 1 
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑการเกษตร  

  - จัดซื ้อเครื ่องสูบจายสารละลายสารสมและปูนขาว ที ่โรงสูบน้ำ      
หนองแหวน ขนาด 315 ลิตร ตอชั่วโมง แรงดันไมนอยกวา 5 บาร เพื่อสูบจาย
สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด ราคา 79,000 บาท 

     - เปนไปตาม 

 

               1.เปนราคา ... 
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 1. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/   
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง ตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ
และรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 5/2567 
หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 1 

     รายการท่ี 2 
     ประเภท ครุภัณฑการเกษตร  

  - จัดซื้อเครื่องสูบจายสารละลายคลอรีน ที่โรงสูบน้ำหนองแหวน ขนาด   
9 ลิตรตอชั่วโมง แรงดันไมนอยกวา 12 บาร เพื่อสูบจายสารเคมีในการปรับปรุง
คุณภาพน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด ราคา 48,800 บาท                                                                                                               

     - เปนไปตาม  
 1. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/   
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง ตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ
และรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 5/2567 
หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 2 

   รายการท่ี 3 
     ประเภท ครุภัณฑการเกษตร  

 - จัดซื้อเครื่องสูบจายสารละลายสารสม ที่ประปาแหงที่ 2 ถนนสุนทรภู 
ขนาด 85 ลิตร ตอชั่วโมง แรงดันไมนอยกวา 7 บาร เพื่อสูบจายสารเคมีในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด  ราคา 77,300 บาท                                                                                                               

     - เปนไปตาม  
 1. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/   
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง ตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ
และรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งท่ี 5/2567 
หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 3 

   รายการท่ี 4 
     ประเภท ครุภัณฑการเกษตร   

 - จัดซื้อเครื่องสูบจายสารละลายคลอรีน ที่ประปาแหงที่ 2 ถนนสุนทรภู 
ขนาด 18 ลิตร ตอชั่วโมง แรงดันไมนอยกวา 16 บาร เพื่อสูบจายสารเคมีในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด ราคา 44,900 บาท 
              -เปนไปตาม ... 
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     - เปนไปตาม  
 1. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/   
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง ตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑ
และรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 5/2567 
หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 4 

   รายการท่ีเสนอขอกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
รายการท่ี 5 

     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบลงทุน 
     หมวดครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 - จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาด 10 กิโลวัตต จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
174,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

     - ขนาด 5 กิโลวัตตข้ึนไป เปนเครื่องยนตดีเซล 
     - ทุกขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดกิโลวัตตข้ันต่ำ 
     - รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟาแตละชุดมีดังนี้ 
         1) แผงสวิตซ  1 อัน 
         2) โวลตมิเตอร  1 อัน 
        3) แอมมิเตอร 1 อัน 
         4) หลอดไฟแสงสวางพรอมข้ัว 1 ชุด 
         5) สวิตชปด - เปดหลอดไฟ 1 อัน 
         6) คัตเอาต 1 อัน 
         7) ท่ีเสียบปลั๊ก 2 จุด 

  8) ฟรีเควนซีมิเตอร 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต ข้ึนไป) 
- คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป 
1) ไฟ AC 220 โวลต ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ สำหรับเครื่องกำเนิด

ไฟฟาขนาดนอยกวา 10 กิโลวัตต 
2) ไฟ AC 380/220 โวลต ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต ชนิด 3 ยก 3 สาย 

50 เฮิรตซ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 10 กิโลวัตต 
3) ม ี เคร ื ่องควบค ุมแรงด ันไฟฟ าอ ัตโนม ัต ิ  (Automatic Voltage 

Regulation Control) 
 
              โดยมี ... 
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       โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้  
         - ไมเกิน +5, -5% สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟาขนาดนอยกวา 5 กิโลวัตต  

       - ไมเกิน +2.5, -2.5% สำหรับเครื ่องกำเนิดไฟฟาขนาดไมนอยกวา        
5 กิโลวัตต 

4) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟาที่มีขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต สามารถ
ใชไดกับอุปกรณไฟฟาท่ีมีคา Power Factor ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

5) เครื่องกำเนิดไฟฟาทุกขนาดสงกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling) 

  - ราคาไมรวมคาติดตั้ง 

   - เปนไปตาม 
     1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2566 

  2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2567 
หนาท่ี 10 ลำดับท่ี 1 

   รายการท่ีเสนอขอกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
รายการท่ี 6 

     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบลงทุน 
     หมวดครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

  - จัดซ ื ้อเคร ื ่องเครื ่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA ราคาเคร ื ่องละ     
5,700 บาท จำนวน 5 เครื่อง เปนเงิน 28,500 บาท เพื่อใชงานสำหรับกลอง
วงจรปดที่โรงสูบน้ำหนองแหวน จำนวน 3 เครื่อง และใชในงานจัดเก็บรายได 
จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

     - มีกำลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
     - สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

- เปนไปตาม 
1. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2566  
2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2567 

หนาท่ี 11 ลำดับท่ี 1 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 
จำนวน 6 รายการ ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 ออกไป
อีก 1 ป เพ่ือนำไปเบกิจายในปงบประมาณ 2568 ตอไป 

     
           ขอแสดงความนับถือ ... 
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               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
รองประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๐  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
รองประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 6 รายการ  เปนเงิน 452,500 บาท (ส่ีแสนหาหม่ืน 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน สองพันหารอยบาทถวน) (กองการประปา)   
ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑0         คะแนนเสียง 

    1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       ๙. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
               ๑๐.นายศุภกร แสงพงษพิทยา  

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     1     คน 

      1. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
 
         มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน    
6 รายการ  เปนเงิน 452,500 บาท (สี ่แสนหาหมื ่นสองพันหารอยบาทถวน)     
(กองการประปา)       

       อนุมัติ  จำนวน       10     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   
ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         1     คน 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  ระเบียบวาระท่ี 2๑  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด   
รองประธานสภาเทศบาล คาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ เปนเงิน  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน 815,800 บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) (กองการประปา) 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 815,800 บาท 
(แปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) (กองการประปา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลวเห็นวามีความ
จำเปนตองขออนุมัติ จากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกัน
เงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2566 ขอ 61 ในกรณีที ่มีรายจายคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง      
ยังมิไดกอหนี ้ผูกพันแตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 

     เหตุผล 

 ตามที ่สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ 2567 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 
815,800 บาท ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567       
 

 
        เนื่องจาก ... 
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เนื ่องจากขณะนี ้ใกลสิ ้นปงบประมาณ 2567 จึงทำใหงบประมาณดังกลาว         
ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน ภายในปงบประมาณ 2567 จึงมีความจำเปน
จะตองขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป เพื่อใหสามารถ
ดำเนินการเบิกจายในปงบประมาณ 2568 ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ใน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  2 รายการ  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 815,800 บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพัน-แปดรอยบาทถวน) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

     รายการท่ีเสนอขอกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
     รายการท่ี 1  
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบลุงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  

  - โครงการต ิดต ั ้ งเคร ื ่องกรองน้ำด ื ่มบร ิเวณตลาดสดเทศบาล 3        
(ชุมชนแกลงแกลวกลา) จำนวน 130,000 บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มบริเวณตลาดสด
เทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) โดยติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มพรอมระบบและ
โครงสราง  

     - เครื่องกรองน้ำสามชั้น แบบไมใชไฟฟา 
- ถังกรองน้ำไฟเบอรกลาส ขนาด 10 x 54 นิ้ว พรอมสารกรอง 
- ถังพักน้ำสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร 
- โครงเหล็ก ขนาด 1.2 x 2.2 x 2.0 เมตร   
- กรงเหล็กครอบบริเวณเครื่องกรองน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาล 3  

     - เปนไปตาม  
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ.2562 มาตรา 51 (1) ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา  
2. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที ่ 2 เพิ ่มเติมครั ้งท่ี 

5/2567 หนาท่ี 11 ลำดับท่ี 4 
  3. เปนไปตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ป.6/2567 
 
 
            รายการท่ี 2 ... 
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รายการท่ี 2 
     ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  

 - โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปา บริเวณถนนพลงชางเผือก    
ซอย 1 ฝงทิศเหนือ (ชุมชนพลงชางเผือก) จำนวน 685,800 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายโครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปา บริเวณถนน
พลงชางเผือก ซอย 1 ฝงทิศเหนือ (ชุมชนพลงชางเผือก) โดยวางทอ HDPE ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร PN6 CLASS100 ความยาวไมนอยกวา 
1,098 เมตร พรอมอุปกรณ  

     - เปนไปตาม  
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ.2562 มาตรา 51 (1) ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา  
2. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที ่ 2 เพิ ่มเติมครั ้งท่ี 

4/2567 หนาท่ี 1 ลำดับท่ี 1 
  3. เปนไปตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ป.5/2567 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 
815,800 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน) ของงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ 2567 ออกไปอีก 1 ป เพื ่อนำไปเบิกจายใน
ปงบประมาณ 2568 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
รองประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จำนวน  ๑๑  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 

             นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
รองประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน เปนเงิน 815,800 บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) 
ประธานสภาเทศบาล (กองการประปา)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๐         คะแนนเสียง 

    1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๑๐.นายศุภกร แสงพงษพิทยา 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     ๑     คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 

มติท่ีประชุม ท ี ่ประช ุมม ีมติ อนุมัต ิก ันเง ินในกรณียังมิได ก อหนี ้ผ ูกพัน ในหมวดคาที ่ดิน                 
และสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 รายการ เปนเงิน 
815,800 บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) (กองการประปา)      

       อนุมัติ  จำนวน       1๐     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 

     งดออกเสียง จำนวน         ๑      คน   

 

 

                 นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  ระเบียบวาระท่ี 2๒  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด   
รองประธานสภาเทศบาล คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคาร 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน อเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน       
ประธานสภาเทศบาล 5,670,000 บาท (หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) (กองการศึกษา) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ บริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงคโรงเร ียนอยู  เม ืองแกลงวิทยา (ช ุมชนโพธิ ์ เง ิน) เป นเงิน 
5,670,000 บาท  (หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) (กองการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 61 ในกรณีที่มีรายจายคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง      
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

     เหตุผล 

  ตามที่สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและลาน
จอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
เปนเงิน 5,670,000 บาท  (หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) ของงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ 2567 เนื่องจากใกลสิ ้นปงบประมาณ 2567     
จึงทำใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ 
2567 จึงมีความจำเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพ่ือใหสามารถดำเนินการ
เบิกจายในปงบประมาณ 2568 ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขออนุมัติสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป  
ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลง
วิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 5,670,000 บาท  (หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืน    
บาทถวน) 

         รายการ ... 
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     รายการท่ีเสนอกันเงิน  มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน   
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 5,670,000 บาท (หาลาน
หกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางถนนและลานจอดรถ  บริเวณรอบ
อาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน)  ดังมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. ถมดินลูกรังระดับความสูงประมาณ 1.00 เมตร รอบตัวอาคาร จำนวน 

3,092 ลูกบาศกเมตร 

2. เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี 3,092 ตารางเมตร 

3. งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบตัวอาคาร ยาว 182 เมตร 

4. งานปูกระเบื้องปรับระดับทางเดินรอบอาคาร พ้ืนท่ี 200 ตารางเมตร 

5. งานระบบไฟฟา, ประปา รอบอาคาร 

6. งานโครงหลังคาท่ีจอดรถ 20 คัน 

7. งานระบบอำนวยความปลอดภัยรอบอาคาร 

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขท่ี ช. 42/2567 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ ่มเติมถึง   

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 49 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ และผูพิการ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2)      
พ.ศ. 2549  มาตรา 16  (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  

   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 6/2567  หนา  2 รายการท่ี 2) 

 
 
             จึงเรียนมา ... 
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนและ
ลานจอดรถบร ิ เวณรอบอาคารอเนกประสงค โรงเร ียนอย ู  เม ืองแกลงว ิทยา             
(ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 5,670,000 บาท  (หาลานหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 
ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 ออกไปอีก 1 ป เพื่อนำไป
เบิกจายในปงบประมาณ 2568 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญประธานสภาเทศบาล ครับ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ประธานสภาเทศบาล กระผม นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

ญัตตินี้ผมขอฝากไปถึงทานนายกฯ และคณะผูบริหารดวยครับ คือโครงการนี้เปน
โครงการที่ดี จะฝากถึงเรื่องการออกแบบ อยากใหมีเสนชะลอความเร็วดวยครับ 
เพราะแถวนั้นจะมีนักเรียนเยอะ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนหรือครู ขอให
ออกแบบเสนจราจรใหรถชะลอความเร็วดวยนะครับ ฝากไวดวย ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ        
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมก็ฝากใหทางเจาหนาท่ี รก.ผอ.กองชาง เพราะวาญัตตินี้มีสมาชิกฝากอยู           

2 รายการแลว ขอโนตฝากไวดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
รองประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
               นายสมปอง ... 
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นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๑๑   คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
รองประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสราง ถนนและลานจอดรถบริเวณ   
ปฏิบัติหนาท่ีแทน รอบอาคารอเนกประสงคโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน     
ประธานสภาเทศบาล 5,670,000 บาท (หาลานหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) (กองการศึกษา)  

ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๐         คะแนนเสียง 

    1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
                  ๑๐. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     ๑     คน 
  1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนและลานจอดรถบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนอยู เมืองแกลงวิทยา (ชุมชนโพธิ ์เง ิน) เปนเงิน 5,670,000 บาท         
(หาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) (กองการศึกษา)      

       อนุมัติ  จำนวน       1๐     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 

     งดออกเสียง จำนวน         ๑      คน   

 

                  นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ระเบียบวาระท่ี 2๓  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด   
รองประธานสภาเทศบาล คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ และขนสง จำนวน 1 รายการ        
ปฏิบัติหนาท่ีแทน รวมเปนเงิน 575,000 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)  
ประธานสภาเทศบาล  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ และขนสง จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
575,000 บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

คณะผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลวเห็นวามีความ
จำเปนจะตองขออนุมัติ  จากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื ่อพิจารณา          
ขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก ๑ ป  ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จำนวน 1 รายการ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕66 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 61 “ในกรณีที ่มีรายจายคาครุภัณฑ        
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินได
อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” นั้น 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื ่อจายเปนคาจัดซื ้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื ่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื ่อน 2 ลอ จำนวน 1 คัน                              
เปนเงิน 575,000 บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) ของงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ 2567   ประกอบกับใกลสิ้นปงบประมาณ 2567 
จึงทำใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพัน ไดทันภายในปงบประมาณ 
2567 จึงมีความจำเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพ่ือใหสามารถดำเนินการ
เบิกจายในปงบประมาณ 2568 ตอไป 

 

                รายการ ... 
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    รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ จำนวน 1 คัน เปนเงิน 575,000 บาท   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แบบธรรมดา 
         (1) มีน้ำหนักบรรทุกไมต่ำกวา 1 ตัน 
         (2) เปนรถชวงยาว 
         (3) เปนกระบะสำเร็จรูป 
         (4) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 6 หนา 7 ลำดับท่ี 1) 

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566 และ
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภ ัณฑยานพาหนะและขนสง จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
575,000 บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) ของงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ 2567 ออกไปอีก 1 ป เพื่อนำไปเบิกจายในปงบประมาณ 
๒๕68 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
รองประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
                นายสมปอง ... 
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นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๑    คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ 
รองประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ และขนสง จำนวน  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน 1 รายการ รวมเปนเงิน 575,000 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)  
ประธานสภาเทศบาล (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ และขนสง จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
575,000 บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)      

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

 

                 นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  ระเบียบวาระท่ี 2๔  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด   
รองประธานสภาเทศบาล คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร  จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน 162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน)  
ประธานสภาเทศบาล  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ญัตตินี้ผมขออนุญาตใหทานรองอิสรีย  ปานงาม เปนผูอานครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา  อนุญาต ครับ   
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ  

ประเภทคร ุภ ัณฑ การเกษตร จำนวน 1  รายการ รวมเป น เ งิน      
162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

คณะผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลวเห็นวามีความ
จำเปนจะตองขออนุมัติ จากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ
กันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก ๑ ป  ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภณัฑการเกษตร จำนวน  1  รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕66 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 61 “ในกรณีที ่มีรายจายคาครุภัณฑ       
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินได
อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” นั้น 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื ่อจายเปนคาจัดซื ้อเครื ่องพน   
หมอกควันสะพายไหลที่ใชในงานสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
81,000 บาท รวมเปนเงิน 162,000 บาท ของงบประมาณรายจายประจำป 

 

           งบประมาณ ... 
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งบประมาณ 2567 ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี     
15 สิงหาคม 2567 ประกอบกับ ใกลสิ ้นปงบประมาณ 2567 จึงทำให
งบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ 2567 
จึงมีความจำเปนตองขอกันเงินออกไปอีก 1 ป เพ่ือใหสามารถดำเนินการเบิกจาย
ในปงบประมาณ 2568 ตอไป 

    รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑการเกษตร 

 เพื ่อจ ายเปนคาจ ัดซื ้อเครื ่องพนหมอกควันสะพายไหลที ่ใช ในงาน
สาธารณสุข จำนวน 2 เคร ื ่อง ราคาเคร ื ่องละ 81,000 บาท รวมเปนเงิน 
162,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ม ีห ัวฉ ีด (Nozzle) หร ือวาล วควบคุมอัตราการไหล ซ ึ ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได สามารถควบคุมอัตราการไหลไดคงที 

2) ถังบรรจุสารเคมีเปนวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี หรือตัวทำ
ละลายอ่ืน ๆ และมีปริมาณ บรรจุสารเคมีไดไมนอยกวา 4 ลิตร 

3) ถังบรรจุน้ำมันเชื ้อเพลิงเปนวัสดุที ่ทนตอการกัดกรอนของน้ำมัน
เชื้อเพลิงและมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไดไมนอยกวา 1 ลิตร 

4) มีโลหะปองกันความรอน หุมทอพนไมนอยกวารอยละ 50 ของความ
ยาวหองเผาไหม ถึงปลายทอพน 

5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ท่ีเครื่องพนผลิตได ตองมีคา 
VMD ไมเกิน 30 ไมครอน และมีคาความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี 
(Span) ไมเกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไมนอยกวา 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ       
2 เมตร จากหัวพน และตองมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือ
หนวยงานท่ีไดรับการรับรองจากองคการอนามัยโลก (WHO)  

6) เครื่องพนตองเปนเครื่องท่ีอยูในสายผลิต ไมใชเครื่องดัดแปลงเพ่ือใหได
ตามคุณลักษณะ และมีแหลงผลิตท่ีชัดเจน 

  หมายเหตุ : อางอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุข 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม 
ครั้งที่  5  หนา  39  ลำดับท่ี 2) (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือ
ตามราคาทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื ่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ และรถยนตขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน) 
 
             จึงเรียนมา ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑการเกษตร จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 162,000 บาท 
(หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน) ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2567 ออกไปอีก 1 ป เพ่ือนำไปเบิกจายในปงบประมาณ ๒๕68 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
รองประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๑  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดอนุมัติ 
รองประธานสภาเทศบาล กันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน การเกษตร  จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 162,000 บาท (หนึ่งแสน    
ประธานสภาเทศบาล หกหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)  

ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
               -มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 

          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด     
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร  จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน) (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม)      

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ระเบียบวาระท่ี 2๕  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด   
รองประธานสภาเทศบาล คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน      
ปฏิบัติหนาท่ีแทน 35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑการเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 35,000 บาท 
(สามหม่ืนหาพันบาทถวน) (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จำเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
การเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน  35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าดวยการรับเง ิน การเบิกจายเงิน            
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 61 “ในกรณีที ่มีรายจายคาครุภัณฑ        
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินได
อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” นั้น 

 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจายรายการใหมในหมวด     
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร จำนวน  2 รายการ รวมเปนเงิน 
35,000 บาท (สามหมื ่นหาพันบาทถวน) ของงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ 2567 ประกอบกับใกล ส ิ ้นป งบประมาณ 2567 จ ึงทำให
งบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ 2567 
จึงมีความจำเปนตองขอกันเงินออกไป 1 ป เพื่อใหสามารถดำเนินการเบิกจายใน
ปงบประมาณ 2568 ตอไป 

     รายการท่ีเสนอกันเงินมี 2 รายการ และมีรายละเอียดดังนี้  
     รายการท่ี 1 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑการเกษตร 

                     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเลื่อยโซยนต ขนาด 2 แรงมา แผนบังคับโซ 12 นิ้ว 
จำนวน 1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000.- บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

     1. เครื่องยนต ขนาด 2 แรงมา 
                                 2. กำลังวัตต 1.5 กิโลวัตต 
                                 2. แผนบังคับโซ ขนาด 12 นิ้ว 

3. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 0.25 ลิตร 
                                 4. ความจุของถังน้ำมันหลอลื่นโซ 0.145 ลิตร   
                                 5. น้ำหนักของเครื่องเลื่อยสุทธิ 4.1 กิโลกรัม 
                          เปนไปตาม 

            - แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2566 
หนาท่ี 2 ลำดับท่ี 1  

                            - เปนการจัดซื้อตามราคาทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือ
จัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     รายการท่ี 2 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑการเกษตร 

             เครื่อง ...
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          เครื่องเลื่อยโซยนต ขนาด 3.1 แรงมา แผนบังคับโซ 20 นิ้ว จำนวน      
1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

                               1. เครื่องยนต ขนาด 3.1 แรงมา 
                               2. กำลังวัตต 2.3 กิโลวัตต 
                               3. แผนบังคับโซ ขนาด 20 นิ้ว 
                               4. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 0.47 ลิตร 
                               5. ความจุของถังน้ำมันหลอลื่นโซ 0.2 ลิตร   
                               6. น้ำหนักของเครื่องเลื่อยสุทธิ 4.6 กิโลกรัม              
                         เปนไปตาม 

             - แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2566 หนาท่ี 2 
ลำดับท่ี 2  

- เปนการจัดซื้อตามราคาทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ
และรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี ้ผ ูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
การเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) 
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน) ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ      
พ.ศ. 2567 ออกไปอีก 1 ป เพ่ือนำไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         
รองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทาน ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ตามญัตตินี้ในเรื่องของการจัดซื้อเลื่อยโซยนต ก็ไดผานสภาไปประมาณเดือนหรือ

สองเดือน ผมคิดวามันมีความจำเปนเรงดวนอยูพอสมควรนะครับ ยิ่งเฉพาะในฤดู
ฝนชวงนี้ก็มีลมกรรโชกแรง และเครื่องมือนี้จำเปนตอการปฏิบัติงาน ผมจะขอ
สอบถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหาร และเจาหนาที่นะครับ ไมทราบวา
เรื่องการจัดซ้ือจัดจางเลื่อยโซยนตท้ัง 2 เครื่อง ณ ตอนนี้ข้ันตอนไปถึงไหนแลวครับ 

 

                นายศุภกร ... 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ         
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขออนุญาตใหทางหัวหนาสำนักปลัดเปนผูชี้แจงท่ีดูแลเรื่องนี้อยูครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญหัวหนาสำนักปลัด ครับ         
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน  
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รก.หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล เลื่อยโซยนตในขณะนีไ้ดดำเนินการขอใบอนุญาตไปท่ีกรมปาไมคะ ตอนนี้คือรอ         

ทางกรมปาไมตอบหนังสือกลับมากอนคะ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญทาน ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ         
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายเทิดศักดิ์ อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม เทิดศักดิ์ อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 ก็เขาใจ

ครับ ดวยตัวเลื่อยก็จะมีประเด็นเก่ียวกับพวกใบอนุญาตดวยนะครับ แตท้ังนี้ท้ังนั้น 
ผมวาตองมีการติดตามนะครับ เพราะวาหนวยงานเขาจะมีการเซ็นรับอยูแลววาเรา
ไปยื่นเมื่อไหร เพื่อเปนการติดตามงาน เพราะวาอยางที่ทาน ส.ท.สุทธิ แจงครับ 
ระยะเวลาดำเนินการไปนาจะรวมเดือนแลว อันนี้ผมอยากจะทราบวาในการที่ไป
ติดตอกับเจ าหนาที ่ป าไม หรือของหนวยงานปาไม ไปตั ้งแตเมื ่อไหรครับ        
เพราะเดี๋ยวผมอาจจะชวยติดตามอีกชองทางหนึ่งไดนะครับ ขออนุญาตนะครับ 
พอดีเมื่อสักครูเสียงไมคอยชัด ตรงนี้เดี๋ยวขอสอบถามใหแคบนิดนึง ของปาไมทาน
ไปยื่น  กรมที่กรุงเทพฯ หรือยื่นที่จังหวัดระยองครับ เพราะวาตัวนี้ถาผมจำไมผิด 
ดวยหนวยงานจะพ้ืนท่ีไหนพ้ืนท่ีนั้นครับ ไมใชทานไปยื่นท่ีกรมท่ีกรุงเทพฯ นี่ยุงเลย
นะครับแยเลยนะครับ เพราะวาคนละพื้นที่กันหรือเปลานะครับ อันนี้ขอสอบถาม
ครับผม ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ         
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน  
ประธานสภาเทศบาล 
 
                 นางสาวธัญวรัตน … 
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นางสาวธัญวรัตน  สิริตติยานนท เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รก.หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาตนำเรียนท่ีวายื่นหนังสือท่ีไหนนะคะ ทางเทศบาลไปยื่นท่ีสำนักงานปาไม

ของระยองคะ แตวันท่ีท่ีเราไปยื่น จำวันท่ีไมไดก็นาจะสองอาทิตยมาแลว ในชวงท่ี
เราไปรับอุปกรณเลือกตั้งดวย คือ มีการฝากหนังสือไปสง แตในระหวางนั้น คือ 
เมื่ออาทิตยนี ้ทางปองกันก็ไดมีการติดตามหนังสืออยูคะ ทางนั้นก็แจงมาวาจะ
เรงรัดใหอีกทีหนึ่ง ขอบคุณคะ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ         
รองประธานสภาเทศบาล  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ผมขอเพิ่มเติม การขอใบอนุญาตตองไปที่ปาไมจังหวัด ตรงปากน้ำ คือ เมื่อสุด

ปากน้ำก็เลี ้ยวขวาอยูตรงนั้น ขอเพิ่มเติมนะครับ จริง ๆ แลว ในเรื ่องของงาน
ปองกัน คือ ในอดีตที่ผานมาเราแทบไมคอยไดซื้อในเรื่องของเครื่องตัดไม เพราะ
เม่ือกอนจะเปนการไปขออนุเคราะหจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
ตรวจยึดจับมาในสวนนี้ แตตอนนี้จริง ๆ แลวของกองชาง เขาบอกวายังมีอยูอีก    
3 เครื่อง แตวาเปนเครื่องเล็ก อันนี้ที่เราซื้อผมขออนุญาตทางทานประธานสภา 
ครับ ผมขอนิดนึงวาแผนบังคับโซ ขนาด 12 นิ้ว ถาเปนตามตลาดเขาเรียกวา    
เปนบารโซเครื่องเล็ก ถาเมื่อสักครูอีกเครื่องหนึ่ง รายการที่สองก็คือ เครื่องยนต 
ขนาด 3.1 แรงมา แผนบังคับโซ ขนาด 20 นิ้ว อันนี้ก็เปนบารโซ ท่ีจะเอาไปใน
สวนนี้ แตตอนนี้ในเรื ่องของกองชาง เราก็มีเครื่องทั้งของงานสวนดวย เราก็มี
ทั้งหมด 3 เครื่อง แตก็เปนบาโซรขนาดสั้น  ฉะนั้นในเรื่องของท่ียังพอจะไดอยู    
ในสวนที่ทานสมาชิกไดเปนหวง เราซื้อแลวจะตองไปขอจดทะเบียน ในสวนของ 
ปาไม อันนี้ก็ทำใหมีความลาชา ตองขออภัยดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
รองประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน 
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๑  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 

              นายศุภกร … 
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นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ 
รองประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร จำนวน 2 รายการ  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน รวมเปนเงิน 35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) (แผนงานการรักษา     
ประธานสภาเทศบาล ความสงบภายใน)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด       
คาคร ุภ ัณฑ ประเภทครุภ ัณฑการเกษตร จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน    
35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)      

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา ตอไป ระเบียบวาระท่ี 26 ขอเชิญทานประธานเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
รองประธานสภาเทศบาล ข้ึนปฏิบัติหนาท่ีครับ  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน   
ประธานสภาเทศบาล 

 

           นายเกรียงไกร … 

 

 

 

 



 
~ 120 ~ 

 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 2๖  ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด   
ประธานสภาเทศบาล คาครุภ ัณฑ ประเภทคาบำรุงร ักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ เพื ่อจายเปน            

คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตามโครงการปรับปรุงรถยนตดับเพลิง    
ชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาด 6 ลอ เบอร 5 ทะเบียน ผ 1264 ระยอง จำนวน      
1 รายการ เปนเงิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) (แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ญัตตินี้ผมขออนุญาตใหทานรองอิสรีย  ปานงาม เปนผูอานครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาต ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑตามโครงการปรับปรุงรถยนตดับเพลิง ชนิดมีถังน้ำ
ในตัว ขนาด 6 ลอ เบอร 5 ทะเบียน ผ 1264 ระยอง จำนวน 1 รายการ 
เปนเงิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) (แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความ
จำเปนตองขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
ในกรณีย ังม ิได ก อหนี ้ผ ูกพันออกไป 1 ป ในหมวดคาคร ุภ ัณฑ ประเภท               
คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑตามโครงการปรับปรุงรถยนตดับเพลิง ชนิด  มีถังน้ำในตัว ขนาด 6 ลอ 
เบอร 5 ทะเบยีน ผ 1264 ระยอง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 500,000 บาท 
(หาแสนบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเง ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
พ.ศ. 2566 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 61 “ในกรณีที ่มีรายจายคาครุภัณฑ        
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินได
อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” นั้น 

         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามท่ีเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ไดตั้งงบประมาณรายจาย ในแผนงานรักษาความสงบภายใน ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑตามโครงการปรับปรุงรถยนตด ับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว        
ขนาด 6 ลอ เบอร 5 ทะเบียน ผ 1264 ระยอง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
2567 ประกอบกับใกลสิ้นปงบประมาณ 2567 จึงทำใหงบประมาณดังกลาวไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ 2567 จึงมีความจำเปนตองขอ
กันเงินออกไป 1 ป เพื่อใหสามารถดำเนินการเบิกจายในปงบประมาณ 2568 
ตอไป 

รายการท่ีเสนอกันเงินมี มีรายละเอียดดังนี้  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 

                        ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ                      

เพื ่อจายเปนคาจัดจางซอมแซมบำรุงรักษาโครงสรางของครุภ ัณฑ      
ขนาดใหญ ซึ ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบำรุงตามปกติหรือคาซอมกลาง รถยนต
ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาด 6 ลอ เบอร 5 ทะเบียน ผ 1264 ระยอง 
หมายเลขครุภัณฑ 001-36-0003 ยี ่หอมิตซูบิชิ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- ตัวรถและสวนประกอบ  
1. ซอมปะผุแชสซีรถพรอมพนสีกันสนิม  
2. ซอมปะผุและปรับปรุงท้ังภายนอก/ภายในหัวเกงพรอมทำสีแดง  
3. ปรับปรุงบังโคลนคูหนาและคูหลัง  
4. ติดฟลมกรองแสงท่ีหัวเกง 
- ตัวถังบรรจุน้ำ  
1. เปลี่ยนตัวถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไมนอยกวา 2,500 ลิตร ทำดวย

แผนเหล็กหนาไมนอยกวา 3.00 มิลลิเมตร จำนวน 1 ใบ  
2. ปรับปรุงท่ีเก็บสายดับเพลิงและอุปกรณดานทายพรอมฝาเปด-ปด  
3. ปรับปรุงกลองเก็บอุปกรณดานขางซาย/ขวา พรอมฝาเปด-ปด  
4. ติดตั้งราวจับเหล็กดานทายของรถ เพ่ือใชข้ึน-ลง ซาย/ขวา 
- ระบบทอทางน้ำ  
1. ซอมปรับปรุงทอทางดูดน้ำ/ทอทางสงน้ำ/ทอทางรับน้ำ/แทนปน  
2. ซอมปรับปรุงบอลวาลวทางดูดน้ำ/ทางสงน้ำตางๆ 

             -แผงควบคุม ... 
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         - แผงควบคุมและมาตรวัดตางๆ  
1. ติดตั้งแผงควบคุมการทำงานดานขางของตัวรถดานละ 1 ชุด   
2. ติดตั้งเกจวัดแรงดันน้ำ/แรงดูดน้ำ  

         - ปมน้ำดับเพลิง  
1. ซอมปรับปรุงระบบปมสบูนำ้ท้ังระบบ 
- สญัญาณไฟฉุกเฉินและไฟสองสวาง  
1. ซอมปรับปรุงระบบไฟแสงสวาง/ไฟฉุกเฉิน/ไฟเลี้ยวรอบคัน 
2. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาว (สีแดง) ท่ีหัวเกง 
3. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แบบ LED  สีแดง ท่ีดานทายรถซาย/ขวา 

                    - การพนสีและตราหนวยงานพรอมเบอรโทร  
1. พนตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายประจำเทศบาล (พนสีขาว) ขนาด

ไมนอยกวา 18 เซนติเมตร บริเวณดานขางประตูของรถท้ัง 2 ดาน  
2. ติดสติ๊กเกอรเบอรโทรศัพทและตัวอักษรชื่อเต็มของหนวยงาน ขนาดสูง

ไมนอยกวา 5 เซนติเมตร  ในตำแหนงท่ีเหมาะสม 
เปนไปตาม 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 

3/2566 หนาท่ี 2 ลำดับท่ี 1 
-  เป นการจ ัดซ ื ้ อตามราคาท องตลาดโดยประหย ัดตามหน ั งสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552    
เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที ่ประชุมสภาทศบาลตำบล   
เมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี ้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื ่อจายเปนคาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑตามโครงการปรับปรุงรถยนตดับเพลิง ชนิด มีถังน้ำในตัว      
ขนาด 6 ลอ เบอร 5 ทะเบียน ผ 1264 ระยอง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) ของ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ออกไปอีก 1 ป เพื่อนำไป
เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

  

            นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๑  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพ่ือจายเปน

คาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตามโครงการปรับปรุงรถยนต ดับเพลิง 
ชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาด 6 ลอ เบอร 5 ทะเบียน ผ 1264 ระยอง จำนวน    
1 รายการ เปนเงิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) (แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑตามโครงการปรับปรุงรถยนตดับเพลิง ชนิดมีถังน้ำในตัว 
ขนาด 6 ลอ เบอร 5 ทะเบียน ผ 1264 ระยอง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 
500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)       

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

              นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 2๗  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้   
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภ ัณฑคอมพิวเตอร หร ืออิเล ็กทรอนิกส  จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 
497,700.- บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) สำนักปลัดเทศบาล 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 
497,700.- บาท (สี่แสนเกาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน)           
สำนักปลัดเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี ้ผ ูกพัน 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
งานเทศจิก หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
จำนวน  1 รายการ เปนเงิน 497,700.- บาท (สี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอย 
บาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕66  หมวด 5 
การกันเงิน ขอ 61 “ในกรณีท่ีมีรายจาย คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิได
กอหนี ้ผูกพันแตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

                        กรณีเมื ่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลา      
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

 ตามมติที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที ่ ๓     
ครั้งที่ 2 ประจำป 2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน ๒๕๖6 ไดมีมติอนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส การจัดซื้อและติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและ
งานอ่ืนๆ เปนเงิน 497,7๐๐ บาท (-สี่แสนเกาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน-)  
 
               ประกอบ ... 
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ประกอบกับถนนสุนทรโวหาร สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงไดอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม โครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรม
พรอมดวงโคมไฟฟาและอุปกรณ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 
2567 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 จากการตรวจสอบแผนผังตำแหนงท่ี
ติดตั้ง  เสาไฟลาดลายประติมากรรมกับแผนผังแสดงตำแหนงท่ีติดตั้งกลองวงจรปด 
มีบางตำแหนงที่ติดตั้งทับซอนกัน จึงจำเปนตองใหโครงการติดตั้งเสาไฟลวดลาย
ประติมากรรมดำเนินการใหแลวเสร็จกอน จึงจะดำเนินการติดตั้งกลองวงจรปด
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสวยงาม ซ่ึงใกลสิ้นปงบประมาณและกอหนี้ผูกพันไม
ทันในปงบประมาณรายจายประจำป 2567 จึงมีความจำเปนจะตองของขอเสนอ
ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ออกไปอีก ๑ ป เพ่ือใหสามารถดำเนินการเบิกจายในปงบประมาณ ๒๕68 ตอไป 
 คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณีมิไดกอหนี้
ผูกพันออกไปอีก ๑ ป ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส การจัดซื้อและติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงท่ี สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไปและงานอื่นๆ รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมอุปกรณ จำนวน 
1 รายการ เปนเงิน 497,7๐๐ บาท (-สี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน-) 
รายละเอียดดังนี้ 

   รายการท่ีเสนอขอขยายเวลาเบิกจายเงิน มีรายละเอียดดังนี ้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที ่ สำหรับติดต้ัง

ภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั ่วไปและงานอื ่นๆ          
รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมอุปกรณ ประกอบดวย 

๑. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 
๑๖ ตัว ราคาตัวละ 2๒,๐๐๐ บาท 

2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder)    
แบบ ๑๖ ชอง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๗,๐๐๐ บาท 
         ๓. เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด ๑ KVA ๖.oW (สำรองเครื่องบันทึกภาพ) 
จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,7๐๐ บาท 
 
              4.อุปกรณ ... 
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๔. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ชอง 
จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๓๐๐ บาท 

                 ๕. สายสัญญาณไฟเบอรออฟติค ขนาด ๒ คอ พรอมอุปกรณ 
                 6. สายสัญญาณเชื่อมระบบกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ 
                 ๗. ติดตั้งระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบกลองวงจรปด 
                 ๘. อุปกรณสิ้นเปลืองอ่ืน ๆ ท่ีใชในการติดตั้งระบบกลองวงจรปด 
              โดยติดตั้งบริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) 

- เปนไปตาม 
 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๕๐ (๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
           2. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

             ๓. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 ๔. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๐๘.๒/   
ว ๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือควร
ภัณฑและรถยนตขององคกรปกศรรองสวนทองถ่ิน 

           เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับท่ี ๒ เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ หนาท่ี ๑๕ ลำดับท่ี ๑ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอตอที่ประชุมสภาทศบาลตำบล 
เมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป
อีก 1 ป ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
จำนวน 1 รายการ ของงบประมาณรายจ ายประจำป  2566 เป นเ งิน 
497,700.- บาท (-สี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน-) เพื่อนำไปเบิกจาย
ในปงบประมาณ 2568 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
 
             นายสมปอง ... 
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นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๑  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียัง 
ประธานสภาเทศบาล มิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 
497,700.- บาท (ส่ีแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน)  
สำนักปลัดเทศบาล   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 

  ๑๐. นายจตุรงค  วงศโภคิน 
                  ๑๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติ  อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี ้ผ ูกพัน 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 497,700.- บาท 
(ส่ีแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) สำนักปลัดเทศบาล      

       อนุมัติ  จำนวน       11     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 

     งดออกเสียง จำนวน         -      คน   

              

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 2๘  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจายเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) ประจำปงบประมาณ 2566 จำนวน         

2 รายการ รวมเปนเงิน 4,721,900 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพัน 
เการอยบาทถวน) (กองการประปา)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ 

รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ 
รวมเปนเงิน 4,721,900 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเการอย
บาทถวน) (กองการประปา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ  
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน     
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2566 ขอ 61 ในกรณีท่ีมี รายจายคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิได
กอหนี้ผูกพันแตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินได
ไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ครั้งที่ 3 ประจำป 2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ไดมีมติอนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสราง  
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปาบริเวณถนนสุขุมวิทท้ัง
สองฝ งไปสุดเขตเทศบาล ฝ งทิศตะวันตก (ช ุมชนหนองแตงโมและชุมชน       
หนองควายเขาหัก) และโครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ำประปา บริเวณถนน
สุขุมวิทฝงทิศใต จากสะพานดำถึงโรงพยาบาลแกลง (ชุมชนโพธิ์ทอง และชุมชน
ในยาง) ซึ ่งขณะนี ้ใกลสิ ้นปงบประมาณ 2567 และกอหนี ้ผ ูกพันไมทันใน
ปงบประมาณรายจายประจำป 2567 จึงมีความจำเปนจะตองขอเสนอญัตติ  
เพื่อพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน ในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป
อีก 1 ป เพ่ือใหสามารถดำเนินการเบิกจายในปงบประมาณ 2568 ตอไป 

 

           คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปนจะตองขออนุมัติจาก
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิได
กอหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ป ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิท 
ทั ้งสองฝ งไปสุดเขตเทศบาล ฝ งทิศตะวันตก (ชุมชนหนองแตงโมและชุมชน   
หนองควายเขาหัก) และโครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ำประปา บริเวณถนน
สุขุมวิทฝงทิศใต จากสะพานดำถึงโรงพยาบาลแกลง (ชุมชนโพธิ์ทองและชุมชน  
ในยาง) รวมจำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 4,721,900 บาท (สี่ลานเจ็ดแสน      
สองหม่ืนหนึ่งพันเการอยบาทถวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   รายการท่ีเสนอขอขยายเวลาเบิกจายเงิน  
     รายการท่ี 1 
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
- โครงการขยายเขตทอเมนจายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิททั้งสองฝง

ไปสุดเขตเทศบาล ฝ งทิศตะวันตก (ชุมชนหนองแตงโมและชุมชนหนองควาย       
เขาหัก) จำนวน 1,214,700 บาท  

     - เพ่ือจายเปนคาขยายเขตทอเมนจายน้ำประปา 
 - โดยใชทอ HDPE ขนาดเสนผานศูนยกลาง 225 มิลลิเมตร PN6 
CLASS100 ความยาวไมนอยกวา 537 เมตร พรอมอุปกรณ 

- โดยใชทอเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 200 มิลลิเมตร 
ความยาวไมนอยกวา 12 เมตร พรอมอุปกรณ 

- โดยใชทอ HDPE ขนาดเสนผานศูนยกลาง 160 มิลลิเมตร PN6 
CLASS100 ความยาวไมนอยกวา 372 เมตร พรอมอุปกรณ  

     - เปนไปตาม 
     - แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขท่ี ป. 12/2566 

 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 51 (1) ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา 

  - แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 2/2566 
หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 2 

   รายการท่ี 2 
     ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

 - โครงการปรับปรุงวางทอเมนจายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝงทิศใต 
จากสะพานดำถึงโรงพยาบาลแกลง (ชุมชนโพธิ์ทองและชุมชนในยาง) จำนวน 
3,507,200 บาท 
                 -เพ่ือจาย ... 
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- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงวางทอเมนจายน้ำประปา โดยใชทอ HDPE 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 225 มิลลิเมตร PN6 CLASS100 ความยาวไมนอยกวา 
1,692 เมตร พรอมอุปกรณ และใชทอ HDPE ขนาดเสนผานศูนยกลาง 225 
มิลลิเมตร PN 10 CLASS100 ความยาวไมนอยกวา 288 เมตร พรอมอุปกรณ 

     - เปนไปตาม 
     - แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขท่ี ป. 13/2566 

 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ.2562 มาตรา 51 (1) ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา 

  - แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  ฉบับท่ี 2 แกไขครั้งท่ี 2/2566 
หนาท่ี 3 ลำดับท่ี 1 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เพื่อพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไป
อีก 1 ป ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 2 โครงการ รวมเปนเงิน 4,721,900 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนสองหม่ืน     
หนึ่งพันเการอยบาทถวน) เพ่ือนำไปเบิกจายในปงบประมาณ 2568 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระที่ 28 นี้ เกี่ยวของกับการวางน้ำประปา ซึ่งผมเองก็เห็นดวยมาตลอดอยู

แลว เกี่ยวกับเรื่อง ทาง น้ำ ไฟ เพราะคนที่ไดประโยชนสูงสุด คือ ประชาชนใน
พื้นท่ีนะครับ ตัวนี้ในหัวขอของวาระนี้ ผมมีขอเสนอและก็สอบถามนิดนึงก็คือ     
ตัวของการวางแนวประปา ผมไมแนใจวาทางเทศบาลเรา หรือกองการประปา    
ถาใหแคบลงนิดนึง มีการจัดเก็บขอมูลไวบางไหม อยางเชน มีการลงขอมูลวาเสนนี้
ทำเมื่อไหร มีการวางแบบไหน ถาเปนไปไดอยากจะใหมีการเก็บรูปภาพไวดวย 
เพราะในอนาคตตอไปเพราะมันอยูใตดิน คือ เราจะนึกภาพมองดูยาก ดังนั้น ถามี
ระหวางการติดตั้งหรือการที่จะวางแนว เรามีการเก็บขอมูล ทั้งขอมูล ทั้งเปน
กระดาษหรือไฟลรูปอะไรตาง ๆ ก็ได ก็จะเปนประโยชนตอในอนาคตในการที่จะ
ปรับปรุงขยายหรอืวาจะซอมแซม จุดนี้ถามีอยูแลวขอชื่นชมครับ แตถาไมมีการเก็บ
ขอมูลตรงนี้ ผมก็อยากใหเราชวยกันคิดนะครับ วาเราจะทำการเก็บเปนฐานขอมูล
ไดอยางไร ขอบคุณครับ 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ทานสมาชิกไดสอบถาม โครงการนี้ก็ยังเหลืออยูอีก การขยายทอเมนประปา

ขนาดใหญ ยังเหลืออยูอีกแคไมก่ีจุด อันนี้ก็เปนอีก 3 จุด คือ จุดจากสุขุมวิทแยก
เจริญสุข ขึ้นไปจนถึงสุดเขตของเทศบาลดานขวาออกจากเมือง และดานทาง   
ทิศใตก็คือ ซายมือ คือ จากใกล ๆ ปม PT ข้ึนไปผานปมบางจาก ข้ึนไปจนสุดเขต
ของเทศบาล ทางออกจากเมืองทางซายมือ และอีกโครงหนึ่งจากสะพานดำไป
จนถึงโรงพยาบาลแกลง ที ่เรามีปญหาอยู  ในเรื ่องของทอ PVC และน้ำทวม        
ป 2565 ท่ีน้ำไดพัดจนทอหลุด มีความเสียหายตรงนี้อีกจุดหนึ่ง ก็เหลือโครงการ
ใหญอีกไมเกินสองสามโครงการแลว คือ โครงการจากสะพานดำไปจนถึงสุดเขตท่ี
ดอนมะกอก อันนี้ก็เปนโครงการใหญอีกโครงการหนึ่ง เพราะวากอนถึงปากทาง
ถนนบานนา ตรงนั้นยังมีทอปูนปนอยูบาง จากที่ทานสมาชิกไดสอบถาม คือ    
ทางเทศบาลไดทำโครงการเปน ผมเรียกไมถูก เดี ๋ยวผมขออนุญาตใหทาง       
ชางวิทยา ที่เปน รก. ผอ.กองการประปาได ชี้แจงเพิ่มเติมในสวนนี้ เพราะตัวนี้
สามารถเขาไปเก็บขอมูลและสามารถเปดดูไดตลอดเวลาครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ        
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิทยา  นุชพุม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รก.ผอ.กองชาง/กองการประปา จากที ่ทานสมาชิกไดถามวาทางกองการประปามีการเก็บขอมูลอะไรไหม        

เรื่องการวางทอ ซึ่งขอเรียนอยางนี้นะครับ กองการประปามีการเก็บขอมูลเปน
ไฟล pis คือ ใชเรื ่องแนวทอทั้งหมด ในเขตของเราทั้งหมด ซึ่งสามารถไปดูได      
ที่กองการประปา ตรงนี้เราทำใหมทำเสร็จก็ไปลงขอมูลตอ ของเดิมก็เก็บเปน
ขอมูลอยู มีขอมูลอยูตลอดเวลา อัพเดทอยูตลอด ก็ยังใชงานอยูไดดี ขอมูล pis 
ครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๐  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 

         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียัง 
ประธานสภาเทศบาล มิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปงบประมาณ 

2566 จำนวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 4,721,900 บาท (สี่ลานเจ็ดแสน
สองหม่ืนหนึ่งพันเการอยบาทถวน) (กองการประปา)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑0         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
               ๑๐. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ     
รวมเปนเงิน 4,721,900 บาท (สี ่ลานเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ ่งพันเการอย     
บาทถวน) (กองการประปา)       

       อนุมัติ  จำนวน       10     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   
ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         1     คน 

         

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 2๙  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิได   
ประธานสภาเทศบาล กอหนี ้ผ ูกพัน ในหมวดคาคร ุภ ัณฑ ประเภทครุภ ัณฑคอมพิวเตอร และ

อิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 495,900 บาท (สี ่แสน        
เกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ญัตตินี้ผมขออนุญาตใหทานรองอิสรีย  ปานงาม เปนผูอานครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป อนุญาต ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด 

คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จำนวน      
1 รายการ รวมเปนเงิน 495,900 บาท (สี่แสนเกาหมื่นหาพันเการอย
บาทถวน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

คณะผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดพิจารณาแลวเห็นวามีความ
จำเปนจะตองขออนุมัติ จากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ
กันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันออกไปอีก ๑ ป ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ โดยมีหลักการ         
และเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน     

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕66 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 61 “ในกรณีท่ีมีรายจายคาครุภัณฑ คาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 

กรณีเมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น ยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลา     
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน” นั้น 

 

       เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีมติเห็นชอบกันเงินงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. 2566 ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
และอิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 495,900 บาท (สี่แสน    
เกาหมื่นหาพันเการอยบาทถวน) ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำป 2566 ในวันท่ีศุกร 8 กันยายน 2566 ซ่ึงขณะนี้
ใกลสิ ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2567 แลวมิยังไดดำเนินการกอหนี ้ผูกพัน 
เนื่องจากอยูระหวางดำเนินการโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) 
(ชุมชนแกลงแกลวกลา) จึงทำใหยังไมสามารถดำเนินการติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที ่ สำหรับติดตั ้งภายในอาคารภายใน
สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืน ๆ รวมติดตั้งระบบกลอง
วงจรปดพรอมอุปกรณได จึงทำใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันได
ทันภายในปงบประมาณ 2567 จึงมีความจำเปนตองขอขยายเวลาเบิกจายเงิน
ออกไปอีก 1 ป เพ่ือใหสามารถดำเนินการเบิกจายในปงบประมาณ 2568 ตอไป 

    รายการท่ีเสนอขอขยายเวลาเบิกจายเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
     แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
คงที่ สำหรับติดตั้ง  ภายในอาคารภายในสำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย
ท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ รวมติดตั้งระบบกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ ประกอบดวย 

1) กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ ราคา
เครื่องละ 16,000 บาท จำนวน 16 เครื่อง เปนเงิน 256,000 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel 
หรือไมนอยวา 2,073,600 pixel 

    - มี flame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
 - ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) 
สำหรับการบันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
 - มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี 
(color) และ ไมมากกวา 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) 
 
        -มีขนาด ... 
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    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
 - มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ำสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 
4.5 มิลลิเมตร 

    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที ่มีความแตกตางของแสงมาก   
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 

    - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
    - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
    - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
    - สามารรถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวา และสามารถทำงานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 

- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPs, “NTP หรือ SNTP”, 
SNMP, RTSP, IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 
 - ม ีช องสำหร ับบันทึกข อม ูลลงหนวยความจำแบบ SD Card หรือ 
MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
 - ตองมี Software Development Kit(SDK) หรือApplication 
Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 

    - ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
    - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที ่มี
คุณภาพ 

2) อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 
16 ชอง ราคาเครื่องละ 57,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง เปนเงิน 57,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองวงจรปดโดยเฉพาะ 
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 
หรือดีกวา 

    - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
 -  ม ี ช  อ ง เ ช ื ่ อ มต  อ ร ะบ บ เ ค ร ื อ ข  า ย  (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถทำงานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได จำนวนไมนอยกวา 16 ชอง 
 - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ
สูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
 
             - สามารถ ... 
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 - สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” ,SMTP ,“NTP หรือ 
SNTP” ,SNMP ,RTSP ไดอยางนอย 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูลสำหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance 
Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 16 TB 

    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จำนวนไมนอยกวา 2 ชอง 
    - สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 

 - ต  อ ง มี Software Development Kit(SDK) ห ร ื อ Application 
Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง 
 - สามารถแสดงภาพที ่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบ
เครือขายได 

  - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที ่มี
คุณภาพ 
 3) เครื ่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคาเครื ่องละ 2,500 บาท 
จำนวน 3 เครื่อง เปนเงิน 7,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - มีกำลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
  - สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 4) เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จำนวน 
1 เครื่อง เปนเงิน 5,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - มีกำลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
    - สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 5) อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 
ราคาเครื่องละ 8,300 บาท จำนวน 3 เครื่อง เปนเงิน 24,900 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

     - มีลักษณะการทำงานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
     - มี Switching Capacity ไมนอยกวา 16 Gbps 
     - รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 

 - ม ี ช  อ ง เ ช ื ่ อ มต  อ ร ะ บบ เ ค ร ื อ ข  า ย  (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา และสามารถทำงานไดตามมาตรฐาน IEEE 
802.3af หร ือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช อง เด ียวก ัน ได  
จำนวนไมนอยกวา 8 ชอง 

     - สามารถบริหารจดัการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
ทุกชอง 
 
              6) ระบบ ... 
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     6) ระบบกราวด + มิเตอร กลองวงจรปด 
     7) สายสัญญาณไฟเบอรออฟติค ขนาด 6 คอ พรอมอุปกรณ 
     8) สายสัญญาณเชือ่มระบบกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ 

  โดยติดตั้งบริเวณภายในตลาดตาตอง (ชุมชนแกลงแกลวกลา) 
    - เปนไปตาม 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562  มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 2. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปดของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 3. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 4. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื ้อตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื ่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือ
ครุภณัฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที ่ 2 
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2566 หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 1 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เพื ่อพิจารณาขออนุมัติ  ขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี ้ผ ูกพัน         
ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จำนวน    
1 รายการ รวมเปนเงิน 495,900 บาท (สี่แสนเกาหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน)  
เพ่ือนำไปเบิกจายในปงบประมาณ ๒๕68 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน  ๑๐  คน   
เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 
 

          นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียัง 
ประธานสภาเทศบาล มิไดกอหนี ้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร       

และอิเล ็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน  495,900 บาท         
(สี่แสนเกาหมื่นหาพันเการอยบาทถวน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑0         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นายถนอม  ยินด ี
  ๔. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๕. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๖. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๗. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๙. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
               ๑๐. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ 
รวมเปนเง ิน 495,900 บาท (ส ี ่แสนเก าหมื ่นหาพันเก าร อยบาทถวน)        
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)       

       อนุมัติ  จำนวน       10     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน         -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน         -      คน   
ไมอยูในท่ีประชุม จำนวน         1     คน 

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 30 เรื่องอ่ืน ๆ      
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไมครับ 

 ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 

นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุทธิ ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ทานประธานครับ คือ ณ ปจจุบันนี้ใกลสิ ้นปงบประมาณ พ.ศ 2567 แลว       

ผมอยากจะขอทราบสถานะการเงินการคลังอัพเดท ณ วันนี้ ถาเปนไปไดอยากจะ

ทราบวา เงินงบประมาณประมาณการรายรับที ่ทางเทศบาลไดกำหนดไว ณ 

ตอนนี้ไดมีเงิน ถาภาษาชาวบาน ก็เงินลนมามากไหม และจะเปนเงินจำนวน

เทาไหร คือ ในแผนพัฒนามีโครงการอีกโครงการหนึ่ง ซึ ่งเปนโครงการที่ชวย    

ชาวชุมชนแหลมยาง ในเรื่องของการระบายน้ำ ที่เกิดน้ำขังในบริเวณโคงปานาง

ซึ่งโครงการนี้จะเปนโครงการที่สำคัญพอสมควรนะครับ คือ ตอนนี้ผมอยากจะ

ทราบสถานะการเงินการคลัง ณ ตอนนี้ครับ วาเงินจะลนเขามาเทาไหรแลว 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ท่ีทานสมาชิกไดสอบถามในเรื่องของเงิน เดี๋ยวจะใหทางเจาหนาท่ีไดชี้แจงนะครับ 

เพราะเงินก็มีอยู ที่ผมรูเมื่อวันที่หนึ่งไมต่ำกวาหาลานบาท แตคราวนี้ในเรื่องของ

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ในสวนนี้ผมก็เขาใจนะครับ เพราะเราไดเสียเงินไป

ประมาณสามสิบกวาลาน ในระยะเวลาสิบปมานี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงเสีย 

เงินไปใหกับกองทุนเทศบาล ประมาณสามสิบกวาลานบาท ฉะนั ้นเปนสิ ่งท่ี       

นาเสียดาย เพราะเม่ือวันประชุมหัวหนาสวนผมก็ไดพูดไปแลว ในสวนของวิธีการ

ท่ีเมื่อสักครูทานสมาชิกไดสอบถาม เมื่อวันจันทรชวงบายผมก็ไดสอบถามไปบาง

แลว เดี๋ยวจะใหทางกองคลังไดชี้แจง ผมขออนุญาตทางทานประธานสภาผานไป

ยังสมาชิก มีเจาหนาที่บอกผมวา ในญัตติที ่ 26 หนาที่ 2 ในเรื ่องของ โดยมี

คุณลักษณะดังนี้ หนึ่งตัวถังรถและสวนประกอบ ผมขออนุญาตใหทั้งหนานี้ ใหไป

ใชขอความตามใบขวาง คือ ใบสุดทายตอจากหนา 3 ในเรื่องของคุณสมบัติตาม

ใบขวางที ่ เป นย ุทธศาสตร ของการพัฒนา โครงการปร ับปร ุงรถดับเพลิง 

รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ขอใหไปใชคุณสมบัติในหนาของ

ใบขวาง ตามญัตติที ่ 26 หนาที ่ 2 เพราะทานจะเห็นนะครับวา จริง ๆ แลว   

ความจุถัง คือ 6,000 ลิตร ในหนาท่ี 2  แตในตัวรถในโครงสรางของรถ คือ      

 

             แค 2,500 ... 
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แค 2,500 ลิตร ในสวนนี้ขอเปลี่ยนคำชี้แจง ในหนาที่ 2 ใหไปคลองกับใบขวาง

นะครับ และผมจะขอเพิ่มเติมนะครับ บางทีเดี๋ยวทานสมาชิก มีคนคุยกับผมวา

ทำไมกันเง ินเยอะแยะหมด บางสวนก็ขอชี ้แจงในสวนของโครงการนี้ คือ         

ทานสมาชิกจะพอนึกภาพออกวา ถังขนาดแค 2,500 ลิตร ถาพูดจริง ๆ แลว  

ปมดี ๆ เรงเครื่องไมเกิน 5 นาที น้ำก็นาจะหมด และก็มีพื้นที่วางอยู เพราะวา

เปนรถดับเพลิง ผมก็เลยตอรองกับโรงงานที่ทำอยู ขอใหถังใหญกวานั้นไดไหม 

เพราะแค 2,500 ลิตร มันเรงแปบเดียวก็หมดแลว ทางบริษัทก็ขอทะเบียนเลม

เรา เพ่ือท่ีจะนำไปประกอบทางโนน อันนี้ก็ขอชี้แจงสภานะครับวา ท่ีบางอยางชา

ก็ เปนเพราะแบบนี้ และขออนุญาตนิดนึง เมื่อพูดถึงตรงนี้แลวก็ในป 2567    

การใชเงินของโครงการตาง ๆ ในสวนตัวเวลาเราทำงาน ทำไมถึงไมเสร็จสักที 

และตองมาอานกันเงิน แตก็นาเห็นใจเพราะวาปนี้ ป 2567  คือ เปนสะสมของ

กองชางในอดีตที ่ โครงการท่ีไมคอยไดตอบสนอง ในเรื ่องของงบประมาณ

เพราะฉะนั้น ป 2567 ที่ผานมากองชางจะทำงานหนัก เพราะวาบุคลากรของ

กองชางก็นอย ถาทานลองไปนึกดู บางทีก็มานั่งเขียนแบบแลวยังจะตองไปคุม

โครงการตาง ๆ ที่ออกมา ผมไมไดรวม แตผมรวมปที่แลว ทั้งหมดไมต่ำกวาเจ็ด

สิบลานบาท ตั้งแตตนปนี้ ตั้งแตท่ีเราประชุมสภางบประมาณของป 2567 ไมต่ำ

กวาเจ็ดสิบลานบาท ฉะนั้นในเรื่องของบุคลากรเราก็นอยพอสมควร ตามท่ีวันนี้ได

อานญัตติมาก็มากพอสมควร แตก็เห็นใจในเรื่องของกองชางที่มีบุคลากรนอยอยู

แลวในสวนนี้ เมื่อกองคลังพรอมชี้แจง ขออนุญาตประธานสภาชี้แจงในสวนท่ี

สมาชิกไดสอบถาม ในเรื่องของการบริหารเงินนะครับ เปนเงินสะสม เงินทวม 

หรือวาเงินเหลือจายมา ผมก็เขาใจครับก็อยู จนทำใจแลว ตองทำใจตัวเอง

เพราะวา เรื่องของการบริหารเงิน ถาเราบริหารเงินไมดี เงินก็ตกไปเปนเงินสะสม

ไมเทาไหร เพราะตอนนี้ในระเบียบวิธีการใชงาย แตก็ตองไปโดน 10% ในการตก

ไปอยูกองทุนเทศบาล เพราะฉะนั้นไมรูจะพูดยังไง เพราะที่ผานมาผมก็บอกวา 

ทางทองถิ่นบางทีวันท่ียี่สิบเกาหรือสามสิบ เขายังประชุมอยูเลย ในเรื่องของการ

ใชเงิน ผมก็ลำบากเวลาถึงปก็ไปหาขาวมา และมาพูดใหทางเจาหนาท่ีฟงวา       

แตละทองถิ่นบางทีวันท่ียี ่สิบเกาหรือสามสิบ เขายังประชุมอยูเลย ผมก็ไมรูวา

วิธีการเขายังไง แตผมเชื่อวาก็มีอีก เพราะเมื่อสักครูที่ผมประชุมและมีทาง อบจ. 

โทรมาหาผมวาพรุงนี้มีประชุมแผน ผมก็เชื่อวาเขาก็คงไมวันศุกรก็เสารอาทิตยเขา

ก็ตองมีประชุมในเรื่องของการใชเงินในสวนนี้ ขอใหทางกองคลังไดชี้แจง ในเรื่อง

ของเงินที่ทางสวนกลางไดโอนมาและมีสวนไหนที่ตกหลนอยู ชวยชี้แจงและใน

เรื่องของการดำเนินงานของการใชเงิน ขออนุญาตทานประธานครับ 

             นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 

นางบุษกร  เศียรเขียว เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รก.ผอ.กองคลัง ดิฉัน บุษกร เศียรเขียว คะ รักษาการ ผอ.กองคลัง ขอรายงานในสวนของรายรับ 

ประจำปงบประมาณ 2567 ณ ปจจุบัน คือ เมื่อวานวันที่ 18 กันยายน 2567 

งบประมาณเราไดตั้งไว 191,089,000 บาท ปจจุบันรับอยูที่ 206,260,713 

.40 บาท ตอนนี้ปจจุบันเงินทวมมาที่ 14,451,713.40 บาท แตในสวนที่ทวม

นี้ เราก็ตองกันในสวนของเงินอุดหนุนทั่วไป ตองเขาไปตรวจสอบกอนวา ตัวนี้มี

อุดหนุนเขามาแลวมีระบุวัตถุประสงคไหม ซึ่งถาหักออกไป สามลานกวาบาท    

เราจะมีเงินทวมอยูประมาณ 10,829,830.40 บาท สวนการจะนำเงินไปใชก็

ตองตราเปนงบเพิ ่มเติม ซึ ่งในสวนของงบเพิ ่มเติมก็จะตองเปนสวนที ่ฝาย

งบประมาณจะตองมาดำเนินการ วาระยะเวลาดำเนินการทันไหม และเมื่อสักครู

นี ้ทานนายกนำเรียนวา ถาสมมุติเงินทวมแลวเงินตกเราจะตองสมทบกองทุน

สงเสริมกิจการเทศบาล 10% ปจจุบันนี้ระเบียบเปลี่ยนไปแลวคะ เนื่องจาก

เทศบาลเราไดสงสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ประมาณเกิน 20 ป 

ระเบียบลดใหเราสมทบแค 5% ในสวนของฝงรายรับก็ขอรายงานเทานี้คะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อเงินที่ลนออกมา ลนเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณสิบลานได เราก็เสียโอกาสไป    

นะครับ ในการท่ีจะแกไขปญหา ใหกับพ่ีนองประชาชนท่ีมีความเรงดวน เพราะวา

เม ื ่อเราไล  Timeline แล วเน ี ่ย เราเหล ือเวลาแค 10 ว ัน 11 ว ันก็จะสิ้น

งบประมาณแลว แคเราตั้งงบประมาณเทศบัญญัติรายจายเพิ่มเติมป 2567       

ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติก็ไมมีเวลาแลว คือ ผมก็ไมรูจะพูดยังไง แตเม่ือสักครูท่ี

ทานนายกไดพูด ในเรื่องของโครงการทั้งหมดในป 2567 ถาผมจำไมผิดมากกวา 

50 โครงการท่ีเปนโครงการกอสราง ผมจำไมไดวา 52 หรือ 57 โครงการ ซ่ึงเม่ือ

ไลมาดูแลวเนี่ย ญัตติท่ีผานมาของเราวันนี้ ญัตติท่ีกันเงินตั้งแตตนป มีแคโครงการ

เดียว นอกนั้นท่ีกันเงิน เปนโครงการที่โอนตั้งจายรายการใหม ในชวงระหวาง

ปงบประมาณทั้งนั้นเลยนะครับ ตรงนี้ผมขอใหเพื่อนสมาชิกไดปรบมือชื่นชม 

ใหกับทางเจาหนาที่ โดยเฉพาะพี่ชัยยุทธ กองชาง ที่สามารถดันโครงการออกมา

ไดเกือบสำเร็จท้ังหมดเลย และกองชางเอง กองคลัง และเจาหนาท่ีทุกทาน          

 

               ท่ีปฏิบัติ ... 
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ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลงครับ ขอใหทุกทานปรบมือ   

ช ื ่นชมคร ับ ส ุดยอดคร ับ 57 โครงการ ก ็ม ีโครงการที ่ โดนกันเง ินต ั ้ งแต                

ตนปงบประมาณ 2567 และมีของป 2566 อยู 2 โครงการ ก็สุดยอดครับปนี้

แตเมื่อตอนตนปงบประมาณ ผมก็ไดพูดในที่ประชุมนะครับวา ในเรื่องของเงิน

โบนัส วาถาเกิดในปนี้ไมมีโครงการท่ีกันเงินเลย ผมก็จะชวยคุยกับทานนายกใหใน

เรื่องของเงินโบนัสนะครับ เดี๋ยวอยางนอย ๆ ก็เหลือแคโครงการหรือสองโครงการ 

นอกนั้นก็เปนโครงการที่โอนในระหวางปงบประมาณทั้งนั้นเลยนะครับ ที่กันเงิน

ไวนะครับ เดี๋ยวผมจะลองคุยกับทานนายกดูใหนะครับ ในเรื่องของเงินโบนัสสิ้นป

นี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล อันนี้ทำดีก็ตองชื่นชม ทำไมดีก็ตองติเพื่อกอกันไป เพื่อการพัฒนา ผมขอเพิ่มเติม

จากทานส.ท. สุทธิแลวกันนะครับ เรื ่องเงินทวมไมทวม ผมวามันมีทางออก 

ทางออกของผมหมายความวาอะไร ถาเรามีการสื่อสาร การอัพเดทอยูเรื่อย ๆ 

อัพเดทขอมูลตาง ๆ ผมวาแกปญหาตรงนี้ได หรือถึงขั้นแกไมไดเลย มันก็จะใช

การพัฒนาการบริหารจัดการได ใหคงเหลือนอยที่สุด ทีนี้ผมก็อยากจะเสนอเพ่ือ

ในอนาคต ก็อยากจะฝากผานทางทานประธานไปยังคณะผูบริหาร ทั้งปจจุบัน

และในอนาคตตอ ๆ ไป ทานก็ลองพิจารณารวมกับทางเจาหนาท่ี อยางเชนวา

เจาหนาที่ตองการระยะเวลาประมาณกี่วัน ซึ่งอยางเหตุผล ณ วันนี้ เงินทวมไม

ทวมเดดไลน ของการทำเอกสารหรืออะไรตาง ๆ มันคือกี่วัน ทานตองการกี่วัน  

ถาทางขาราชการบอกวาขอ 15 วัน ผมจะไดทราบครับวา ตองแจงกันกอนวันท่ี 

14 กันยายนของทุกป อันนั้นคือการปดงบตัวจริงหรือเปลา เพราะถาไมอยางนั้น

เราก็จะเสียโอกาสอยางที่ทาน ส.ท. สุทธิ วานะครับ วาเงินสิบลาน ผมเชื่อวาทำ

มาตอบประโยชนได ผมวามีหลากหลายโครงการจริง ๆ ครับ แตท้ังนี้ท้ังนั้นก็ฝาก

ทั้งสมาชิกในอนาคต สมาชิกปจจุบัน วาเรามาทำงานแลวครับ ขอใหไดงานกัน

เต็ม ๆ และสวนเรื ่องโบนัสอะไรตาง ๆ ผมเชื ่อวานายกทานมีในใจอยู แลว 

เพราะวาปจจัยอะไรตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื ่องเปาหมาย ทานก็มีวางไวอยูแลว 

เพียงแตวาทานคงจะดูครับวา ประเมินมาแลวไดตามที่ทานคาดหวังไวหรือไม  

ตรงนี้ผมก็คงอาจจะไมไปกาวลวงได แตถาเปนไปไดก็อยากใหสนับสนุนคนทำงาน 

จริง ๆ นะครับ ขอบคุณครับ 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี การบริหารงานนะครับ ก็ตองมีกระทบกระท่ังกัน และก็ตองมีเปาหมาย ของผมท่ี

ตองพูดตรง ๆ เลย ของผมนั้นก็คือ ในเรื่องการซื้ออุปกรณไฟ ที่ทานสมาชิกได

สอบถาม วาเปนเงินตั้งหาลานบาท และก็ไมใชของป 2567 ดวย จริง ๆ แลว   

กันมาตั้งแตป 2566 ก็มีป 2565 ก็มีในสวนนี้ ในเรื่องของการสำแดงแบบผมก็

คือ สำแดงในเรื่องของการ ผมไมรูสิ จะผิดกันยังไงในเรื่องของครุภัณฑวัสดุ และ

ในเรื่องของ TOR ตาง ๆ ท้ัง ๆ ท่ีวา มันก็ทำมาแลว และก็ผานมา และยังถึงขนาด 

มีการไป e-bidding เม่ือ e-bidding เสร็จแลวไมไดผูรับเหมา พอเสร็จแลวเอามา

ดูมันแสดงในเรื่องของวัสดุเปนครูภัณฑ หรือวาเปนวัสดุในตัวนี้ ฉะนั้นการทำงาน

ก็จะตองมีเปาหมายเพื่อใหงานสำเร็จ แตผมบอกตรง ๆ วาสวนมากของผมที่ให

โบนัสก็ในเรื ่องของการที่ว า คาครองชีพ คือ คาครองชีพทุกวันนี้มันสูง และ       

ยิ่งระดับลางดวยแลว คือ อยากไดโบนัสไปใชจายหรือวาไปปดหนี้หรือวาอะไรใน

เรื่องของปลายป อันนั้นก็เปนสวนหนึ่งครับผม แตในสวนตัวผมแลวก็คือ อยูมา 

สิบปรูสึกวาไมไดใหโบนัสอยูแคปครึ่ง ถาผมจำไมผิดใชไหมครับคุณบุษกร ไมไดให

อยูปหนึ่งและใหครึ่งหนึ่งในสวนนั้น ก็วากันไป เพราะวาในสวนตัวผม ผมเคยพูด

ถึงสันนิบาต ในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนพนักงานระดับลาง ที่ได 9,000 บาท 

และบวก 1,000 บาท ทานลองคิดดูวา แควันหนึ่งสามรอยกวาบาท เขาจะอยูได

ยังไงในสวนนี้ ก็ตองขัดสนกันไป เพราะวามันเปนกระบวนการใหญ ไมรูวารัฐบาล

นี้จะข้ึนใหหรือยังไมรู ก็เห็นประกาศในเรื่องของบางหนวยงานไดข้ึนมา เม่ือสักครู

ทานสมาชิกไดใหคำชมกับกองชาง ในสวนตัวผมก็หันไปมอง ผอ.กองชาง        

ตองเรียก ผอ.กองชาง แลวเพราะตอนนี้ ขอจะไปสอบเปน ผอ. กองชาง ก็ภาวนา

ใหไดนะครับ จะไดเรียกไมสับสนสักทีนึง ไมรูจะเรียกยังไงดี จริง ๆ ผมรูในเรื่อง

ของระบบการทำงานของทานวิทยา คือ มากพอสมควร อยูทั้งกองชาง และปนี้ก็ 

โครงการเยอะแยะหมด และแถมยังเปน รก.ผอ.กองการประปาอีก ก็ตองทำใจ

เหมือนกัน ในสวนตัวผมเรื่องของประปา ไดแคนี้ก็ยังดีนะครับ เพราะบุคลากร

บางทีก็แข็งเหมือนกัน ในเรื่องการที่จะรับรูหรือรับทราบอะไร จะตองกลับมาใน

เรื ่องของญัตติที ่ 26 ในเรื ่องขของรถน้ำ รถดับเพลิงที ่เมื ่อสักครู ผมไดขอ         

คำเปลี่ยนแปลงไป ก็ไดชี้แจงไปแลววา ในเรื่องของถังมันเล็กเกินไป 2,500 ลิตร 

ถาจริง ๆ ปมน้ำดี ๆ เรงเต็มท่ี 5 นาที ก็นาจะหมดแลว ในสวนนี้เพราะเปนรถเกา  
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หกลอ ในเรื่องของญัตติท่ี 28 ในเรื่องของประปา ผมก็ยอมรับครับ บางทีผมก็ลืม

ไปเหมือนกันที่ใหทำไว เพราะก็ยังเหลือตรงนี้อยู เพราะวาเปนทอเมนใหญ และ

เมื่อสักครูผมไดพูดไปแลววา จริง ๆ แลว ประปายังเหลือเมนใหญอยูอีกแคตรงนี้

เอง และจากสะพานดำไปจนถึงดอนมะกอกอีกชุดหนึ่ง ในเรื ่องของเมนใหญก็

นาจะเอาไปหรือวาหมดไปแลว ก็ยังมีเหลืออยูอีกก็ฝากสมาชิกไวดวย ยังเหลืออีก

จุดหนึ่งก็คือ ตรงจากหนาอำเภอเกาไปจนถึงวงเวียนใน ในสวนนี้ก็ยังเปนทอเกา

อยู  และไมสามารถที ่จะเปดการประมูลแลว ก็ยังไมสามารถมีใครรับไปทำ 

เพราะวาเปนทอเกาและบานคนอยูติดแบบนั้นเลย คงจะไมมีใครมารับจางทำ    

ในการที่ไปเสี่ยงกับตัวนี้ อันนี้ก็บอกไวนะครับ บอกสมาชิกไวเพื่อรับรู รับทราบ

เพราะวาในเร ื ่องของงานการ ในเร ื ่องของการปฏิบัต ิหนาที ่ ในเร ื ่องของ          

คณะผูบริหาร หรือวาสมาชิกก็มีวาระเวลาที่จะหมดทั้งสี่ป อันนี้ท่ีผมบอกไวก็เผื่อ

บางทีใครเขามาหรือวามาทำงาน ก็จะไดรับรูรับทราบ ในสวนที่บางอยางท่ีมันยัง

ทำไมได และพยายามท่ีจะถายทอดไป เรื่องน้ำก็เปนเรื่องใหญ แมกระท่ังตรงน้ำท่ี

ไมเคยเขา ไมเคยทวม ก็ยังงงวาน้ำที่ทางทานสมาชิกบอกวาเขามามหาศาล ผมก็

ไปจอดดูผมก็ไมรู วา มันเขามาไดยังไง คือถนนสุนทรภูเลี ้ยวเขามาถนนสุนทร

โวหารเขามาตรงตลาดเย็นตรงนั้น ก็จะตองมีการแกไขไปอีก ก็พยายามแกไขใน

สวนของคณะผูบริหาร ที่ผมทำงานผมก็พยายามที่จะไมแกเฉพาะหนา บางคน

เห็นผมไปยืน ๆ อยู จริง ๆ แลวผมไมไดไปโบกรถ ผมจะไปยืนดูวามันเปนยังไงมา

ยังไง เพราะการไปโบกรถหรืออะไร เปนหนาที่ของงานปองกันฯ ในสวนตัวผมก็

จะตองไปแกปญหาใหมันถาวร เหมือนกับถนนสุนทรโวหาร ที่ใชงบประมาณเขา

ไปแลว งบเยอะในสวนนั้น ก็จะมีการ ผมก็จะบอกเลยวา มันไมไดมีเฉพาะในเรื่อง

ของการทำถนนอยางเดียว จะมีเรื ่องทอจากเมตรยี ่สิบ ตรงรานอุนประเสริฐ     

รานกวยเตี๋ยวตรงนั้น มันไมไปชนถนนสุขุมวิท ในสวนนี้ก็จะตอใหไปถึงถนน

สุขุมวิทและตรงจากธนาคารออมสินเกาท่ีผานแวนท็อปเจริญตรงนี้ ก็จะตองใหไป

ชนรับน้ำใหไปชนกับสุขุมวิท ก็จะมีในเรื่องของท่ีเม่ือเชาไดประชุมเรื่องของโคมไฟ

ถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 หรือวาตรอกลุงรม ในสวนนี้ก็ไดสอบถามเพื่อไปเช็ควา

เสาโซลาเซลลอันนั้น ก็อยูประมาณหาพันถึงเจ็ดพันบาท ที่มีการเปดประมูลท่ี 

ผูรับจางไดไป ราคาอยูประมาณหาพันถึงเจ็ดพันบาท แตคราวนี้ในสวนของผมก็ 

คือ เสานั้นจริง ๆ แลว มันไมไดเปนเสาไฟสำหรับสองถนนนะครับ มันเปนเสา

เหมือนสวยงามใหกับพื้นที่นั้นเวลามีงานบุญกลางบานหรือลอยกระทง เพราะวา

มันเปนเสาเล็ก ๆ ก็ตองขอบคุณทาง สท. สาธิต ท่ีไดเอาไฟ LED ไปชวยกันติดท่ี 

 

        ซอยนั้น ... 

 

 



 
~ 145 ~ 

 

ซอยนั้นเพื่อสองสวาง อันนี้ก็จะขอบอกทางทานสมาชิกและประธานสภาวาเสา

นั้นเปนแคเสาของความสวยงาม จริง ๆ แลวเสาที่ใชแสงสวางในเรื่องของการ

สัญจรไปมา คือ เสาสูงเปน LED นะครับ ในสวนตัวผมจะมีก็คือ วันอาทิตยท่ี    

29 กันยายน 2567 จะมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1       

ก็ฝากใหไปประชาสัมพันธ ใหคนมาใชสิทธิกันเยอะ ๆ วันนี ้มีการถายทอด        

FM 104 ขอเชิญชวนพี่นองประชาชนที่รับฟงอยู ก็เหลือเวลาอีกแคเกาวันแลว  

ท่ีจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 และในพ้ืนท่ีเราก็จะมีงาน

กินเจ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2567 แตที่ผมประชาสัมพันธอีกอันหนึ่งก็คือ วันท่ี    

18 ตุลาคม 2567 วันตักบาตรเทโว ก็เปนงานกึ ่งหนึ ่งระหวางเทศบาลกับ      

วัดพลงชางเผือก ที่รวมกันทำงานในงานตักบาตรเทโว ปนี้ก็เปนปที่ 58 เพราะ

เปนการเชิดหนาชูตาของเทศบาลและวัดพลงชางเผือกท่ีมี ประเพณีธรรมเนียมมา

ท้ังหมด 58 ป ก็ขอประชาสัมพันธใหในท่ีประชุมสภาแหงนี้และประชาชนท่ีรับฟง 

FM 104 อยู ใหทราบกันวาเราก็จะเปนเจาบานหรือเจาภาพที่ดี ขอชี้แจงแคนี้

กอนครับ ไมทราบวามีสมาชิกทานใด จะเสนอในวาระอ่ืน ๆ หรือไม ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล พอดีทานนายกก็มีกลาวนำเรียนมาแลว ในเรื่องการประชาสัมพันธนะครับ เรามี 

FM 104 การที ่ว าจะกระจายขาวสารเวลาการประชุม ตัวผมเองนั ้นนะครับ       

มีแนวคิดมานานแลวแตไมกลาเสนอ จนกระท่ังวาประชาชนในพ้ืนท่ีหลาย ๆ ทาน 

ก็มีพูดมา แนะนำมาวาอยากจะใหมีการถายทอดสด การประชุมสภาของเรา 

ถายทอดสด คือ ถายทอดรูปภาพครับ เพราะปจจุบันนี้เรามีทั้ง Facebook และ 

Group เพจตาง ๆ ประชาชนในพ้ืนท่ีเริ่มมีการพูดขยายวงกวางไปเรื่อย ๆ วาเรามี 

FM 104 แลว ทำไมปจจุบันเทคโนโลยีก็กาวล้ำหนาไปเยอะ อยากจะเสนอผาน

ทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีนะครับ ลองชวยไปคิดนิดหนึ่ง

วาเปนไปไดไหมในการท่ีจะ Present ตัวเทศบาลออกมา ในการประชุมสภาในแต

วาระสมัยสามัญหรือไมก็ตามนะครับ มีการถายทอดสดก็คือ Facebook Live 

เพราะเปนอีกชองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ ตรงนี้ในเบื้องตนผมก็คิดวา

คอนขางจะยุงยาก และดูแลวคอนขางจะไกลตัวไปนิดหนึ่ง แตผมวาถาเราไมคิด

มันจะยิ่งไกลตัวไป ประชาชนก็จะรูสึกหางไกลกับคณะผูบริหารหรือคณะสมาชิก

อยางเรา อันนี้ก็จะเปนชองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธนะครับ อันนี้ก็อยากจะ 
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เสนอเปนแนวทางไว แตท้ังนี้ท้ังนั้น ขออนุญาตเอยนาม ทานปลัดกานดา ไมไดมา 

พอดีผมก็มีอยูสองสามเรื่องเหมือนกันที่จะปรึกษาทานในที่ประชุมแหงนี้นะครับ 

แตพอดีทานลากิจอันนี้เขาใจ เดี๋ยวไวโอกาสหนาผมก็จะนำเรียนเสนอขอคิดเห็น

ตาง ๆ ที่ได feedback จากประชาชนมาใหทางที่ประชุมรับทราบครับ ขอบคุณ

ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล กระผม นายสมปอง งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้ง 

เฉพาะในการประชุมคราวนี้ ที่ 2 ผมจะยอนกลับไปเมื่อประมาณหนึ่งปครึ่งที่ผานมานะครับ ที่มีอุบัติเหตุท่ี

ชุมชนหนองควายเขาหัก ทางเทศบาลโดยผูบริหารก็ไดมีปายแจงเตือนวาขางหนา

มีอุบัติเหตุบอย ๆ ทางชุมชน ทางผูบริหาร ประธานสภา และพี่นองชุมชนหนอง

ควายเขาหัก ไดลงไปดูพื้นที่พรอมกับ สจ. ในพ้ืนที่ดวย ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาล 

ผู บริหารไดประสานถึง สจ.ในพื ้นที ่ และประสานไปยัง อบจ.ตอนนี้ก็มาทำ

สัญญาณเตือนเกี่ยวกับความเร็ว โดยการตีเสนแดงเหลือง ทั้งขาเขาและขาออก 

ความยาวขางละประมาณ 200 เมตร ยังมีเสาสัญญาณลดความเร็ว และมีไฟ

กระพริบ 2 ดาน ทั ้งฝ งขาเขาและขาออกดวย ที ่ช ุมชนหนองควายเขาหัก          

ผมสังเกตดูแลวก็มีการลดความเร็ว เพราะวาเปนสัญญาณการเตือนท่ีชัดเจน อันนี้

ก็ตองขอชื่นชมขอบคุณคณะผูบริหารและประธานสภาท่ีลงไปดูแล และขอบคุณ

สจ.ในพ้ืนท่ีดวย ตองขอขอบคุณครับ ตอนนี้รถราก็ลดความเร็วลงมากครับ นาจะ

มีความปลอดภัยขึ้น ทีแรกเราขอวาจะตองมีไฟแดงไหม แตดูแลววาจะลำบาก 

เพราะอีกไมนานอาจจะมีทำเปน 4 เลน ตามโครงการที่เคยทราบ แตไดขนาดนี้ก็

โอเคครับ ขอขอบคุณคณะผู บริหาร ประธานสภาและสจ.ในพื ้นที ่ด วยครับ 

ขอบคุณครับ   

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  

นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสายัณห รุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 จะขอแนะนำ

และเสนอแนะ ทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหารนะครับ ในสวนของโรงเรียน

อยูเมืองแกลงของเรา ตั้งแตประตูเขาไปท่ีผมไดเขาไปดูในพ้ืนท่ีนะครับ คือ  

 

           ฝงทางขวา ... 
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ฝ งทางขวาของประตู จริง ๆ เรามีประตูแคทางรถเขาอยางเดียวเลยนะครับ      

แตเราไมมีรั้วในสวนของที่เปนโรงเรียน ตรงนี้อยางที่วาในอนาคตเราทำเปนแนว

ลูกกรงเลยไดหรือไมครับ ในสวนของตรงนี้เปนอาณาเขตเฉพาะของโรงเรียน ท่ีไม

เก่ียวกับสวนของสนามใหญ และในสวนของประเด็นท่ีสอง สนามเด็กเลนตรงหลัง

รั้ว ตองบอกวาตรงนี้หญาข้ึน และเปนหลุมเปนบอ และเปนพ้ืนดิน และมีอุปกรณ

ของเด็กที่เลนอยูชุดใหญชำรุดอยู ผมอยากจะเสนอวาตรงนี้ ถาเราเปลี่ยนเปนปู

พื้นยางใหกับเด็ก ผมวาก็นาจะเปนประโยชนมากนะครับ คือ ไมเปนปูนแตเปน

พื้นยาง ตรงนี้ก็นาจะโอเคนะครับ และในสวนของสระวายน้ำ อันนี้ตองขอชื่นชม

เจาหนาท่ีทุกทาน และคณะผูบริหาร สระวายน้ำของเราสวยมากนะครับ เขาไปนี่

เดนถือวานาจะเปนจุดเดนของโรงเรียนอยูเมืองแกลงที่เราจะตอนรับเด็กเขามา 

นะครับ เพราะวาตอนนี้เด็กของเรานาจะประมาณ 100 คน เทานั้นเอง ท่ีเปน

เด็กในเขตพื้นที่ สวนมากจะเปนเด็กนอกเขตที่ไดคุยกับทานรองอิสรียนะครับ    

พอมีสระวายน้ำมีความม่ันคงมีความปลอดภัย ในสวนของสระวายน้ำจะเปนเหล็ก 

2 ชั้น รอบสระวายน้ำนะครับ จะมีเฉพาะตรงดานหนาที่เราตีระแนง ตีระแนงท่ี

กันเด็กรอดออกไป แตสวนรอบทั้งหมด เรายังไมมีระแนงนะครับ ก็เปนหวง     

นะครับ เด็กสามารถปนลอดเขามาในสระวายน้ำได และอีกเรื ่องหนึ่งนะครับ 

ตอนนี้โรงเรียนอยูเมืองแกลงเรา ตองบอกวาเราขยายอีกเยอะ มีลานจอดรถข้ึนมา 

มีทั้งอาคารอเนกประสงค โรงอาหาร เราเริ่มมีการกอสรางเยอะขึ้น มีแมบานอยู 

1 คน อยากจะเสนอวา 1 คนเราพอไหมครับ การจัดการของโรงเรียนในสวนของ

หลาย ๆ เรื ่อง อันนี ้ก็เสนอไวเฉย ๆ นะครับ และในสวนของ รปภ.ดวยครับ      

เมื ่อเรามีสระวายน้ำแลว เรามีสวนของอาคารอเนกประสงค มีลานจอดรถอีก  

ตรงนี้ถาเรามีในสวนของ รปภ.ที่เปนของโรงเรียน อันนี้นาจะดีหรือเปลา ก็เปน

ขอเสนอครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตเพิ ่มเติมในสวนท่ีทางทานสมาชิกไดเสนอแนะในที ่ประชุมนะคะ       

ในกรณีที่พูดถึงเรื่องของสระวายน้ำกอน รูสึกวาจะเปนประเด็นที่นาสนใจมาก 

เรื่องของสระวายน้ำ มีมาตรการในเรื่องของระเบียบการใช เรื่องของมาตรการ

รักษาความปลอดภัยคอนขางสูง ซ่ึงตรงนี้ทางโรงเรียน โดยเฉพาะคณะผูบริหารก็ 

 

            คงจะตอง ... 
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คงจะตองไดชี้แจง ไดเพิ่มเติม หรือ ไดประชุมครู โดยเฉพาะทาน ผอ. รักษาการ

อยู ในเรื่องของการใชสระ เราไมไดใหใชสระในขณะนี้ เราติดปายไว เพราะวาอยู

ในชวงของการทดสอบ ในเรื ่องของการดูแลในเรื ่องอุปกรณตาง ๆ หมายถึง

อุปกรณในเรื่องของความปลอดภัย อยางกรณีของทางทานสมาชิกที่ไดเสนอมาก็

ถือวาเปนสวนท่ีเราตองขอบคุณนะคะ แตเรื่องของรั้วบรรจุอยูในแผนแลว จะมีรั้ว

รอบขอบชิดตางหากเลย ไมใชเปนอยางที่ทานเรียนวา มีสวนที่สามารถเขาไปได 

คือ ไมมีระแนงทั้งหมด แตความจริงแลวรั้วจะตองปดมิดชิด คำวามิดชิดไมใช

หมายถึงวา ทึบตองเปนรั้วโปรง และถี่พอสมควร เพื่อไมใหสุนัขเขาไปได หรือ

ไมใหเด็กรอดเขาไปได และตองเปนรั้วโปรงท่ีมองเห็นวา มีอะไรแปลกปลอมอยูใน

สระหรือเปลา เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ตองขอขอบคุณ แตวาทางคณะผูบริหารได

เขาแผนไวเรียบรอยแลวนะคะ ในเรื่องรั้วของสระที่เราเตรียม สวนในเรื่องอื่น ๆ 

ในเรื ่องของลานจอดรถ หรืออะไรตาง ๆ ก็ไดนำเรียนในเบื ้องตนบางแลว          

วามาตรการของความปลอดภัย เรื่องของการใช หรือเรื่องของสถานท่ี เรื่องของ

จำนวนบุคลากร ก็วาไปตามอัตราสวนของการที่จะมีแมบาน มี รปภ เรื่องของ 

รปภ.ไดนำเรียนทางคณะผูบริหาร ทานนายกก็กังวลอยูในเรื่องของความปลอดภัย 

ตั้งแตมีระเบียบของกระทรวงศึกษาท่ีวาไมใหครูอยูเวร เราก็มีวิธีการแกไขในเรื่อง

ของการประสานให รปภ. ท่ีรักษาการอยูทางปอมไดเขามาดูในสวนนี้ดวย ก็คิดวา

ทางโรงเรียนเรา ไมวาจะเปนเด็กอยูในเขตพ้ืนท่ี หรือเปนเด็กนอกเขตพ้ืนท่ี เราถือ

วาเปนการใหการศึกษา ซ่ึงเราใหความเสมอภาค ดูแลโดยเสมอเหมือนกัน ในสวน

นี้ก็คิดวา ขณะนี้เรามีนักเรียน 340 คน โดยประมาณนะคะ อาจจะกวา บวกลบ

นิดหนอย ตามจำนวนเด็กที่ขึ้นลง ซึ่งถือวามากกวาโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียน    

ที ่อยู ในเขตเทศบาล โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที ่มีอยู แตของโรงเรียน       

อยูเมืองแกลง อยูในขนาดกลาง จำนวนของบุคลากร จำนวนของอัตราตาง ๆ 

หรือวาเรื่องของการพัฒนา เราก็ดำเนินการอยู เรื่องของพื้นที่ตรงสนามเด็กเลน 

และสวนหนึ่งขางสระที่มีการปรับปรุง ซึ่งทานนายกก็เปนหวงอยู ไดคุยแลววาใน

สวนตรงนั้นเราจะตองปรับพื้นที่ โดยเฉพาะจะมีหมอแปลงอยูและก็มีความตาง

ระดับของสนามเด็กเลนกับบริเวณสระ หมายถึงวา ขอบของสระจะยกสูงขึ้นมา

อีกหนอยหนึ่ง ตรงนั้นก็ไดหารือแลว และไดพูดคุยกับ ผอ.กองการศึกษา ใหลงไป

ดูใหช ัดเจน โดยเฉพาะเรื ่องของหมอแปลงไฟแถวนั ้น ก็อยู ในชวงของการ

ดำเนินงานคะ ก็ตองขอขอบคุณทาง ส.ท.ปุม ที่ไดเอยแนะนำมา แตไมตองกังวล

นะคะ สวนนีเ้ราดูแลอยูแลว ขอบคุณคะ 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ในเรื ่องของที ่ทานสมาชิกไดพูดถึง ในเรื ่องขอความปลอดภัยของโรงเรียน            

ก็ขอบคุณครับท่ีเอยมา เพราะวาในสวนของโรงเรียน ท่ีเขากำหนดมา คือ ในเรื่อง

ของรถ มีรั้วสแตนเลสก้ันไว เพ่ือไมใหรถวิ่งเขาไป ในสวนหนึ่งนะครับ เม่ือเขามีรั้ว

มาผมก็ไมเคยขับรถเขาไปเลย เพราะผมกลัววาจะไปชนเด็ก อยากจะใหเปน

ตัวอยางที่ดี ไมใชวาใครก็ขับเขาไปได เลื่อนรั้วก็ขับเขาไปได เด็กเล็ก ๆ ถาเกิด

ทานใดขับรถเขาไป ถาเกิดเด็กวิ่งตัดหนาทานจะเบรกอยูหรือไม อันนั้นก็อีกเรื่อง

หนึ่ง เพราะฉะนั้นในสวนตัวผมแลว คือ เราตองเคารพกฎกติกา ถาไมจำเปนก็ไม

ตองขับรถเขาไป จะทำใหเปนอันตรายตอเด็กไมวา และเปนตัวอยางที่ไมดีตอ

ผูปกครองดวย อันนี้ก็ขอฝาก รก.ผอ.โรงเรียนไวดวย เพราะวาบางทีครูก็ชอบขับ

รถเขาไป บางทีไมตองครูครับ รถเทศบาลไมเคยจอดขางนอกเลย รถเทศบาลเขา

ไปทำธุระหรือทำอะไรไมเคยจอดขางนอกเลย ผมเห็นขับรถเขาไปหนาอาคาร 

แทบทุกครั้ง อันนี้ก็ฝากไวดวย วาทุกอยางใครขับรถเขาไปก็ตองเคารพกฎกติกา

ดวย อยาใหเกิดเหตุกอนแลวจะแกไมไหว อันนี้ก็ฝากไวดวยนะครับ ตอไปในเรื่อง

ของท่ีทานสมาชิกไดพูดมาในเรื่องของแยกหนองควายเขาหัก ที่ทาน สจ.ไดนำงบ

มาทำไว ในสวนนี้ทานสังเกตไหมครับวา เขาเอาสีมาตีเสน และมาบีบรถ ท่ีผมเคย

ไดพูดไว วาอยาไปทำใหมันกวางนัก เหมือนกับที่ทานบอกวาใหผมเอาหินคลุก

หรือเอากากยางไปใสปกทางแยกเพ่ือใหมันกวางข้ึน ท่ีกวางข้ึนนั่นแหละทำใหเกิด

อุบัติเหตุอยางที่ผมเคยบอกไววา เพราะวารถมันไมชะลอ เพราะมันตองออกซาย

ออกขวา ฉะนั้นในเรื่องของการตีเสน เพื่อบีบใหรถตอแถวกัน เหมือนกับรถที่วิ่ง

ออกจากถนนสุนทรภู ซอย 4 ถาไมตอแถว เสร็จแลวไปตอปกใหกวางซีกซาย 

เสร็จแลวเขาก็ไมตอแถว เขาก็เลี ้ยวซายเลย เขารอใหรถทางตรงวิ ่งเขามา         

พอออกไปปบก็เกิดอุบัติเหตุนะครับ อันนี้ในสวนตัวผม แตผมจะพูดอีกอยางหนึ่ง 

ที่ทาน สจ.ไดมาทำไวดีสวนหนึ่ง แตในสวนตัวผม ผมคิดวาเราเสียโอกาสไปอีก

สองป คือ ไมสามารถทำสีเลนได เพราะจะตองมีการค้ำประกันในเรื ่องของ

โครงการอีกสองป เพราะอีกสองปนี้ คือ ไมสามารถทำสีเลนได ในสวนตัวผม ผมก็

ไมรูวันนั้น ผมก็พูดท่ี อบจ.วาโครงการนี้ ถาเสร็จแลวแสดงวาทานยังไมมีเปาท่ีจะ

ทำสี่เลน ผมเคยพูดในท่ีประชุม อบจ. ในเรื่องของพัฒนาแผน เพราะฉะนั้นมันก็มี

บางอยางท่ีมันนั่น จริง ๆ แลวผมบางทีก็ไปท่ีวัดวังหวา บางทีก็ถูกถาม วันนั้นก็ถูก 

 

        ถามโดย ... 
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ถามโดยชาวบาน ผมก็งงเหมือนกัน ผมไมไดอยู อบต. วังหวา แตชาวบานมาถาม

ผมวาและสี่เลนจะไดเมื่อไหร ผมก็บอกวาเขาตัดตอนแลว เอาจากวงเวียนในไป

จนถึงไฟแดงหนาวัดวังหวาแลว เสร็จแลวยังดีที่ไดเร็วหนอย แตเสร็จแลวผานไป

เมื่อประมาณสักสองสามเดือนมานี่ ผมไปประชุม อบจ. เสร็จแลวอันนั้นไปแปบ

เดียว ตัดตอนอยูแปบเดียว คือไปถึงหนาวัดวังหวาสี่แยกไฟแดง แปบเดียวตอนนี้

เอากลับมาอีกแลว เอากลับไปโครงเดียวจนถึง จากบานเราไปจนถึง อาวไข 

เพราะเอาไขมันเปนของเราไมถึงแหลมแมพิมพ ของเราเลี้ยวซายเขาอาวไข    

เสร็จแลวเปลี่ยนอีก กลับมาเขายาวหมดตลอดอีก ผมถามในที่ประชุมวาสรุป  

แล  วย ั ง ไ งทำ ไมถ ึ ง เอากล ับมา  จาก  828, 200,000 บาท กลาย เปน 

838,200,000 บาท เพิ่มมาอีก 10 ลาน เขาบอกวาเดี๋ยวรอ ครม.สัญจร ท่ีจะ

ไปขอ ครม.สัญจร ถนนเสนนี้ออกแบบมาประมาณสี่ปแลว ก็ยังอยูแบบนี ้อยู       

ก็วากันไป ในสวนตัวผม เวลาทำสี่เลนแลวผมไมไดกลัวอะไรหรอก ผมกลัวอยู

อยางเดียว กลัวน้ำท่ีอยูตรงขามกับสุนทรภูซอย 7 ที่บางทีไหลมาจากเขตวังหวา       

ทุกวันนี้ตอนนี้ก็ยังไหลมาอยู เพราะเม่ือตอนผมกินขาวเท่ียงเสร็จแลว ผมก็วิ่งไปดู

ที่ศาลาอกแตกอยู เพราะวาเห็นน้ำจะทวมโรงสูบประปา ที่ศาลาอกแตก ก็วิ่งไปดู

ก็เหลือประมาณสักไมถึงเมตร ถาเขาทางก็เหลือแคฟุตเดียว หรือศอกเดียวก็ชน

ทางนะครับในสวนนี้ เพราะฉะนั้นก็ไมรูสิ จริง ๆ ไปแลว ก็อยากจะเอางานปองกัน 

ไปชวยหยิบไมไผหยิบไมที ่ประตูน้ำเกา ทาง สท.สมปอง พอจะนึกออกไหม         

ที่ประตูน้ำเกาท่ีเขาไมไดใชแลว ตอนนี้ไมไผไมอะไรก็อยูเต็มหมด ก็อยากจะเอา

งานปองกันไปหยิบเหมือนกัน แตก็กลัววาเดี๋ยวเขาจะดุเอา เดี๋ยว อบตวังหวา    

เขาจะดุเอา ไปทำขามหนาขามตาเขา เพราะวาถาไปหยิบออก น้ำจะระบายไปได

เร็วอีกหนอยหนึ่ง เพราะวาจะไดไมใหน้ำสะสมอยูในตรงนี้ พอดวีันนี้ฝนก็ไมไดตก

มาก ถาตกเหมือนเมื่อวานก็ไมเหลือแลวครับ สุขุมวิทตรงหนองน้ำขุน กลับตรง

สวน ธารเกษม ในสวนนี้ก็คงจะมีแคนี้ครับ ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะสอบถาม

อีกหรือไม ขอแคนี้กอนครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขออนุญาตนะครับ     
ประธานสภาเทศบาล ผมขอพูดในฐานะสมาชิก เขต 1 นะครับ ฝากถึงคณะผูบริหาร อันดับแรก คือ 

โบนัส ผมขอสนับสนุนคำพูดของ ส.ท.สุทธิ ควรจะมีนะครับเพราะวา เรามี

ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราวเยอะ เงินเดือนเขานอย โบนัสเปนทางหนึ่งท่ีจะชวย

เสริมรายไดเขาได เปนความหวังของพนักงานหรือขาราชการหลาย ๆ คน       

เรื่องแรก คือ เรื่องโบนัส เรื่องท่ีสองชุมชนแถวหมูบานเจริญสุข ท่ีวาวันนั้นเรื่อง 

 

               ตัดก่ิงไม ... 
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ตัดกิ่งไม เพราะวาเปนตนไมสูง ลมก็แรงตองขอขอบคุณมาก ทางเทศบาลดวยท่ี

ดูแลอยางรวดเร็ว หรือวาซอยสุขสบาย 4 ผมไดไปดูแลโดยผานเจาหนาที่ ก็ดูแล

อยางรวดเร็ว ทางประชาชนฝากขอบคุณคณะผูบริหารดวยครับ เรื่องที่วันนั้นเรา

ไปตักบาตรขาวสารอาหารแหง ผมก็เดินผานแถวหนาอำเภอเกา ก็ม ีทาง        

one way ที่เขาอยากใหมีปายมาจากฝงธน รถเลี้ยวขวาจะเปนวันเวย แตปรากฏ

ชอบมีมอเตอรไซคเยอะ วันนั้นก็เกือบมีอุบัติเหตุตอหนาตอตาเลยเหมือนกัน    

ฝากทานนายกเสนอหรือเทศกิจใหดูแล เรื ่องปาย one way ใหชัดเจนครับ   

เพราะมอเตอรไซคของคนตางชาติเยอะ ฝากดวยนะครับ เรื่องตอไปกิจกรรมของ

โรงเรียนอยูเมืองแกลง ผมสังเกตประมาณปหนึ่งแลววาพวกสมาชิกไมมีทราบ

ขาวสารเลย บางทีก็อยากไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนอยูเมืองแกลงบาง แตไมคอยมี

หนังสือแจงใหทราบเลย ฝากถึงคณะผูบริหารและอาจารยโรงเรียนอยูเมืองแกลง

ดวย เราก็สนใจอยากดูแลเด็กนักเรียน ใหโรงเรียนอยูเมืองแกลง ฝากดวยนะครับ 

เร ื ่องสุดทาย คือ ที ่ท านนายกเสนอทำโครงการประปา หนองแหวน และ       

หนองแตงโม หนองควายเขาหัก ที ่นำเสนอถนนสุขุมวิทควรทำตอไป เพราะ

เดี๋ยวนี้เมืองขยายตัว ชุมชนขยายมากข้ึน อันนี้ก็เปนประโยชนตอประชาชน จะได

มีน้ำดื ่มน้ำใชที ่ประหยัด และสะดวกขึ ้น หรือจะเสนหนองแหวน เสนทาง        

ดอนมะกอกหรือทางโรงพยาบาลแกลงก็ดีนะครับ อันนี ้ก็เปนประโยชนตอ

ประชาชนมากเลย ก็ขอบคุณทานนายก ทานผูบริหารท่ีดูแลประชาชนนะครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ      
ประธานสภาเทศบาล 

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่องโบนัสเมื่อสักครูผมไดพูดไปแลว ก็ขอย้ำอีกทีวาผมอยูมาสิบป ผมเชื่อวาถา 

ขาราชการหรือพนักงานไมยึดติดในสวนของโบนัส ถาไมยึดติดจนเกินไป ที่ผม

บอกแลววาผมอยูมาสิบป ผมใหถึงแปดปครึ่งแลวกัน เพราะมีใหอยูครึ ่งหนึ่ง       

ในสวนของการบริหาร เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่ บางทีเจาหนาที่เหมือนกับ

เมื่อสองปกอน ผมใหแคครึ่งหนึ่ง ผมก็โดนดา โดนดาดวยคำวา คือเขาคิดวามัน

เปนของตายที่จะได ในสวนนี้เปนของตายที่จะได ฉะนั้นเขาก็คาดหวังในสวนนี้ 

แตเจาหนาที่บางคนไมเคยไดรับรูในเรื่องของการทำงานในระดับบน ในเรื่องของ

ความผิดพลาด ท่ีมีผิดพลาดซ้ำซากอยูเรื่อย ผมยกตัวอยางปนี้ ในเรื่องของการซ้ือ

หลอดไฟ ทั้ง ๆ ที่วาถนนที่ไปบานคุณปุหรือคุณตอยน้ำดื่มสินสมุทร ตรงรานเกา 

ทานประธานสภาวาง ๆ ก็ขับไปดูบางครับ คือเราขยายเขตมาจะไดปหนึ่งแลว  

 

             ขยายเขต ... 
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ขยายเขตจนเดินสายไฟเสร็จเรียบรอย แตทุกวันนี้ยังไมมีหลอดไฟ กับถนนซอย

ขางบานครูติ๊ดท่ีไปออกเสนเจริญสุขตรงนั้น เราขยายเขตไปพรอม ๆ กัน แตโคม

ไฟยังไมมี เพราะที่วาโคมไฟไมมี เพราะวาถาเราใหการไฟฟาสวนภูมิภาคติดไฟ 

เขาก็ติดไฟแคนีออน 36 วัตต คูหนึ่ง อันนี้เราเห็นถนนมันกวาง เราก็เลยอยากจะ

ติด LED ก็เลยใหเขาขยายเขตไปเฉย ๆ เหมือนกับนพเกา สุขสบาย หรือพวงเพชร

ก็มีโครงการมาตั้งสองป สามปแลว ในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนหลอดไฟใหเปน 

LED ผลสุดทายก็ซื้อไมได ในสวนนี้ที่ผมยกตัวอยางใหฟง แตก็ตองขอบคุณที่ทาง

ทานประธานไดหวงขาราชการ เดี๋ยวทานประธานจะไปโดนอีก เรื่องเงียบไปแลว

ยังจะกรุขึ้นมาอีก ในสวนนี้ก็ขอชี้แจง ในเรื่องของการทำงาน เหมือนกับที่ผมได

พูดถึง Traffy Fondue และ ส.ท. และงานประจำ คือ สรุปแลวจะเอายังไง คือใน

สวนตัวผมการทำงาน คือ เวลาใครมาตำหนิทานประธานเสียความรู สึกไหม    

เวลาเราทำงานเหนื่อย ๆ เสร็จ แลวก็มาตำหนิเรา เราเสียความรูสึกไหม และก็มา

รองเอา เสียความรูสึกไหม บางทีเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ บางทีก็มาเสียความรูสึก    

แตถาเราทำงานเชิงรุก คือ เราเห็นอะไรเราทำไปกอนเลย ไมตองใหเขามารอง    

ไมตองใหเขาดา เราทำไปกอนเลย เราจะไปเปนโรคจิตท่ีตองใหเขาดากอน ตองให

เขารองกอน มันก็สบาย เขาไมตองมีแรงกระตุนในเรื่องของการถูกรอง หรือวา 

ถูกดา คือในสวนตัวของผมก็พยายาม ทุกอยางเพื่อใหเปนเชิงรุก เวลาเราเปน  

เชิงรุกแลวเราก็ใชสมองในสวนที่ความคิดริเริ่ม ความคิดกาวหนานะครับ มันก็จะ

มีสมองซีกซาย ในเรื่องของการพัฒนา เพื่อใหมีการริเริ่มตาง ๆ เพราะผมเกือบ    

ที ่จะกลาพูดไดเลยวาอยู มาสิบป โครงการที ่ไดงบประมาณตาง ๆ จากกรม     

โยธาธิการจากกรมสงเสริมฯ จากจังหวัด จากอบจ ผมขอพูดดีกวา เอาแคเกาสิบ

กวาเปอรเซ็นตแลวกัน ที่ผมเปนคนหา เปนคนทำทั้งนั้น ไหน ๆ พูดแลว พูดก็ได 

ก็ถาไดมาอีกสองรอยสี่สิบลาน ในสิบปนี้ผมก็หางบมาจากที่อื่น โดยไมไดบวก 

งบประมาณของเทศบาลเลย ผมไดมาเปนพันลาน ตอนนี้ผมกำลังหาขอมูลอยูวา

ตรงไหนนัก แตกอนเมื่อสองถึงสามปกอน ผมจำไดหมดเลย จำคราว ๆ ไดหมด

เลยวาตรงไหนเปนเงินที่เราไดมากรมสงเสริมฯ ไดมาจากตรงไหน ยกตัวอยาง

เรื่องแรกเลยก็คือ ถนนสุนทรภู จากลูกเสือลงไปจนถึงวงเวียนใน อันนี้ก็ไดจาก

อบจ. เปนโครงแรก ๆ ที่เขามาทำในตอนนั้นนะครับ ยกตัวอยางเชน ถนนเกาะ 

หนองโบสถทั้งเสนเลย ไดจากกรมสงเสริมฯ ทั้งเสน เหมือนประปาเราก็ไดหลาย

สวน ถาของโยธาธิการเราไมตองไปพูดถึง เพราะพนังกั ้นน้ำอยางเด ียวก็ 

445,000,000 บาท และอีก 240,000,000 บาท เพราะฉะนั้นในเรื่องของ 

 

          งบประมาณ ... 
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งบประมาณบางทีท่ีผมเห็น คือ บางอยางพูดงาย ๆ ถายังเปน คสช.อยู เผลอ ๆ 

ผมก็ไดงบประมาณมาทำโรงผลิตน้ำประปาใหม หลังจากมีการเลือกตั้ง ก็ทำให

ลำบากขึ้น ในเรื่องของที่จะไปแยงงบประมาณ จากกรมตาง ๆ เมื่อสักครูที ่ทาน

สมาชิกไดไปสอบถามของกองคลัง ผมก็เชื่อวาเหลืออีกสิบวัน นาจะมีเงินเขามาอีก 

เพราะวาถาไมมีงานเขามาอีก กองคลังปหนาทำงานลำบาก เพราะวาตั้งงบไว  

สองรอยยี่สิบ เพราะนี่ยังไมถึงสองรอยยี่สิบ เพราะฉะนั้นถายังอยูหนึ่งรอยสิบหา

อยูตอนนี้ ยังขาดอีกหา หรือเจ็ดลาน กองคลังก็จะลำบาก เพราะวาทานปลัดกใ็จ

ถึงเหมือนกัน จากรอยเกาสิบเอ็ดลาน ขึ้นมาสองรอยยี่สิบลานเลย ผมยังบอกวา 

โอโหบวก ขึ้นไป 2568 ก็บวกมาประมาณยี่สิบกวาลาน ผมก็ไมรู วา รก.ผอ.   

กองคลังใหปลัดขึ้นมาไดยังไง ยี่สิบกวาลาน ประมาณยี่สิบแปดหรือยี่สิบเกาลาน 

เพราะฉะนั้นเงินที่เมื่อสักครู รก.ผอ.กองคลัง ไดชี้แจงมาวาตอนนี้ อยูที่สองรอย

หกลาน เพราะอีกสิบสี่ลาน ในเดือนกันยายนปหนา ป 2568 ก็คงจะเหนื่อย

หนอย ในเรื่องของรายไดท่ีจะเขามา ผมก็ไมรูวาจะมีเงินเขามาหรือไมในอีกสิบ 

วันนี้ ก็ภาวนาใหมีไมมากก็นอย เพราะเดี๋ยววันที่ 25 เงินหมื่นหนึ่งก็ เปราะบาง

กับพิการก็จะออกนะครบั ในสวนนี้ ในเรื่องของท่ีทานประธานพูดเรื่อง one way 

เมื่อวันที่ 10 เทาไหรผมไดไปประชุมที่ กตร.ที่ปมเชลล ที่หนองกะพอ ผมก็ได

เสนอตำรวจในเรื่องนั้น ก็คือสวนมากที่ one way และมีรถสวน สวนมากก็จะ

เปนรถมอเตอรไซคของตางชาติ หรือวาคนงานอินเตอร ก็ลำบากเพราะผมเคย

เสนอไปสองครั ้ง ที ่อำเภอครั ้งหนึ ่งดวย ผมไดเสนอไป ก็จะเปนการลำบาก

เพราะวา มันก็จะเปนการโยนกันไปโยนกันมา เพราะวาสวนมาก พวกคนงาน

อินเตอรก็จะอยูท่ีศูนยเปนสวนใหญ ท่ียอนศรตอนดึก ๆ ตอนเท่ียงคืนตีหนึ่งตีสอง 

จะเปนพวกคนงานอินเตอร และเปนกลางวันหรือหัวค่ำ ก็จะเปนพวกโรงงาน คือ   

ถาจะใหดีในเรื่องของผูประกอบการกับตำรวจตองรวมมือกัน ในการทำโบรชัวร 

กับคนงาน ก็ทานประธานสภามีคนงานอินเตอรอยูพอสมควร ผมจะฝากทางทาน

ประธานสภากับสมาชิกสภา ที่อยู ในกลุมของชมรมไมยางพารา ใหไปชวยคิด    

ในเรื่องของการทำโบรชัวร และก็เปนภาษากัมพูชา กับภาษาเมียนมาร เพ่ือใหเขา

ไดรับรู และเทศบาลก็ตองมาทำ สัญญาณการจราจรใหชัดเจน เปนสวนหนึ่งเพ่ือ

ใชเครื่องหมายจราจรเปนหลัก แตท่ีเทศบาลประแสเขามีเลยครับ มีภาษากัมพูชา

อยูท่ีเครื่องหมายจราจร ผมเคยเห็นท่ีปากน้ำประแส เพราะจริง ๆ แลวตอง 
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ชวยกัน เพราะวาตอนนี้ถาทานไปขี่รถ ถาเกิดมอเตอรไซคชนหรืออะไรพวก

นี้ และยิ่งถาหนี สวนมากจะเปนคนงานอินเตอรทั้งนั้น ที่ขี่รถกันไมคอยรูเรื ่อง   

อันนี้จะฝากไวอีกเวทีหนึ่ง เพราะผมไดเคยฝากไวสองเวทีแลว สวนในเรื่องของ

นักเรียนโรงเรียนอยูเมืองแกลง อันนี้ก็ตองขอบคุณนะครับ ในสวนตัวผมแลวก็คือ

พยายามทุกอยาง ท่ีจะใหโรงเรียนมีนักเรียนตามเปาหมาย ผมตั้งใจไวใหไดหารอย  

แตก็ลำบากเพราะวาเปนคนพ้ืนท่ี เปนคนพ้ืนท่ีท่ีไปเรียนไมมาก ผมวาไมนาจะเกิน 

30% ของคนในพ้ืนท่ี สวนมากจะเปนคนท่ีอ่ืน และบางทีก็พูดมากดวย เพราะวา

ไอนู นก็ไมไดไอนี ่ก็จะเอา เสร็จแลวผมถามวา ทำไมคุณมาใชทรัพยากร มาใช

งบประมาณของเทศบาล ทำใหคนลูกหลานของเทศบาลไปใชไดนอยกวา ทำไม

คุณยังตองมานั่นนักละ และผมเชื่อวาพวกคุณมีเงินกันทั้งนั้นแหละ เพราะขับรถ

มาจากเขาดินมาจากสามแยกประแสร ขึ้นไปทางเขาชะเมาก็มี มีสวนมีอะไรกัน

ทั ้งนั ้น ทำไมคุณมาใชทรัพยากรในพื้นที ่ของผม แลวทำไมถึงยัง พูดงาย ๆ          

ยังเรื่องมาก ทั้ง ๆ ท่ีคาเลาเรียนก็ถูก ผมยังคิดเลยวาเดี๋ยวขึ้นคาเลาเรียนซะเลย 

เพราะวาคนในพ้ืนท่ีจริง ๆ ก็ไปเรียนก็ไมมากเทาไหร แตโรงเรียนอยูเมืองแกลงได

แคนี้ก็ดีแลวครับทานประธาน สามรอยกวาคนยืนพื้นไวก็ดีแลว เพราะวาทุกวันนี้ 

โรงเรียนชั้นประถมทุกโรงเรียน ป 2567 นักเรียนลดทุกโรงเรียน ลดทุกโรงเรียน

ครับ ลดถึงขนาดวา กลาวอางคงไมเปนนะครับ แมกระทั่งโรงเรียนหนองกันเกรา 

ที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในตอนหลัง แตปนี้รูสึกวาจะหายไปประมาณสองรอย และ

หายถึงขนาด ผอ. บอกวา ไมไดตองเอาเสริมมา คือ เอาลูกคนงานอินเตอรมา 

เสริมเพ่ือใหไดในเรื่องของงบประมาณ ใหไดใกลเคียงกับทุก ๆ ป แตในสวนตัวผม

เดี๋ยวจะวาผมไปแขงขันกับโรงเรียนสารนารถฯ หรือ โรงเรียนวัดพลงชางเผือก 

ไมใช คือเราเห็นตัวอยางของ อบจ. ตั้งโรงเรียนตากสินที่ตรงบายพาสตรงนั้น    

เราก็กลัวท่ีวานักเรียนจะหายไปในสวนนี้ แตก็สบายใจไดสวนหนึ่ง เพราะวา อบจ. 

เก็บคาเลาเรียนแพง รูสึกวาจะสองหมื่นตอเทอมหรือวาตอป ปหนึ่งสองเทอมก็

ประมาณสี่หม่ืนกวา ก็ขอชี้แจงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
 
            นายเกรียงไกร ... 
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